
เคาะ2ใบคนละเบอร

เช็กใหชัวรกอนสมัครผูวา-สก.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานอํานวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทรงรอเฝาฯ รับเสด็จ

32เสียงสกัดแลนดสไลด/ไมเลือก‘ตู’กลับบานนอน
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เอือมนักรบหองแอร ส.ส.ตีจาก?

             
|

กรุงเทพฯ • กกต.แจงการเลือกตั้ง กทม.  

เตือนผูสมัครเช็กคุณสมบัติตัวเองใหชัวร   

สมัยวัยรุนเม� อ 30 ปที่แลวเคยเปนเจามือ

ไฮโลขาดคุณสมบัติแลวมาสมัครมี โทษ

หนัก พรอมจัดชุดเคล� อนที่เร็ว-วอรรูมการ

ขาวปองกันทําผิดเลือกตั้ง ชวน ปชช.แจง

เบาะแสทุจริตเงินรางวัลสูงสุด 1 แสนบาท 

“บิ๊กตู” วางสเปกผูวาฯ กทม. ตองเปนคนมี

คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี ไทยสรางไทยชูเลือก 

“ศิธา” แถม “สุดารัตน”

เม� อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่สํานัก 

งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นาย

แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงขาวการ

เลือกต้ังกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

วาการเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้มีตัวเลขผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 4,374,131 คน หน�วยเลือกตั้ง 

6,886 หน�วย ทั้งนี้ เวลาเลือกตั้งทุกครั้งมัก

จะเกิดเร� องเกี่ยวกับคุณสมบัติวา กกต.ตรวจ

คุณสมบัติไมดีหรืออยางไร จึงมีการมาดําเนิน

คดีตอนหลัง ทําไมไมคัดตั้งแตตน ยืนยัน

สํานักงานไมไดละเลยในการตรวจสอบคุณ                                                       

สมบัติ ถามีอยูในฐานขอมูลของรัฐบาลเรา

ตรวจสอบได ยกเวนบางขอมูลไมมีอยูใน

ฐานขอมูลราชการ ขอมูลเกาที่ไมไดมีการ

ลงในระบบฐานขอมูล หรือเปนขอมูลของผู

สมัครเอง กฎหมายจึงใหผูสมัครรับรองตัว

เอง เพราะหากตรวจสอบภายหลัง

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” โอดถูกวิจารณลง

ตลาดไปหาเสียง บอกทําใหคนถูกใจทั้งหมด

ไมได ลั่นตองทําเพ� อคนสวนใหญ พอมี

โอกาสก็ทําตอ ไมมีโอกาสก็กลับบานนอน 

“ธนกร” ซัด “เลขาฯ พท.” โมรายวันมีหมัด

เด็ดน็อกชวงอภิปราย มั่นใจนายกฯ อยูครบ

เทอม “กมธ.กม.ลูก” โหวต 32 ตอ 14 เสียง 

ใชบัตร 2 ใบตางเบอร “ปชป.” เสียงแตก 

“ฝายคาน” เช� อมีใบสั่งรัฐบาลลงมติมาทาง

เดียวกัน “ชลน�าน” หยันกลัว พท.แลนด

สไลด “ศาล รธน.” ตีตก “วิรัช” รองตีความ

ศาลฎีกาสั่งหยุดปฏิบัติหนาที่เหตุทุจริตคดี

ฟุตซอลขัด รธน. 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 30 มี.ค. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม กลาวถึงการลงพื้นที่

ตลาดทรัพยสินพัฒนา (ตลาดสะพานขาว) 

ชวงเย็นวันที่ 29 มี.ค.ที่ผานมาวา เน� องจาก

พอมีเวลาจึงไดลงไปดู ไปเยี่ยมเพ� อใหกําลัง

ใจกับบรรดาพอคาแมคา ตนทราบดีวาทุก

คนเดือดรอน ไมมีความสุข แลวตนที่เปน

นายกรัฐมนตรีจะมีความสุขไดอยางไร 

พล.อ.ประยุทธกลาววา อยากจะช้ีแจง

ส� อตรงนี้ ตนในฐานะผูนํารัฐบาลก็พยายาม

ทําทุกอยางเต็มที่ ในการที่จะแกไขปญหา

ใหได บางอยางอาจจะไมได 100% หรือไม

เปนที่พอใจของทุกคนทุกภาคสวน แตตอง

ยอมรับวาวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีไมเคย                                                             

เกิดขึ้นมากอนพรอมๆ ในเวลาใกลเคียงกัน

คลังการันตี

จีดีพีสุดแกรง

UN ชี้รัสเซียตนตอ

วิกฤตอาหารโลก

โหยอดีต ‘แลนดสไลด’

กรุงเทพฯ • กนง.เอกฉันทคงดอกเบี้ย 

0.5% พรอมหั่นจีดีพีเหลือ 3.2% ผลพวงศึก

รัสเซีย-ยูเครน จอรอนหนังสือแจง “คลัง” 

หลังเงินเฟอหลุดกรอบแตะ 4.9%  ยังการันตี                          

เศรษฐกิจไทยไมถดถอย

เม� อวันที่ 30 มีนาคม นายปติ     

ดิษยทัต ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน                                          

ธนาคารแหงประเทศไทย ในฐานะเลขานุ                                  

การคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

เปดเผยภายหลังการประชุม กนง. วาท่ีประ                                     

ชุมมีมติเปนเอกฉันท ใหคงอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายไวที่ 0.50% ตอป และปรับลด                                                                                        

ประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2565 เหลือ 

3.2% จากเดิม 3.4% สวนป 2566

ศิริราช • “ในหลวง-พระราชินี” ทรงเปดอาคารนวมินทรบพิตร                                                                                                               

๘๔ พรรษา อาคารสุดทายที่ ร.9 พระราชทานแกคนไทย พสกนิกร 

เฝาฯ รับเสด็จ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เม� อวันที่ 30 มีนาคม เวลา 17.27 น. พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไป

ทรงเปดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ โรงพยาบาล

ศิริราช ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานอํานวยการจัดหา

ทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทรงรอเฝาฯ รับเสด็จ พรอม

ดวย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล, รศ.นพ.วิศิษฎ วามวาณิชย ผูอํานวยโรงพยาบาลศิริราช,                         

พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการทหารเรือ, ผูบริหารคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการอํานวยการจัดหา

ทุน เฝาฯ รับเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ                                                                                    

พระบรมราชินี ทรงวางพุมดอกไม ทรงจุดธูปเทียนเคร� องทองนอย                                                                                             

ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร                                                                                            

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงกราบ สมเด็จพระกนิษฐา                                                                                              

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงวางพุมดอกไม ทรงจุดธูปเทียนเคร� องทองนอยถวายราชสักการะ 

ทรงคม จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ป เสด็จฯ ไปถวาย

ราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 

ชนนี ทรงวางพุมดอกไม ทรงจุดธูปเทียนเคร� องทองนอย

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.5 หม� นราย  

ตายพุง 87 คน “อนุทิน” หวงตั้งวงเหลา

ฉลองสงกรานตทําโควิดระบาดหนัก ส่ัง สสส.

รณรงคลดละเลิก สปสช.ปรับบทบาทสาย

ดวน 1330 เนนคัดกรองอาการประเมิน

ความเสี่ยง

เม� อวันที่ 30 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเช้ือรายใหม 25,389 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 25,298 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 25,081 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 217 ราย, 

มาจากเรือนจํา 44 ราย เปนผูเดินทางมา

จากตางประเทศ 47 ราย ทําใหมียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

3,600,787 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 26,084 

ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสมต้ังแตป 2563 

จํานวน 3,331,370 ราย อยูระหวางรักษา 

244,372 ราย อาการหนัก 1,727 ราย ใส

ทอชวยหายใจ 679 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

87 ราย เปนชาย 39 ราย หญิง 48 ราย 

เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 69 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 14 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิต

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 25,045 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  14  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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2 ในประเทศ

นามเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และสนามเลือกตั้ง

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อีก 50 เขต 

50 คน ชวงนี้กําลังคึกคัก พรรคไทยสรางไทย 

พรรคนองใหมที่มี คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 

ประธานพรรคเพ� อไทยเปนแกนนํา เพิ่งจัดงานที่ 

โกดังสเตเดี้ยม ยานคลองเตย เปดตัวทั้งผูสมัคร ส.ก. 49 เขต 

และเปดตัวผูพันปุน-น.ต.ศิธา ทิวารี ผูสมัครผูวาฯ กทม. พรรค

ไทยสรางไทย ไปพรอมกัน กอนที่จะยกทีมกันไปสมัครรับเลือก

ตั้ง ในวันที่ 31 มี.ค. ซึ่งเปนวันแรกของการรับสมัคร 

แมช� อผูพันปุน-ศิธา อายุอานามอาจไมใชคนรุนใหม ที่                                                                                     

กําลังเปนที่ตองการของตลาดการเมือง แตหากพูดเร� องประสบ 

การณ ความเจนสนามการเมือง บวกกับใจก็ไมเปนรองผูสมัคร

จากคายอ� นๆ  

ศิธาบอกเล่าถึงสิ่ งที่ เพื่อนฝูง

สะทอนออกมาวา “เฮย ศิธา คิดอยางไร

ถึงมาลง มึงจะชนะเหรอวะ เขาเปดตัว

ตั้งนานแลว มาเปดตัวเอาปานนี้แลว

จะสูเขาไดไง ไมกลัวแพหรือวะ ผมเริ่ม

ตนชีวิตดวยการรับราชการทหารเปน

นักบิน F16 ของกองทัพอากาศไทย 

พรอมออกไปทํา Mission หรือที่ภาษา

ทหารเรียกกันวาภารกิจ ดังนั้นอะไร

เปนภารกิจก็ตองทําหนาที่ใหดีที่สุด   

เชนเดียวกับการแกไขปญหาน้ําทวม น้ํารอระบาย ที่เปน

ปญหาคาราคาซังอยูคูกับ กทม.มานานแสนนาน เดอะปุนฉาย

ภาพวา 

“เคยเปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ดูแลเร� องการบริหารจัดการน้ํา และการบริหารจัดการ

น้ําของกรุงเทพมหานคร ทําใหรูวานอกจากจะตองใชกลไกของ 

กทม.ทั้ง 50 เขตแลว จะตองอาศัยความรวมมือกับจังหวัดรอบ

ขาง กทม. ไมเชนนั้นจะไมสามารถแกปญหาน้ําทวมกรุงเทพฯ 

อยางยั่งยืนได” 

จากนั้นไดรายนโยบายของพรรคที่เตรียมเสนอใหชาว 

กทม.รับทราบ พรอมกับตบทายดวยม็อตโตที่จะใชตลอดการหา

เสียงเลือกผูวาฯ กทม. “ผมจะทําในสิ่งที่ผูวาฯ กทม.ไมเคยทํา” 

นับแตตั้งพรรคไทยสรางไทยมา สนามนี้ถือเปนสนาม

เลือกตั้งสนามแรกของพรรค และถือเปนภารกิจสําคัญของศิธา

อีกดวย สวนผลจะออกมาเปนที่น�าพอใจมากนอยแคไหน วัน

หยอนบัตร 22 พ.ค. ไดรูคําตอบแน�นอน.  

มาไม

Mission ศิธา 

ส

น.ต.ศิธา ทิวารี

งคราวเบอร ใหญแหงเพ� อไทยออกโรงเอง เดอะเหลิม-

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ 

พรรคเพ� อไทย สวมบทผูปกปอง หลานอุงอิ๊ง-น.ส.แพทอง

ธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย เฉลิม อีกสถานะ

หนึ่งคือ คุณลุง ผูที่เปน เพ� อนรักทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

ผูที่เฉลิมเคยบอกวา ‘รูจักกันมานานกับไอสิน เคยกินขาวดวยกันไมต่ํา

กวาพันมื้อ’ แถมยังมีสายสัมพันธอันดี ตางฝายตางเกรงอกเกรงใจซึ่ง

กันและกัน คุณหญิงออ-คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยา

นายทักษิณ

เม� อเห็น หลานรัก-อุงอิ๊ง แพทองธาร ที่เพียงแคขยับตัว ออก

ทํากิจกรรมการเมืองกับพรรคเพ่ือไทยมา 2 งานใหญ่ ในวันปรับ

โครงสรางเพ� อไทย เม� อตุลาคม 2564 และมีนาคม 2565 เปดตัว

หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย จากน้ันก็โดนรับนอง โดนกระทําจากฝาย

ตรงขามอยูพักใหญ

เฉลิม เลยตองสวมบทคุณลุงผูใจดี ที่เห็นลูกสาวเพ� อนรักตั้งแต

แบเบาะ เลยตองปกปองหลานรัก ลูกของเพ� อนรักบางเปนธรรมดา 

จากท่ีเงียบหายมาพักใหญ เฉลิม ในวันแถลงขาวถึงสถานการณ

การเมือง ที่ ไมรูงานนี้ ไปกินดีหมีจากท่ีไหน ฟาดงวงฟาดงา ‘พูดดี

ดวยไมได’ ไปถึง เทพไท เสนพงศ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปตย นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แบบไมยั้ง 

ดวยถอยคํารุนแรง ไมสุภาพ ไมเทานั้นยังดากราดไปถึง อูดดา-นาย                  

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รมว.พาณิชย และหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

เสี่ยหนู-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุขและหัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย ดวยถอยคําเผ็ดรอนรุนแรง ดวยภาษายุคพอขุนรามคําแหง

พลางขมวดปมทั้งหลายท้ังปวงเกี่ยวกับอุงอิ๊ง ‘มีการวางแผน

กันไวเพ� อสกัดกั้นลูกสาวทักษิณ’ ไมรูวาเปนเพียงการวิเคราะห คาด

การณไปเอง หรือวามีขบวนการไอ โมงสุมหัวทั้งหนาฉาก หลังฉากกัน

จริงๆ ทําให เฉลิม ตองออกโรงมาปกปอง ดักทางเอาไวกอน

ไหนๆ เม� อออกโรงมาแลวเลยใช โอกาสน้ีประชาสัมพันธ โหม

งานกิจกรรมของเฉลิมและคณะ กับการเตรียมเปดเวทีอภิปรายไมไว

วางใจรัฐบาลประยุทธนอกสภาฯ นอกจากจะพุงเปาเรงเราใหประยุทธ

เรงยุบสภาฯ แลว ยังจะพวงไปถึงเร� องราวใน พรรคภูมิใจไทย ปม

ที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย ที่คาราคาซังมานาน ปญหาการตอสัญญา

รถไฟฟาสายสีเขียว รวมไปถึงการปูดขอมูลรอนๆ มีนักการเมืองบาง

คนไปปลูกกัญชา 5,000 ไร ที่ประเทศลาว

โหมโรงเรียกน้ําจิ้ม ที่งานนี้รอเพียงจัดคิว จัดตารางงานให

เรียบรอย ดูฟาฝน จังหวะการเมืองเหมาะๆ เฉลิมกับชาวคณะพรอม

ออกโรงลุยซักฟอกรัฐบาลประยุทธนอกสภาฯ อยางแน�นอน นอกจากนี้

ยังแววเสียง เฉลิม พรอมลุยอีกงานสําคัญ การชวยผูสมัครสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ลงพื้นที่หาเสียงดวยอีกแรง เพราะไมถือวา

เปนผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง ไมไดเปนรัฐมนตรี ไมไดเปน ส.ส. 

จึงสามารถลุยหาเสียงชวยไดอยางเต็มที่ ตั้งเปากวาด ส.ก.ใหไดเกินกึ่ง

หนึ่ง จากทั้งหมด 50 เขตเลือกตั้ง  

เฉลิม พาดพิงภูมิใจไทยอยางเผ็ดรอน แต เสี่ยหนู-อนุทิน ก็ยิ้ม

รับอยางอารมณดี บอกกับนักขาวเพียงวา ผมเรียกอาเหลิม เกิดมาทั้ง

ชีวิต รูจักกันมา 30 ปก็เรียกอาเหลิม ซึ่งอาเหลิมเวลาหนาจอกับหลัง

จอคนละคนกัน อยาไปซีเรียส เวลาแกเครียด แกเมาก็แบบน้ีแหละ 

ไมมีอะไร รักกันจะตาย

สวนเทพไท เสนพงศ อีกคนหนึ่งที่ถูกพาดพิง ก็โตกลับพลาง

สงสัยเฉลิมที่รอนตัวออกมาปกปอง ทั้งที่ น.ส.แพทองธาร เม� อมาอยูใน

ที่แจง จะโดนวิพากษวิจารณบางถือเปนเร� องปกติ

แมการกาวเขามาของ น.ส.แพทองธาร ที่เริ่มมีบทบาทในพรรค

มากขึ้นเร� อยๆ ในวันนี้สวมหมวกสําคัญ 2 ใบ ประธานคณะที่ปรึกษา

ดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม กับตําแหน�งหัวหนาครอบครัวเพ� อ

ไทย ทําใหถูกจับตามองเปนอยางมากถึงกิจกรรมการเมืองที่กําลังจะ

เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่

มีผูสมัครของพรรคลงชิงชัยท้ัง 50 เขต 50 คน เธอจะเลือกลงพื้นท่ี

ที่มีฐานคะแนนเพ� อไทย เสื้อแดงเหนียวแน�น โซนกรุงเทพฯ รอบนอก 

ชวยออดออนขอคะแนนหรือไม

ในชวงเมษายน วากันวาจะมีอีกกิจกรรมของพรรคที่จะพา แพ

ทองธาร ไปเปดตัวรวมทํากิจกรรม โดยบุกไปยังพื้นที่ฐานเสียงของ

พรรคเพ� อไทย นอกจากนี้จังหวะการยางกาวเขามาของเธอในพรรค

เพ� อไทยมากขึ้นเร� อยๆ ทําใหถูกจับตามอง ในวันขางหนาเธอจะกาวขา

มาลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายช� อดวยหรือไม และจะถูกวางเปน 1 

ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ� อไทยหรือไม

การเขามามีบทบาทเร� อยๆ ของ แพทองธาร สรางความคึกคัก

ตอฐานสมาชิกพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน อยูไมนอย ไดรับเสียงตอบ

รับเปนอยางดีในวงกวาง ขณะเดียวกันทําใหกลุมอนุรักษนิยมฝายขวา

รอนรน ออกอาการอยูไมนอย ดังจะเห็นการออกมาใหความเห็นของ

คนในเครือขายนี้

แมการเขามาของ แพทองธาร จะไดความนิยมบางพื้นที่ แตกับ

บางพื้นที่ ก็ดูเหมือนจะเสียคะแนนนิยมไมนอย โดยเฉพาะพื้นที่ภาค

กลาง และโซน กทม. การปรับลุคส เปลี่ยนภาพลักษณพรรคครั้งนี้ยัง

คงสลัดภาพ ชินวัตร ทักษิณ ไมออกไปจากเพ� อไทย

เดอะเกง-นายการุณ โหสกุล ส.ส.ดอนเมือง กทม. พรรคเพ� อ

ไทย นํารองออกมาตัดพอ ไมเสียใจที่ ไมไดเปนคนในครอบครัว โดย 

การุณ กําลังโดนแรงบีบรอบทิศ ดานหนึ่งภาพที่ถูกมองใกลชิด ผูก

ติด คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทยสรางไทย นับ

แต คุณหญิงหน�อย ออกไปสรางเสนทางการเมืองของตัวเอง แตยัง

มี ส.ส.ที่ใกลชิดอยูในพรรคบางสวน ทําใหเกิดความหวาดระแวงจาก

กลุมคนที่ทํางานเอาใจนายใหญ โดยที่ การุณ เคยระบายความอึดอัด

ผานเฟซบุกสวนตัวไป ในทํานองไมรวมกิจกรรมกับพรรคก็โดนวา พอ

รวมกิจกรรมก็ถูกมองดวยความไมไววางใจ เหมือนโดนบีบใหออกจาก

พรรคเพ� อไทย จากนักรบหองแอร

รวมทั้งยังเคยตัดพออีกวา อยากจะใหพรรคขับออกจากพรรค 

และนับวันยิ่งแสดงความเดนชัดออกมาเร� อยๆ ที่ ไมรูวาเปนการยั่ว

ยุ เรียกแขกใหเพ� อไทยตั้งกรรมการสอบสวน ดําเนินการขับออกหรือ

ไม จากกรณีลาสุดที่เจาตัวโพสตเฟซบุก นับเปนเกียรติอยางยิ่งที่ ไดมี

โอกาสตอนรับ คุณหญิงสุดารัตน ขณะเดินทางไปรวมทําบุญที่วัดแหง

หนึ่งยานดอนเมือง

วากันวา ไมไดมีเพียงแค การุณ ที่อึดอึดใจ สงสัญญาณชัด

พร้อมตีจากเพื่อไทย หากในวันที่ปี่กลองเลือกตั้งดังขึ้นมายังจะมี

นักการเมืองเพ� อไทยอีกหลายคนที่จะออกจากพรรคเพ� อไทยไป การ

กาวเขามาของ แพทองธาร สรางผลสั่นสะเทือนในพรรค ในเบื้องตน

ที่ถูกสงออกมาจากคนในพรรค ยังไมนับรวมปฏิกิริยาภายนอกพรรค 

ที่จะทําใหเกิดการจับมือรวมกันเฉพาะกิจ ในภารกิจสกัดกั้น เตะสกัด 

‘เพ� อไทยแลนดสไลด’ อาจเปนฝนที่ไมอาจเกิดขึ้นจริงก็เปนได.      

แผนสกัดกั้นลูกสาวทักษิณ

เอือมนักรบหองแอร ส.ส.ตีจาก?

ถึ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ท่าที่ฟังๆ จาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์...ที่ ได้คิด ได้วิเคราะห์ ไว้แบบในเชิงวิชาการ หรือ

แบบว่าไปตามตัวเลข สถิติ ข้อมูลและข่าวสาร และคอลัมน์

เศรษฐกิจ ไทยโพสต์ ของหมู่เฮา ได้นำามาเผยแพร่ไปมั่งแล้ว 

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เห็นว่า ผลกระทบ จากกรณี วิกฤตยูเครน ที่

ยังคงตึงตัง โครมคราม อยู่ในทุกวันนี้ น่าจะเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ซักประมาณเดือนนี้ หรือเดือนหน้านั่นแหละ...เป็นต้นไป...


คืออย่างน้อยก็น่าจะทำาให้ ตัวเลขการส่งออก สินค้าไทยไป

ยังทวีปยุโรป ที่ทำาท่าว่าชักจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได้บ้าง อาจ

ต้องหัวทิ่ม หัวตำา กันในอีกขนาดไหน หรือไม่ อย่างไร ก็ยังต้อง 

ตามไปดู กันเป็นระยะๆ นั่นยังไม่รวมถึงการสั่งซ้ือปุ๋ยจากรัสเซีย 

การเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจากบรรดานักท่องเที่ยว ไม่ว่าประเภทชาว

ยุโรป หรือพวกมาเฟียรัสเซีย ที่ชอบมาเดินท่อมๆ แถวๆ พัทยาก็

แล้วแต่ ฯลฯ ที่อาจทำาให้ความพยายามฟื้นคืนตัวเลขต่างๆ ในทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งตกจากหอ คอย่น มานานแล้ว จากพิษแห่งการแพร่

ระบาดของท่านเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมๆ 2 ปีเข้าไปแล้ว อาจต้อง

มีอันหัวทิ่มบ่อลงไปอีกครั้ง อีกครา ได้ โดยไม่ยากซ์ซ์ซ์...


เรียกว่า...ไม่ว่าจะว่าในเชิงวิชาการ หรือในเชิงชาวบ้านๆ ก็

แล้วแต่ การที่หมีขาวรัสเซียเขาบุกยูเครน จนเป็นเรื่อง เป็นราว 

เมื่อโลกกำาลังจะลอกคราบ!!!

เ

อย่าง รัฐบาล ท้ังหลายน่ันแหละเป็นหลัก ว่าจะเตรียมตัวเผชิญ

หน้า เตรียมตัวรับมือกับ ปัญหา ในลักษณะท่ีว่า ในแบบไหน แนว

ไหน หรือยังสามารถอาศัยกิริยาอาการเดิมๆ แบบประเภทกินเล้ียง 

กินข้าว หรือว่ิงไล่จับ ไล่ทุบหม้อข้าวฝ่ายตรงกันข้าม ฯลฯ ท่ีอาจช่วย

ให้เกิดการ ประคองตัวรอด ไปวันๆ ได้อีกหลายๆ วัน...


อย่างไรก็ตาม...การ อยู่ยาวว์ว์ว์ อยู่ยืดเยื้อ คาราคาซัง มา

ประมาณ 7 ปี เกือบ 8 ปีเข้าไปแล้ว อาจเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้มีอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ เกิดความมั่นอก-มั่นใจได้พอประมาณ 

ว่าคงสามารถ เอาอยู่ ได้ไม่ยาก สำาหรับบรรดาปัญหาทั้งหลายที่

กำาลังคืบคลานเข้ามา แต่ภายใต้ความมั่นอก-มั่นใจใดๆ ก็เถอะ ถ้า

หากมันดันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง หรือข้อเท็จจริงแล้วล่ะ

ก็ มันก็คงไม่ต่างอะไรไปจากสิ่งที่เรียกว่า ความประมาท ทั้งหลาย

นั่นแล ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่ารัฐบาลท่านจะเตรียมตัวรับมือเอาไว้แบบ

ไหน อย่างไร ไม่ว่าจะทุ่มเท มุ่งมั่น เพียรพยายามกันในลักษณะ

ไหน แต่ถ้าหากปราศจากเสียซึ่ง วิสัยทัศน์ และ ปรีชาญาณ ใน

การ เข้าถึง-เข้าใจ ต่อสภาพความจริง ข้อเท็จจริง ที่กำาลังรอคอย

อยู่เบื้องหน้าแบบแจ่มแจ้ง ชัดเจน งานนี้...อาจถึงขั้นต้อง นอนมา 

โดยมีพระสวดนำาหน้า หรือต้อง ไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี กัน

เป็นแผงๆ ยวงๆ เอาเลยก็ไม่แน่!!!


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Richard Corliss... “Nothing 

ages so quickly as yesterday’s vision of the future. – ไม่มี

อะไรล้าสมัยได้รวดเร็วเท่ากับบรรดาวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ที่ถูก

กำาหนดขึ้นมาเมื่อวันวาน...”.



ส.ก.อย่างคึกคักว่า พปชร.จะเปิดตัว ส.ก.                

พปชร. จำานวน 50 คน ถ้าไม่ม่ันใจก็คงไม่ส่ง 

ส่วนจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหน่ึงก็แล้วแต่

ประชาชน 

ท่ีกระทรวงยุติธรรม นายโฆสิต สุวินิจ

จิต ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำาแหน่งคณะ

ท่ีปรึกษา รมว.ยุติธรรม และทุกตำาแหน่งใน

กระทรวงยุติธรรม และให้สัมภาษณ์ว่ามีความ

ประสงค์ท่ีจะไปรับใช้ชาติบ้านเมือง ด้วยการ

สมัครรับเลือกต้ัง ในตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ท่ี

ตนมีความมุ่งม่ันต้ังใจมากว่า 9 ปี.

ห่วงตั้งวง

ประกอบด้วย กทม. 3,325 ราย, ชลบุรี 

1,283 ราย, นครศรีธรรมราช 889 ราย,  

สมุทรปราการ 848 ราย, สมุทรสาคร 793 

ราย, นนทบุรี 785 ราย, ราชบุรี 688 ราย,  

ฉะเชิงเทรา 657 ราย, ระยอง 556 ราย และ

พระนครศรีอยุธยา 550 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ติดตามการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกำาชับให้หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของระบบให้บริการเพื่ออำานวยความสะดวกแก่

ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่าง

ท่ัวถึงและรวดเร็ว ท้ังน้ี กระทรวงสาธารณสุข

ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์มีเพียงพอ โดยในช่วง

วันท่ี 1-28 มี.ค.65 ได้มีการกระจายยาให้ทุก

จังหวัดท่ัวประเทศไทยจำานวน 72.52 ล้านเม็ด 

ท้ังน้ี นายกฯ ยืนยันไทยมีระบบสาธารณสุข ท่ี

มีสมรรถนะในการบริการประชาชนและเตรียม

พร้อมรองรับทุกสถานการณ์

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล                                         

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธาน

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการกองทุน สสส. กล่าวในท่ีประชุมตอน

หน่ึงว่า ในเทศกาลสงกรานต์น้ี ประชาชนจะ

เดินทางกลับภูมิลำาเนาเป็นจำานวนมาก อาจมี

การสังสรรค์ ต้ังวงดื่มเหล้า ทำาให้เส่ียงต่อการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ สสส.

รณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิก บริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่

กับรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

บนท้องถนน

ประเทศไทยมีผู้ได้รับวัคซีนรวมท้ังส้ิน

กว่า 130 ล้านโดส ในทางการแพทย์ถือว่า

ครอบคลุมกลุ่มประชากร แต่ยังมีผู้ป่วยกลุ่ม

เส่ียงโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุ ท่ี สธ.ยังต้องทำางาน

เชิงรุกด้วยการรณรงค์และทำาความเข้าใจเรื่อง

วัคซีนต่อไป เพื่อให้คนกลุ่มน้ีเห็นความสำาคัญ

ของการได้รับวัคซีน ขณะน้ีอยู่ระหว่างเตรียม

ประกาศและปรับมาตรการโควิด-19 เป็นโรค

ประจำาถ่ิน โดย สสส.มีส่วนทำาให้เกิดมาตรการ

ต่างๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม จึงขอให้ สสส.

ขับเคลื่อน นำาเสนอ รณรงค์ และสร้างสังคม

แห่งการมีสุขภาวะท่ีดีต่อไป

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวถึงแนวทางปรับระบบสาย

ด่วน 1330 รองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ว่า 

ตามท่ี สธ.มีแนวทางดูแลรักษาใหม่ คือปรับ 

UCEP โควิด เป็น UCEP Plus โดยผู้ติดเช้ือ

โควิดสีเหลืองและสีแดง ใช้สิทธิรักษาเจ็บป่วย

ฉุกเฉินได้ทุกท่ี ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเข้ารักษา

ตามสิทธ์ิตามแนวทางเจอ แจก จบ  สปสช.

จึงปรับบทบาทสายด่วน 1330 รองรับตาม

แนวทางดังกล่าว โดยเน้นคัดกรองอาการเพื่อ

ประเมินความเส่ียง เมื่อผู้ติดเช้ือโทร.สายด่วน 

1330 กด 14 จะคัดกรองอาการ หากเป็นกลุ่ม

เส่ียงจะเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป กรณีไม่ใช่

กลุ่มเส่ียง แนะนำาให้ไปรับบริการผู้ป่วยนอก

และแยกกักตัวท่ีบ้าน นอกจากน้ี ยังเปิดสาย

ด่วน 1330 กด 18 สำาหรับคัดกรองอาการ

และประเมินความเส่ียง ผู้ติดเช้ือโควิดกลุ่ม 

608 เด็ก 0-5 ปี คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง.

‘ในหลวง’

ถวายราชสักการะ ทรงกราบ 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระ

รัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราช

อาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ 

จากน้ัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม                                                                

ราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำานวย                                                                       

การจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔        

พรรษา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์

ของการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔  

พรรษา และขอพระราชทานกราบบังคมทูล                                                        

เชิญเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔                                                          

พรรษา พร้อมท้ังกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ  

ทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริ

ราชานุสรณ์” และพ้ืนท่ีภายในอาคารฯ ตาม

ลำาดับ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

กดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารนว                           

มินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ขณะน้ันพระ

สงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานล่ัน

ฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรง

ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ประทับพระ

ราชอาสน์ ทรงหล่ังทักษิโณทก พระสงฆ์

ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ศาสตราจารย์

นายแพทย์ประสิทธ์ิวัฒนาภา คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอพระราชทาน

กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัด

สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เข้า

เฝ้าฯ รับพระราชทานของท่ีระลึก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

ออกจากศาลาศิริราช 100 ปี ไปยังอาคาร

นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพ่ือทอด

พระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริ

ราชานุสรณ์” บริเวณช้ันจี การจัดแสดง

แบ่งเป็น 3 โซน โซนท่ี 1 ศิริราชในสาย

พระเนตร นำาเสนอภาพถ่ายของศิริราชในมุม

มองต่างๆ ท่ีในหลวง ร.9 ได้ทอดพระเนตร,  

โซนท่ี 2 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรง

สร้างสรรค์ และโซนท่ี 3 บนเส้นทางแห่ง

การพัฒนาวิถี จากน้ันเสด็จลงยังช้ันบี

สองศูนย์รังสีรักษา ทอดพระเนตรเคร่ือง

มือรังสีรักษา ซ่ึงเป็นเคร่ืองฉายรังสีเร่ง

อนุภาคอิเล็กตรอน พร้อมระบบภาพนำาวิถี

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องแรกและเครื่อง

เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 

จากน้ัน เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม

ใหญ่ ช้ันท่ี 26 เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรง

ลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุด                                                                          

ท่ีระลึก ประทับพระราชอิริยาบถตามพระ                                                   

ราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จฯ ไปฉาย                                                       

พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ                                                                                

พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการจัดสร้าง

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา แล้ว

เสด็จฯ ไปยังช้ันจี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                     

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงส่งเสด็จ ณ รถยนต์

พระท่ีน่ัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับ

รถยนต์พระท่ีน่ัง เสด็จฯ กลับพระท่ีน่ังอัมพร

สถาน พระราชวังดุสิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำานวน

มากต่างใส่เส้ือสีเหลืองมาเฝ้าฯ รับเสด็จ

บริเวณโดยรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก ต่างปลาบปล้ืมได้ช่ืนชมพระ

บารมี ท้ังน้ี ประชาชนได้ผ่านจุดคัดกรองและ

ตรวจวัดอุณหภูมิด้วย

สำาหรับ “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔  

พรรษา” เป็นอาคารสุดท้ายของศิริราช

ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                                                           

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร พระราชทานแก่คนไทย โดยคณะ                                                           

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ริเร่ิม

โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ

สาธารณูปโภคเกิดข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                                                     

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ                                              

บพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                                    

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ                                                          

ศูนย์การแพทย์ว่า “อาคารนวมินทรบพิตร 84                                                                

พรรษา” เมื่อวันท่ี 28 ก.ย.2556 และชื่อกำากับ 

ภาษาอังกฤษว่า “Navamindrapobitr 84th                                                                                   

Anniversary Building” เมื่อวันท่ี 21 พ.ย.2556 

มีความหมายว่า “อาคารท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิม 

พระเกียรติและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้า

แผ่นดินท่ีทรงเป็นใหญ่ รัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาส

มหามงคลท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 

พรรษา”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาท                         

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินจำานวน  

100 ล้านบาท สมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทร 

บพิตร 84 พรรษา” เมื่อวันท่ี 11 ส.ค.2560 ต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน

เงินจำานวน 700 ล้านบาท เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์

ทางการแพทย์เพื่อใช้ใน “อาคารนวมินทร 

บพิตร 84 พรรษา” เมื่อวันท่ี 8 พ.ค.2562    

ตลอดจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น

ประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดหาทุน

ก่อสร้าง

นอกจากน้ี ยังได้รับพระกรุณาธิคุณ

จากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชน 

ร่วมบริจาคทรัพย์ส่ิงของเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง

อย่างต่อเน่ืองจนแล้วเสร็จพร้อมใช้ เป็น

ประวัติศาสตร์หน้าสำาคัญของศิริราชและ

ชาติไทย.

       

เช็กให้ชัวร์

ว่าไม่มีคุณสมบัติก็จะถูกดำาเนินคดี ส่วนการ

หาเสียง จะมีเรื่องเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ตำาแหน่ง

หน้าท่ีในการหาเสียง ปัญหาความเป็นกลาง

ทางการเมือง การเบียดบังเวลาหรือทรัพย์สิน

ของรัฐในการหาเสียง เป็นต้น

ส่วนเรื่องการนับคะแนน จำานวนบัตร

กับผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกันเกิดข้ึนได้ แต่เราสามารถ

ตรวจสอบได้ด้วยข้ันตอนท่ีเรามี แต่อาจจะ

ช้า ไม่มีเคสไหนท่ีเราตรวจสอบไม่ได้ ท้ังน้ี 

กฎหมายท้องถ่ินกำาหนดว่าหากต่างกันให้ลง

คะแนนใหม่ หรือนับคะแนนใหม่เท่าน้ัน ต่าง

จากการเลือกต้ัง ส.ส.ท่ีกำาหนดให้เป็นดุลยพินิจ

ของ กกต. ส่วนกรณีท่ีผ่านมาคนบอกว่า กกต.

เงียบ ไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเอง ยืนยันว่า

เราจะพูดในเรื่องท่ีคนเข้าใจผิดเท่าน้ัน และ

สำานักงานพยายามแสวงหาความร่วมมือจาก

ทุกฝ่าย ขณะน้ีก็มีแนวความคิดนำาคะแนน

หน้าหน่วยเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทุก

คนสามารถตรวจสอบได้ และกำาลังมีการพูด

คุยกับสื่อมวลชนถึงแนวทางการรายงานผล

คะแนนการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการ

ด้าน ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รอง

เลขาธิการ กกต. ช้ีแจงว่า จากการเลือกต้ัง

ท้องถ่ินท่ีผ่านมา การสมัครมีการกระทำาผิด

มากมาย โดยในการเลือกต้ัง อบจ. มีการร้อง

เรียน 700 เรื่อง การเลือกต้ังเทศบาล 1,700 

เรื่อง การเลือกต้ัง อบต. 1,900 เรื่อง มีท้ังท่ี

มีสาระและไม่เป็นสาระ แต่ล้วนเป็นเรื่องท่ีมี

โทษหนัก จำาคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 

บาท เพิกถอนสิทธิ 20 ปี โดยเรื่องร้องเรียน

มากท่ีสุดคือการให้หรือสัญญาว่าจะให้ ตาม

มาตรา 65 พ.ร.บ.เลือกต้ังท้องถ่ิน 

ท้ังน้ี ต้องฝากเตือนผู้สมัครเร่ือง

คุณสมบัติ เพราะในการสมัครเลือก ส.ว.ท่ี

ผ่านมา มีผู้ขาดคุณสมบัติและกระทำาผิด

จำานวน 300 คน การเลือกต้ัง ส.ส.จำานวน 

200 คน และผู้สมัครเลือกต้ังท้องถ่ินกว่า  

1,000 คน ดังน้ันขณะน้ีถือว่ามีเวลา ขอให้ผู้

สมัครศึกษาคุณสมบัติตามมาตรา 50 ให้ดี ซ่ึง

เป็นคุณสมบัติระดับเทพ อย่าคิดว่ามีเวลา มี

พวก มีเงินเท่าน้ัน หรือคิดว่าสมัครคร้ังหน่ึง

ในชีวิต เพราะบางคุณสมบัติท่านจะรู้ตัวท่าน

เอง เช่น สมัยวัยรุ่นเมื่อ 30 ปีท่ีแล้วเคยเป็นเจ้า

มือไฮโล ต้องดู 26 วงเล็บ โดยเฉพาะท่ีเขียน

ว่า “เคย” คุณสมบัติจะไม่กลับมา ถ้าสมัคร

แล้วถอนไม่ได้ หรือถ้าได้รับการรับรองผลไป

แล้ว แต่ต่อมา กกต.ตรวจพบส่งศาลก็ต้องโดน

ใบดำา การจะมาต่อสู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ไม่ได้ 

เพราะเป็นเรื่องคุณสมบัติท่ีต้องรู้ตัวเอง ดังน้ัน

ให้ระมัดระวังตรวจสอบตัวเองให้ดี 

“ท่ีผมเป็นห่วงมากคือผู้สมัคร ต้องตรวจ

คุณสมบัติตัวเองให้ดี พวกท่ีก้ำาก่ึง 50/50 เช่น

ถูกไล่ออก ไม่แน่ใจอย่ามาสมัคร เพราะเรา

สามารถตรวจเจอแน่นอน ตอนน้ียังมีเวลา

ตัดสินใจ แต่หากไปสมัครแล้วไม่สามารถ

ถอนการสมัครได้ ต้องคิดว่าจะอยู่มีชีวิตปกติ

ทำาอะไรก็ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือจะอยู่แบบ

คนถูกเพิกถอนสิทธิ ทำาอะไรก็ไม่ได้ เลือกต้ังก็

ไม่ได้ ลงสมัครกำานันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้” ร.ต.อ.  

ชนินทร์กล่าว

นอกจากน้ันมีรางวัลการให้เบาะแส

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการทุจริตเลือกต้ัง

สำาหรับประชาชน ซ่ึงต้องเป็นเบาะแสท่ีมี

ข้อมูลนำาพาไปสู่การดำาเนินการสืบสวนไต่สวน

จนถึงข้ันเอาผิดได้ หากข้อมูลนำาไปสู่การ

ไต่สวนของ กกต.จังหวัด จะได้รับเงินรางวัล 

5,000 บาท แต่หากไปถึงช้ันศาลตัดสินจะ

สูงสุด 100,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขอเตือน

ประชาชนว่าการซ้ือเสียงไม่ใช่แค่ผู้ให้เงินท่ี

มีความผิด แต่ผู้รับเงินก็มีความผิดด้วยเช่น

กัน โดยมีอัตราโทษจำาคุกสูงสุด 10 ปี ปรับถึง 

100,000 บาท ดังน้ันต้องเลือกว่าจะเอาเงิน

พันหรือเงินแสน  อย่างไรก็ตาม ในการเลือก

ต้ัง กทม.และเมืองพัทยาในคร้ังน้ี กกต.ได้ร่วม

กับ กทม. และจังหวัดชลบุรี จัดชุดเคลื่อนท่ี

เร็วรวม 52 ชุด ชุดการข่าว 13 ชุด ส่วน

กลาง 10 ชุด มีห้องปฏิบัติการข่าว หากได้ข่าว

ก็จะส่งข้อมูลไปท่ีชุดเคลื่อนท่ีเร็วในพ้ืนท่ี โดย

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิ

เคชันตาสับปะรด 

ร.ต.อ.ชนินทร์ยังกล่าวอีกว่า ส่วนการ

จัดทำาโพลสำารวจความคิดเห็นประชาชนของ

สื่อน้ัน กฎหมายกำาหนดให้สามารถทำาได้ โดย

ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่มีลักษณะ

เป็นการช้ีนำา แต่ห้ามเผยแพร่ในช่วง 7 วัน

ก่อนวันเลือกต้ัง ส่วนการติดป้ายหาเสียงน้ัน 

กฎหมายกำาหนดให้คำานึงถึงความเหมาะสม 

เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่บดบังทัศนียภาพ 

การจราจร และความสะอาด ซ่ึงหากใครพบ

ว่ามีการทำาผิดสามารถไปแจ้งความเป็นคดี

อาญาตามมาตรา 66 ซ่ึงมีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 

เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากการ 

กระทำาน้ันมีผลให้การเลือกต้ังไม่สุจริตเท่ียง

ธรรม ก็จะย้อนกลับมาเป็นใบดำาได้ ส่วนเรื่อง

การหาเสียง ห้ามหาเสียงหลัง 18.00 น.ของ

วันก่อนวันเลือกต้ัง รวมท้ังการกดแชร์โพสต์

หาเสียงในสื่อโซเชียลก็จะเข้าข่ายเป็นการหา

เสียงด้วย

น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ รอง ผอ. 

กกต.กทม. ช้ีแจงว่า กกต.ได้แต่งต้ังมีผู้ตรวจ

การการเลือกต้ัง 8 คน นอกจากน้ันมีการ

ประสานผู้บัญชาการตำารวจนครบาล แต่งต้ัง

ยะลา • เมื่อวันพุธ เวลาประมาณ 10.10 น. 

สภ.บันนังสตา จ.ยะลา รับแจ้งมีเหตุระเบิด

เจ้าหน้าท่ีตำารวจ เหตุเกิดขณะท่ี ชุดปฏิบัติการ

จู่โจม 1 พร้อมกำาลังชุดลาดตระเวน ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีส่งหมายเรียกพยาน

คดีจราจรพ้ืนท่ีตำาบลบาเจาะ อำาเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา  โดยใช้รถยนต์เช่าทางราชการ

เลขทะเบียน กง 5150 กรุงเทพฯ เมื่อมาถึงท่ี

เกิดเหตุบริเวณถนนบาเจาะ-เขื่อนบางลาง ม.ท่ี 

4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา ได้เกิดเหตุระเบิด

ข้ึน เป็นเหตุให้กำาลังพลเสียชีวิตจากแรงระเบิด 

2 นาย คือ ส.ต.อ.วิวัฒน์ รักชาติ ผบ.หมู่ (ป.) 

สภ.บันนังสตา และ ส.ต.ต.ณัชพล พรหมณี 

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา ส่วนอีก 2 นายได้

รับบาดเจ็บ ประกอบด้วย ส.ต.ท.ซูฟรีย์ นอระ

พา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรม ปรก.สภ.บันนังสตา 

และ ส.ต.ต.อัสราวุฒิ ราป้อม ผบ.หมู่  (ป.) 

สภ.บันนังสตา

เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีเชื่อว่าเป็นฝีมือนาย

อาหามัด ลือแบซา แกนนำา RKK ท่ีเคลื่อนไหว

ในพ้ืนท่ี เพื่อสร้างสถานการณ์ช่วงการเจรจา

สันติภาพระหว่างบีอาร์เอ็นกับรัฐบาลไทยท่ี

มาเลเซีย ด้านหน่วยงานความม่ันคงระบุว่า 

กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องการสร้างสถานการณ์

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำาบลรือเสาะ ก่อนช่วง

เดือนรอมฎอนและช่วง 10 วันแรกในเดือนรอม

ฎอน  โดยอาจนำาระเบิดมาใส่ในถังขยะ หรือ

อาจใช้ลักษณะขว้างระเบิดเข้าไปในฐานปฏิบัติ

การหรือจุดตรวจ 

ทางด้าน พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์ โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

ได้ส่ังการให้กองสวัสดิการ สำานักงานกำาลังพล 

ให้เร่งดำาเนินการปูนบำาเหน็จและสิทธิต่างๆ ให้

กับทายาทผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ีจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเร็ว.

ป่วนยะลา!บึ้มตร.บันนังสตาดับ2
ชุดเคลื่อนท่ีเร็วทุก 50 เขต เขตละ 3 คน รวม

ท้ังหมด 150 คน เพื่อป้องปรามการกระทำาผิด

กฎหมายเลือกต้ัง นอกจากน้ันจะมีการอบรม

การเลือกต้ังสมานฉันท์ ในวันท่ี 5 เม.ย. เพื่อ

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียว

กับกฎหมายและระเบียบต่างๆ แก่ผู้สมัคร เพื่อ

ลดการกระทำาผิดกฎหมาย เนื่องจาก กทม.ห่าง

เหินจากการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 9 ปี การเลือก

ต้ัง ส.ก. 13 ปี โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้สมัคร

ประมาณ 300 คน 

ท่ีโกดังสเตเดียม เกษมราษฎร์ ย่าน

คลองเตย พรรคไทยสร้างไทยเปิดตัว 

น.ต.ศิธา ทิวารี ว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเปิดตัวสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ท้ัง 50 เขต ใน

นามพรรคไทยสร้างไทย โดยมีคุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรค เป็นประธาน

เปิดกิจกรรม มีผู้บริหารพรรค ว่าท่ีผู้สมัคร 

ส.ส.และ ส.ก.ไทยสร้างไทย และประชาชนเข้า

ร่วม ท่ามกลางมาตรการคัดกรองและป้องกัน

เช้ือไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุข 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า สมัยอยู่

พรรคพลังธรรม เคยทำาให้ผู้สมัคร ส.ก.และ

ผู้สมัคร ส.ข. ชนะถล่มทลายมาแล้ว เราจะ

สร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดข้ึนอีกคร้ัง เหตุผล

ท่ีต้องส่งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ในนามพรรค 

เพราะว่าอำานาจไม่ได้อยู่ผู้ว่าฯ กทม.คนเดียว 

ต้องเก่ียวพันในสภาและรัฐบาล ไปหัวเดียว

โด่เด่ทำาไม่ได้ ไม่มีใครเป็นฮีโร่แก้ปัญหาให้

คน กทม.ได้คนเดียว ต้องมีพรรคการเมือง มี 

ส.ส.สนับสนุนการทำางานของผู้ว่าฯ กทม.ด้วย 

น่ีคือทีมไทยสร้างไทย ขอสัญญาจะเอาความ

ทุกข์ของพ่ีน้องคนกรุงมาอยู่บนบ่าสุดารัตน์

และพรรคไทยสร้างไทยเพื่อแก้ปัญหา  จึง

ขอให้เลือก น.ต.ศิธาเป็นผู้ว่าฯ และ ส.ก.ของ

พรรคท้ัง 50 เขต แล้วจะได้สุดารัตน์ไปทำางาน

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้

สัมภาษณ์ถึงการเปิดรับสมัครรับเลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ว่า ส่ิงสำาคัญคือคนท่ีจะ

เข้ามารับหน้าท่ีเหล่าน้ันเป็นคนท่ีมีคุณภาพ

หรือไม่ เป็นคนท่ีเป็นแบบอย่างสังคมหรือ

ไม่ เป็นคนท่ีมีทัศนคติท่ีดีหรือไม่ เรื่องความ                                 

สามารถโอเค ทุกคนเข้าเกณฑ์หมด อย่างท่ี

ตนได้กล่าวมาแล้ว การคิดกับการพูดฟังแล้ว

ดูดี ถ้าเทียบกับการท่ีตนพูด หลายคนบอกตน

พูดได้ไม่ดี แต่ตนอยากรู้ว่าส่ิงท่ีพูดกับส่ิงท่ีคิด

มันทำาได้จริงหรือไม่ และส่ิงท่ีเขาทำามาจนถึง

ทุกวันน้ีมันอยู่ตรงไหน ฉะน้ันถ้าจะหาเสียง 

ลองถามต่อไปสิว่าของเดิมท่ีทำามาแล้วมีอะไร

บ้าง เขารู้หรือยัง และจะทำาอะไรต่อตรงน้ัน 

หรือจะทำาอะไรใหม่ ถ้ามาร้ือท้ิงท้ังหมดถาม

ว่าจะไปได้อย่างไร 

“เหมือนตึก ต้นไม้ ท่ีต้องมีรากฐาน โต

ข้ึนมาเป็นต้นไม้มีดอกผล มีลูกหลาน เจริญ

เติบโตออกมาจากไหน มันมาจากรากฐาน มา

จากพ่อแม่ ฉะน้ันผมไม่อยากให้ทุกคนลืมตรง

น้ี คือลืมรากเหง้าของตนเอง รากเหง้าของ

ประเทศไทย ไม่ง้ันมันอยู่ไม่ได้หรอก ต้นไม้

ทุกต้นก็ต้องพร้อมตาย สังคมก็ล่มอะไรก็ล่ม

ไปหมด เราต้องการแบบน้ัน และหวังอย่าง

ย่ิงใครจะได้ตำาแหน่งหรือเป็นอะไรข้ึนมาก็ตาม 

ในตำาแหน่งน้ันตำาแหน่งน้ี ขอให้ทำาให้สำาเร็จ

เถอะ แล้วเข้ามาแก้ปัญหาท่ีผมเจอมาหลาย

ร้อยปัญหา และพยายามแก้มา แก้ให้ได้

จริงๆ ก็แล้วกัน ฉะน้ันฝากถึงประชาชน เรา

ต้องเลือกนักปฏิบัติท่ีทำางานได้จริง ทำางาน

ได้สำาเร็จ มีผลงานปรากฏ ไม่ว่าจะอาชีพใด

ก็แล้วแต่ ท่ีผ่านมาสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ ซ่ึง

เป็นสิทธ์ิของท่าน 1 สิทธ์ิ 1 เสียงอยู่แล้ว 

อย่าเอาผมเข้าไปยุ่งเก่ียวเลยนะ ขอบคุณนะ

ครับ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวพร้อมเดินออกจาก

โพเดียม 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) กล่าวถึงกรณีขณะน้ีมีการเปิดตัว 

ไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องตัวเลข สถิติ ในเชิงวิชาการ หรือในแง่เศรษฐกิจ

เท่าน้ัน เพราะขนาดเรื่อง ช่อง 5 เรื่องคุณน้อง เจ๊ปอง หรือคุณน้อง 

ต้อย-สนธิญาณ ท่ีแทบไม่ได้เก่ียวอะไรด้วยเลย ยังถูกกระทบ กระแทก 

แหลกลาญ ไปเพราะการบุกยูเครนคราวน้ีกันเห็นๆ โดยอะไรควร-ไม่

ควร อะไรผิด-อะไรถูก อันน้ัน...คงเป็นอีกเรื่อง แต่ท่ีแน่ๆ ก็คือ...ต่างก็

ถูกกระแทก ถูกกระทบ อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเล่ียงได้เลย ด้วยเหตุ

น้ี...ไม่ว่าจะในแง่เศรษฐกิจ การเมือง ไปจนถึงสังคมโน่นเลย การตระ

เตรียมรับมือกับภาวะท่ีว่า จึงถือเป็นเรื่องสำาคัญเอามากๆ...


ส่วนการ กินข้าว หรือการ กินเลี้ยง กับบรรดาพรรคการเมือง

ร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคใหญ่ พรรคเล็ก-พรรคน้อย หรือการวิ่งไล่จับผู้

ขาย สลากกินแบ่ง เกินราคา ฯลฯ จะถือเป็น ส่วนหนึ่ง ในการตระ

เตรียมรับมือกับภาวะดังกล่าว หรือไม่? อย่างไร? อันนั้น...คงต้องไป

น่ังคิด นอนคิด กันเอาเองก็แล้วกัน เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม...

ความผันผวน ปรวนแปร ความวิปริต ผิดเพี้ยน อันเนื่องมาจากความ

เป็นไปของโลกใบนี้ และเป็นสิ่งที่บรรดาประเทศเล็กๆ ทั้งหลายแทบ

มิอาจควบคุมได้เลย ยังไงๆ ย่อมต้องคืบคลานเข้ามาหา หรือเข้ามา 

สร้างปัญหา ให้กับผู้ซึ่งมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในประ

เทศนั้นๆ สังคมนั้นๆ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงไปเป็นอื่น...


อีกท้ัง ปัญหา ท่ีว่า...มันน่าจะซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ กว่า

ท่ีเคยเป็นมาไม่รู้จะก่ีเท่าต่อก่ีเท่า คือไม่ใช่แค่เฉพาะในแง่ตัวเลข สถิติ 

ข้อมูลในเชิงวิชาการ หรือในทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังอาจลุกลามไป

ถึงอารมณ์-ความรู้สึกในทางการเมือง กิริยาอาการในทางการทูต การ

ต่างประเทศ ไปจนถึงความสมัครสมานสามัคคีในทางสังคม ท่ีล้วน

แล้วแต่ข้ึนอยู่กับท่าทีของผู้ซ่ึงมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

บานปลาย ขยายวง กลายเป็น สงครามเศรษฐกิจ ระหว่างรัสเซีย

กับโลกตะวันตก อันมีคุณพ่ออเมริกาและบรรดาประเทศพันธมิตรใน

ยุโรปเป็นหัวหอก ที่กำาลังก่อให้เกิดสีสัน บรรยากาศ แบบแทบไม่ต่าง

ไปจาก สงครามโลก (ในทางเศรษฐกิจ) เอาเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะเมื่อ

ประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจในเอเชีย และในระดับโลก อย่าง

จีนและอินเดีย เขายังคงถือหางฝ่ายรัสเซียเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ไม่

ว่าคุณพ่ออเมริกาจะขู่แล้ว-ขู่เล่า เพียงใด ขนาดไหนก็ตามที อะไร

ต่อมิอะไรเหล่าน้ี ยังไงๆ...มันคงหนีไม่พ้นต้อง กระทบ ต่อประเทศ

เล็กๆ อย่างไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา ที่แทบไม่ต่างอะไรไป

จาก หญ้าแพรก ซึ่งอยู่ภายใต้ ฝ่าตีนของช้าง นั่นเอง...


การตระเตรียมรับมือกับ ผลกระทบ ดังกล่าว...จึงต้องถือเป็น

เรื่องใหญ่ เรื่องโต ระดับอาจต้องถือเป็น วาระแห่งชาติ เอาเลยก็ว่าได้ 

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพุธ ภายหลังเสร็จส้ิน

การประชุมผู้นำาความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอล 

สำาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง

วิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal 

Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation : BIMSTEC) หรือ

บิมสเทค คร้ังท่ี 5 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้เข้าร่วมพิธี

รับตำาแหน่งประธานบิมสเทค พร้อมผู้นำา

และผู้แทนสมาชิก โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า วันน้ีประธานาธิบดีศรีลังกา ประธานบิม                            

สเทค มีการส่งมอบตำาแหน่งประธานบิมสเทค

ให้กับประเทศไทยต่อไปเป็นเวลา 2 ปี โดย

การประชุมคร้ังน้ีได้มีการร่วมกันลงนามและ

รับรองเอกสารสำาคัญ ดังน้ี  1.กฎบัตรบิมสเทค 

2.อนุสัญญาบิมสเทคว่าด้วยความช่วยเหลือซ่ึ

งกันและกันในเรื่องทางอาญา 3.บันทึกความ                                                                   

ตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                                       

บิมสเทค และ 4.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ                                                                     

ร่วมมือด้านสถาบันการทูตระหว่างกระทรวง

การต่างประเทศบิมสเทคและรับรองแผน

แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงด้านคมนาคม 

และปฏิญญาการประชุมผู้นำาบิมสเทค คร้ังท่ี 5.

‘บิ๊กตู่’นั่งตำาแหน่งประธานบิมสเทค 



นชวง 1-2 เดือนที่ผานมา ขาวดังทั่วโลกเห็นจะไมมีใคร

เกินขาวเกี่ยวกับสงครามที่รัสเซียบุกยูเครน มีคําถามยอด

ฮิตที่ส� อมวลชนชอบถามผมเกี่ยวกับเร� องนี้วา สงครามใน

ยูเครนทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกแพงไดอยางไร ผม

จึงขอตอบคําถามในบทความนี้ พรอมทั้งจะตอบคําถามที่

เกี่ยวของเพิ่มเติมอีก 1-2 ขอ

กอนอ� น “ทําไมสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครนจึงทําให

ราคาน้ํามันโลกแพง?”   

เราตองเขาใจกอนวา นอกจากเปนมหาอํานาจทางทหาร

แลว รัสเซียยังเปนมหาอํานาจทางพลังงานอีกดวย ในชวงหลาย

ปที่ผานมา รัสเซียเปนผูผลิตน้ํามันอันดับที่ 3 ของโลก และ

สงออกน้ํามันเปนอันดับที่ 2 ของโลก ในป ค.ศ.2020 รัสเซีย

ผลิตน้ํามันไดวันละประมาณ 10 ลานบารเรล โดยสงออกไป

ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ผลิต คิดเปนประมาณ 10% ของการสง

ออกน้ํามันทั้งหมดของโลก และมากกวาครึ่งหนึ่งของการสงออก

ทั้งหมดเปนการขายใหกับประเทศในยุโรป

นอกจากนั้น รัสเซียยังเปนผูผลิตและผูสงออกกาซธรรม 

ชาติรายใหญเปนอันดับตนๆ ของโลกอีกดวย โดยกวา 60% ของ

การสงออกทั้งหมดเปนการขายใหกับประเทศในยุโรป กาซที่รัส 

เซียขายใหกับยุโรปตะวันตกจํานวนหนึ่งตองขนสงทางทอกาซ

ซึ่งวางผานดินแดนของประเทศยูเครนดวย

ดังนั้น เม� อรัสเซียบุกยูเครน ผูคนจึงวิตกกันวาการสงออก

ทั้งของน้ํามันและกาซธรรมชาติจากรัสเซียจะหยุดชะงักลงได 

โดยอาจจะเกิดจากการสูรบที่เปนอุปสรรคตอการขนสงเชื้อเพลิง

เหลานี้ และเกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร NATO 

รวมกันคว่ําบาตรรัสเซียในดานการคาและการเงิน 

เน� องจากรัสเซียเปนผูสงออกรายใหญตามที่ ไดกลาวมา

แลว ปริมาณที่อาจจะขาดหายไปจากตลาดโลก จึงจะทําใหเกิด

การขาดแคลนน้ํามันและกาซธรรมชาติขึ้นได และเปนปจจัย

ผลักดันใหราคาน้ํามันและกาซสูงขึ้นอยางรวดเร็ว   โดยในวันที่                                                           

6 มีนาคมปนี้ ราคาน้ํามันดิบ Brent พุงสูงสุดถึงบารเรลละ 

130 เหรียญสหรัฐฯ จนถึงทุกวันนี้สงครามที่กําลังดําเนินอยูเปน

เวลาหนึ่งเดือนแลว ก็ยังมีผลใหราคาน้ํามันในตลาดโลกอยูใน

ระดับสูงกวา 100 เหรียญฯ ตอบารเรลมาโดยตลอด ราคากาซ

ธรรมชาติในตลาดโลกก็เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและอยูในระดับที่

สูงเปนประวัติการณเชนเดียวกัน

เราตองเขาใจอีกเชนเดียวกันวา เศรษฐกิจรัสเซียเองก็ตอง

พ่ึงพาการผลิตและสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติในสัดสวน

3.ขอเสนอทางแก

เน� องจากการมีประสิทธิภาพต่ําของถนนเกิดขึ้น ณ บริเวณ

สี่แยกทั้งหลาย ทางแก จึงเปนเร� องการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพ 

ณ บริเวณทางแยก ....ทําอยางไรรถจึงจะสามารถวิ่งผานสี่แยกได

พรอมๆ กัน โดยไมตองหยุดรอซึ่งกันและกัน?

ทางออกจึงอยูท่ีการหาทางเอาระบบทางแยกของทางดวน 

ซึ่งรถไมตองหยุดรอกัน และไมตองมี ไฟแดง มาใชกับถนนธรรมดา

ในตัวกรุงเทพฯ ใหได

4.ลักษณะทางแยกของทางดวน

ความจริงมีหลายแบบ บางแบบซับซอนมาก สามารถใช

กับหาหรือหกแยก แตที่นิยมมากในตางประเทศคือแบบที่เรียกวา 

cloverleaf ซึ่งใชไดกับสี่แยกเทานั้น

ลักษณะของ cloverleaf คือ มีสะพานลอยสําหรับรถทางตรง

เพื่อข้ามถนนทางตรง

ในอีกทิศที่ตั้งฉากกัน 

รถที่ ตองการเลี้ ยว

ซายจะมีแยกใหเลี้ยว

ซายไดกอนถึงสี่แยก 

ส วนรถที่ ต อ งการ

เลี้ยวขวา จะตอง

วิ่งตรงไปเพื่อผ่านสี่

แยกเสียกอน แลวจึง

เลี้ยวซายเขาวงกลม

เพื่อวนออกไปในทิศ

ที่จะเลี้ยวขวานั้น (ดู

รูปที่ 3)

5.การนําหลักการของทางดวนมาใชกับถนนในกรุงเทพฯ

ประการแรกคือ ตองมีการสรางสะพานลอยขามสี่แยก เปน

ที่น�ายินดีวา ไดมีการสรางสะพานลอยขามสี่แยกจํานวนหลายแหง                                                                                  

แลวภายใน กทม. สะพานลอยเหลานี้ชวยใหรถที่ตองการวิ่งในทิศ 

ทางตรงผานสี่แยก สามารถวิ่งผานไปไดเลย โดยไมตองรอสัญญาณ

ไฟ แตเรายังมีปญหาคือ ถาจะใหรถทางตรงทั้งสี่ดานวิ่งผานแยกได

เลยโดยไมตองรอสัญญาณไฟ...รถที่ตองการเลี้ยวขวาจะไมสามารถ

เลี้ยวขวาได .....จึงตองหาทางแกตอไป

วิธีที่จะทําใหรถสามารถเลี้ยวขวาได โดยไมขัดขวางรถทาง

ตรงคือ การนําถนนอ� น หรือซอยที่อยูใกลบริเวณสี่แยกนั้นมาใชให

เกิดประโยชนมากขึ้น โดย

ใหทํ าหนาที่ เปนกลีบของ 

cloverleaf ...กลาวคือใหรถ

ทุกคันที่ตองการเลี้ยวขวา ให

วิ่งตรงไปผานสี่แยกเสียกอน 

จากน้ันให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยว

เขาถนนหรือซอย ซึ่งจะชวย

ใหรถสามารถวนไปออกใน

ทิศทางเลี้ยวขวาท่ีตองการ

จะไปได (ดูรูปที่ 4).....

สําหรับบางแยกที่ ไมมี

ถนนหรือซอยเชนนี้ในบางดานก็ควรตัดถนนหรือซอยเพิ่ม หรือทํา

สะพานลอยหรือขุดอุโมงคในบริเวณดังกลาว หรือถายังไมสามารถ

ทําไดก็ใหรถที่ตองการเลี้ยวขวา ณ บริเวณแยกนั้นๆ วิ่งตรงไปผาน

สี่แยกเสียกอนแลวคอยไปเลี้ยวซายเพ� อวนกลับที่สี่แยกถัดไป 

อนึ่งในบางกรณี หากถนนทางตรง ณ บริเวณสี่แยกนั้นมี

ขนาดกวางขวางมาก แตไมสามารถหาถนนหรือซอยในบริเวณใกล

เคียงมาชวยใหรถที่ตองการเลี้ยวขวาไดวนออก (เปน cloverleaf) ก็
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4 บทความ

นที่สุดคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช                   

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่มีนายสาธิต ปตุเตชะ รัฐ 

มนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน ก็ได

ลงมติเร� องบัตรเลือกตั้งของหมายเลขผูสมัคร ส.ส. กับ

หมายเลขพรรคการเมืองแลว โดย ที่ประชุม 32 เสียงเห็นดวยกับ

การใชคนละหมายเลข ในขณะที่ 14 

เสียงเห็นดวยกับการใชหมายเลข

เดียวกัน และงดออกเสียง 1 เสียง 

งานนี้เลยทําให “แลนดสไลด” ของ

ใครที่วาดหวังไวสะดุดขึ้นมาทันที 

...• จึงไมน�าแปลกใจแตประการใด

ที่ “ชลน�าน ศรีแกว” ส.ส.น�านและ

หัวหนาพรรคเพ� อไทย ในฐานะ กมธ.

ถึงกับระบุกอนประชุมวาไมน�าจะเก่ียว                        

กับขอกังวลจะขัดรัฐธรรมนูญ แต 

น�าจะกลัวแลนดสไลดจากพรรคเพ� อ                                     

ไทยมากกวา พิโธ! ทั่นผูนําฝายคาน

ในสภาจะ ตราบใดที่ยังขายและเชิดชู                                                                                     

“ชินวัตร” อยู ก็ไมตองกลัวหรอกวาจะแลนดสไลดหรือไมอยางไร 

เพราะบรรดาสาวกนั้นรัก “นายใหญ” เขาเสนเลือด ยิ่งกวายุคสง

เสาไฟฟาลงในพื้นที่ดามขวานเสียอีก งานนี้หากอยากไดแลนดสไลด

จริงๆ ก็ ประกาศช� อ “แพทองธาร ชินวัตร” เปนแคนดิเดตนา

ยกฯ เบอรหนึ่ง “พานทองแท ชินวัตร” แคนดิเดตนายกฯ เบอร

สอง พรอมชูนโยบายพา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ” กลับประเทศ ไม

แลนดสไลดก็ใหมันรูไป ...• แลวที่มึนงงอยางมากในการประชุม 

กมธ.กอนโหวตที่เปดโอกาสให กมธ.แสดงความคิดเห็นกันนั้น ไม

น�าเช� อวา “กูรูสมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) จะอางอิงขอเสนอของพรรคเพ� อไทยที่บอกวาไดแกปญหาไว                                   

แลว โดยใหวันแรกรับสมัคร ส.ส. 

แบงเขตไปกอน จากนั้นวันที่สองรับ

สมัคร ส.ส.บัญชีรายช� อ แลวคอย

นําหมายเลขของ ส.ส.บัญชีรายช� อ

ไปใชกับ ส.ส.แบงเขต นี่ ถาทําจริง 

“ศรีธนญชัย” คงไดอายมวน และ

เชื่อว่าหลังการเลือกต้ังเรื่องไปถึง

ศาลรัฐธรรมนูญแน�นอน ซึ่งก็ตอง

มาน่ังลุนกันอีกเฮือกวาการเลือกตั้ง

จะเปนโมฆะหรือไมอยางไร แลวที่

หวังวาการเลือกต้ังเพ� อขับไลรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ใหพน

สภาพไปเร็วๆ กลับตองยืดเย้ือออกไปอีกหากศาลวินิจฉัยวาโมฆะ ชาว                                                                    

บานรานถ่ินเลยงงวา “กูรูสมชัย” หนุนแนวทางนี้แบบหวังดีประ                                                                

สงครายหรือไม อยางไร ...• หันมาพิเคราะหเกาอี้พอเมืองกรุง 

เทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50 เขตที่จะ

ใหหยอนบัตรในวันอาทิตยที่ 22 พ.ค.กันบาง เพราะในวันพฤหัสบดี

ที่ 31 มี.ค. จะเปนการเปดใหสมัครกันเปนวันแรกยาวไปถึง 4 เม.ย. 

ซึ่ง “แสวง บุญมี” เลขาธิการ กกต.ไดแถลงชี้แจงพรอมตอกย้ํา

ในเร่ืองของคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรวจสอบกล่ันกรองให้ดีก่อน                                    

เพราะหากตรวจเจอทีหลังจะเจอคดี

ตามมา โดยเฉพาะบรรดา ส.ก.และ

สภาเมืองพัทยา ...• ตองบอกวาศึก                                         

เลือกต้ังผูวาฯ กทม.คราน้ีจะเปนศึก                                              

ชางชนชางก็ไมใชเสียทีเดียว เพราะ 

บรรดาแคนดิเดตช� อดังก็ไมไดมาลง                                                 

สนามดวย ไมวาจะเปน พล.ต.อ.จักร

ทิพย ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร., คุณ

หญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธาน

พรรคไทยสรางไทยที่ ไมลดตัวมาสู

สนามเล็ก หรือแมแต “มาดามแปง” 

นวลพรรณ ล่ําซํา ที่ขอเอาดีในดาน

กีฬาดีกวา จึงทําใหบรรดาตัวเก็งของ   

โพลสํานักตางๆ อยาง “ชัชชาติ สิทธิ                                                                            

พันธุ” ยิ่งกวานอนมาตั้งแตยังไมสมัครดวยซ้ําไป แตความไมแน� 

นอนคือความแน�นอน ผูแข็งแกรงในปฐพีก็อาจสะดุดไดใครจะไปรู 

แตตอนนี้ตองบอกวา ขาเขาสูเกาอี้เสาชิงชาเกินครึ่งมากกวาใคร

แลว ...• สวนของ ส.ก.นั้น ตองบอกวาน�าสนใจอยางยิ่ง เพราะมี

หลายภาคสวนที่เปนอดีต ส.ก.เกาที่ทํางานในพื้นที่มานาน เรียกวา

เปนเจาพอเจาแมผูกขาดก็ไมผิดนัก แตปจจุบันไดยายคายยายสังกัด

กันไปหมดแลว ผลเลือกตั้งครานี้เราจึงอาจไดเห็น ส.ก.หนาเกาใน

พรรคใหมปกธงในสนามการเมืองทองถ่ินเพ่ิมข้ึนเปนพะเรอเกวียน

แน� ...• งานนี้อยากให ฟงคําของ 

“บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมที่แนะคน กทม.

ใชสติมากๆ ในการเลือกนักปฏิบัติ

ทํางานไดจริง มีวิสัยทัศนใหนั่งผูวาฯ 

กทม. ซึ่งเขาใจไดวาทําไม “บิ๊กตู” ถึง

ตองออกมาแนะอยางนี้ เพราะหาก

ดูนโยบายขายฝนของบรรดาวาที่ผู

สมัครแลวก็ตองบอกปวดกบาลกันที

เดียว ไมวาจะเปนขอเสนอเร� องรถ                                       

ไฟฟาราคาเดียว หรือแมแตการยก                                         

หนี้ กยศ. เปนตนนั้น ตองบอกวาผู

วาฯ กทม.ไมไดมีอํานาจใหญโตขนาดน้ัน ขนาดนายกฯ ยังไมสามารถ

สั่งใหรถไฟฟาทําราคาเดียวได แลวผูวาฯ จะทําไดอยางไร ในขณะ

ท่ีการยกหน้ีน้ันก็เปนการสงเสริมวัฒนธรรมกูแลวไมคืน ซ่ึงไมใชเร� องที่

ควรสงเสริมแตประการใด ฉะนั้น จึงควรใชสติใหมากๆ ในนโยบาย

เพอที่ยิ่งกวาเพอแบบนี้ กอนที่จะกาบัตรเลือกตั้ง …•

พล.ต.อ.จักรทิพย 

ชัยจินดา

สาธิต ปตุเตชะ

พานทองแท ชินวัตร

1.บทนํา 

ปญหาจราจรเปนปญหาที่เกิดกับเมืองใหญๆ ทุกประเทศทั่ว

โลก คาดวาน�าจะมีประชาชนไดรับผลกระทบนี้ ไมนอยกวา 3,000 

ลานคน ผลกระทบที่ไดรับคือการเสียเวลาโดยเปลาประโยชนบน

ทองถนน คาใชจายในการเดินทางที่เพิ่มขี้น มลภาวะ ตลอดจนการ

เส� อมลงของสภาพจิตใจ และคุณภาพชีวิต สิ่งที่กลาวนี้ ยากที่จะ

คํานวณเปนตัวเงิน แตก็คาดไดวาเปนมูลคามหาศาล บทความนี้จึง

เขียนขึ้นเพ� อเสนอทางออกในการแกปญหาจราจร

2.สาเหตุของปญหาจราจร

ไดมีผูรูหลายทานแสดงความเห็นวาปญหาจราจรเกิดจากการ

มีจํานวนรถยนตและจักรยานยนตมากเกินไปจนเกินกวาพ้ืนผิวถนนท่ี

ไดสรางไวจะรับได ทางแกจึงควรเพ่ิมผิวถนน โดยการตัดถนนเพ่ิม ผู

รูบางทานก็เห็นวาสาเหตุท่ีรถติดขัดน�าจะมาจากผูขับข่ีรถยนตจํานวน

หน่ึงไมมีวินัยในการขับรถ และตํารวจไมเอาจริงในการจับกุม

แตผมคิดวาสิ่ง ที่นักวิชาการไดมองขามไปเม� อตองการหา

สาเหตุของปญหาจราจร คือการไมมีประสิทธิภาพของถนน  โดย

ปกติถนนที่เปนทางตรงและไมมีจุดตัดนั้น ถือวามีประสิทธิภาพสูง 

สุด สมมติวารถสามารถวิ่งผานจุดหนึ่ง ไดจํานวน 1,000 คันในหนึ่ง 

ชม. กรณีเชนนี้ก็อาจถือวาประสิทธิภาพถนนเปน 100 เปอรเซ็นต 

ตอมาสมมติที่จุดนั้นมีการตัดถนนมาเช� อม เกิดเปนสามแยก คราวนี้

รถในแตละแยกตองรอกันที่สามแยก ถาดานหนึ่งไดรับสัญญาณไฟ

เขียวใหผานได รถในอีกสองดานก็ตองหยุดรอ สรุปวาในหนึ่ง ชม. 

รถในแตละแยกจะมีโอกาสว่ิงผานสามแยกน้ันเพียงหน่ึงในสามของ

หนึ่ง ชม. หรือเพียง 20 นาที  ประสิทธิภาพของถนนในแตละแยก

จึงลดเหลือเพียง 33 เปอรเซ็นต (ดูรูปที่ 1)

ทํานองเดียวกัน หากจุดดังกลาวมีการตัดถนนมาเช� อมอีก

จนกลายเปนสี่แยก ประสิทธิภาพของถนนในแตละแยกจะลดลง

เหลือเพียง 25 เปอรเซ็นต (ดูรูปที่ 2) ....ถนนในกรุงเทพฯ นั้นเปนสี่

แยกเกือบหมด เหลือเปนสามแยกไมถึงรอยละหา ประสิทธิภาพของ

ถนนในกรุงเทพฯ จึงต่ํามาก .. รถจึงติดมาก

อาจจัดใหมีการกลับรถในถนนทางตรงที่กวางนั้นได โดยทําเปนรูป

เกือกมา หันเขาหากัน แตอยูในแยกตรงขามกัน (ดูรูปที่ 5) (ตาม

แนวคิดของ ดร.วิโรจน ตันตราภรณ) 

ปจจุบันไดมีการกอสรางในลักษณะเกือกมาคูดังกลาวขาง

ตน ตรงบริเวณแยกที่ ถ.วิภาวดี ตัดกับ ถ.แจงวัฒนะและที่แยก 

ถ.วิภาวดีตัดกับ ถ.งามวงศวาน โดยไดมีการรื้อสัญญาณไฟออกทั้ง

สองสี่แยก (เชนรถที่วิ่งมาตาม ถ.งามวงศวานจาก ม.เกษตรฯ หาก

ตองการไปดอนเมืองตองเลี้ยวซายเขาวิภาวดีเพ� อไปกลับรถที่เกือก

มาใกลบริเวณแยกตางระดับรัชวิภาเสียกอนจึงจะไปดอนเมืองได)

รูปที่ 6 ไดแสดงตัวอยางการจัดการเดินรถแบบ cloverleaf  

ในบริเวณใจกลางของ กทม. ในรูปดังกลาวนี้ ไดแสดงถึงสะพาน

ลอยขามแยกที่ตองสรางเพิ่ม การนําถนนหรือซอยบริเวณใกลสี่แยก                                                                                    

มาใชเปนกลีบของ cloverleaf เพ� อใหรถที่ตองการเลี้ยวขวาสามารถ

วนออกในทิศทางท่ีตองการได จะสังเกตไดวามีการตัดถนนหรือซอย

เพิ่มไมกี่แหง และไดพยายามเลือกใหมีการเวนคืนนอยที่สุด อยางไร

ก็ดี กอนการนําไปปฏิบัติจริง ควรไดมีการลงสํารวจพื้นที่และควร

มีการปรึกษาหารือระหวางหน�วยงานตางๆ เพ� อปรับแกตามความ

เหมาะสม  

สวนรูปในหนา 7 ไดแสดงตัวอยางการจัดจราจร โดยใช

ระบบเกือกมาคู โปรดสังเกตวาทางปฏิบัติแทบไมไดสรางเกือกมาคู

ยกระดับเลย หากแตใชการกลับรถใตสะพานลอยที่มีอยูแลวแทน

6.บทสรุป

การแกปญหาจราจรตามที่ไดเสนอขางตนนี้ ไดประมาณการ

วาน�าจะตองใชเงินทั้งในการกอสรางและการเวนคืนไมเกิน 3 หม� น

ลานบาท ... เงินจํานวนนี้ ไมเพียงพอ ไมสามารถกอสรางรถไฟฟาแม

เพียงสายเดียว...แตหากนํามาใชในการแกปญหาจราจรน�าจะดีกวา

การลงทุนสรางรถไฟฟาที่ผานมาทุกสายรวมกัน (หลายแสนลาน

บาท)….. อยางไรก็ดี รถไฟฟาก็ยังจําเปนในการแกปญหาระยะยาว 

ระบบ cloverleaf หรือระบบเกือกมาคูที่เสนอขางตน ดวยเงินลงทุน

ไมเกิน 3 หม� นลาน น�าจะเพิ่มประสิทธิภาพของถนน ณ บริเวณสี่

แยก จาก 25 เปอรเซ็นต เปนมากกวา 60 เปอรเซ็นต (ขึ้นอยูกับ

สภาพทางกายภาพของถนนหรือซอยที่มาทําเปนกลีบ cloverleaf) 

และเช� อวาจะสามารถลดเวลาเดินทางเฉลี่ยในแตละวันของคนใน 

กทม.ไดไมนอยกวารอยละ 20 ซึ่งเปนผลตอบแทนจํานวนมหาศาล

หากประเมินเปนตัวเงิน และจะเหนือกวาการลงทุนใดๆ ที่รัฐบาลมี

อยูในปจจุบัน.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์
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น้ํามันแพงเพราะแรงสงคราม

ที่สูง ในป ค.ศ.2019 สาขาเศรษฐกิจที่ผลิตน้ํามันและกาซไดสราง

รายไดงบประมาณใหกับรัฐบาลรัสเซียมากถึง 40% ของงบรายได

ทั้งหมด และทํารายไดเขาประเทศจากการสงออกพลังงานไดมาก

ถึง 60% ของรายไดสงออกทั้งหมด

นี่จึงเปนสาเหตุที่ทําใหสหรัฐฯ และพันธมิตร NATO ตองการ

จะตัดกําลังทางเศรษฐกิจและลงโทษรัสเซีย โดยการคว่ําบาตรไม

ใหรัสเซียมีโอกาสขายน้ํามันและกาซ แลวนํารายไดไปสนับสนุน

กองทัพที่กําลังรุกรานยูเครนอยูในขณะนี้

ในชวงแรกๆ ของสงครามรัสเซีย-ยูเครน สหรัฐฯ และพันธ 

มิตรเริ่มใชวิธีลงโทษรัสเซียโดยการคว่ําบาตรทางการเงินและการ

คาสินคาและบริการที่สําคัญหลายประเภท ยกเวนพลังงาน แตตอ

มาสหรัฐฯ และอังกฤษไดประกาศคว่ําบาตรไมซื้อน้ํามันและกาซ

จากรัสเซียเลย ในขณะที่ประเทศพันธมิตร NATO อ� นๆ ในยุโรป

ตัดสินใจวาจะลดการนําเขาพลังงานจากรัสเซียลงใหเหลือหน่ึงใน

สามภายในปลายปนี้ และจะพยายามลดการพึ่งพาพลังงานจากรัส 

เซียลงใหเหลือนอยที่สุดในปตอๆ ไป

คําถาม “ทําไมยุโรปจึงไมกลาคว่ําบาตรพลังงานจากรัสเซีย

อยางเต็มที่และทันที?” เหตุผลสําคัญคือประเทศสมาชิก NATO 

ในยุโรปสวนใหญตองนําเขานํ้ามันและกาซธรรมชาติจากรัสเซียใน

สัดสวนที่คอนขางสูง โดยรวมแลวยุโรปตะวันตกตองพึ่งพาน้ํามัน

จากรัสเซียมากถึง 25% ของการนําเขาน้ํามันทั้งหมด ยุโรปพึ่งพา

กาซธรรมชาติจากรัสเซียในอัตราที่ยิ่งสูงกวากรณีของน้ํามัน โดย

ในปจจุบันกาซจากรัสเซีย (ซึ่งสวนใหญสงผานทอกาซ) มีสัดสวน

มากถึง 40% ของการนําเขากาซทั้งหมดในยุโรปตะวันตก ประเทศ

ในยุโรปที่ตองพึ่งพานํ้ามันและกาซจากรัสเซียในอัตราที่สูงมากคือ 

เยอรมนี โปแลนด อิตาลี เนเธอรแลนด และสโลวาเกีย สวนสหรัฐฯ 

และอังกฤษพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียในสัดสวนที่นอยมาก

ดังน้ัน เราจึงน�าจะพอเขาใจไดวาทําไมยุโรปตะวันตกจึงยังไม

สามารถควํ่าบาตรการนําเขาพลังงานจากรัสเซียไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ด

ขาด และก็มีความกังวลอยูวารัสเซียจะใชประเด็นการพ่ึงพาน้ีเปนเคร� อง

มือตอรองเพ� อบีบให NATO ไมเขารวมชวยเหลือยูเครนในสงครามคร้ังน้ี

ในระยะสั้น ยุโรปตะวันตกมีทางเลือกไมมากนักในการนํา

พลังงานอ� นมาทดแทนพลังงานนําเขาจากรัสเซีย ทางเลือกหนึ่ง                        

คือการซื้อนํ้ามันเพิ่มจากประเทศสมาชิกโอเปกที่ยังมีกําลังการ

ผลิตเหลืออยู ไดแก ซาอุดีอาระเบีย (ซึ่งดูเหมือนจะยังไมเต็มใจ

เพิ่มปริมาณการผลิตเพราะมีขอตกลงอยูกับโอเปกและรัสเซีย) 

อิหราน และเวเนซุเอลา (ซึ่งในปจจุบันทั้งสองประเทศกําลังถูก                                                                                 

คว่ําบาตรโดยสหรัฐฯ ดวยเหตุผลทางการเมือง) ในชวงนี้ประ 

เทศตะวันตกคงกําลังเจรจากับสามประเทศเหลาน้ีใหขายนํ้ามัน

ใหยุโรปตะวันตกเพ� อทดแทนน้ํามันจากรัสเซีย

อีกทางเลือกหน่ึงคือการนําเอานํ้ามันในคลังสํารองนํ้ามัน

ทางยุทธศาสตร (strategic petroleum reserve) ของประเทศ

อุตสาหกรรมออกมาขายเพ� อเพิ่ม supply ในตลาดและบรรเทา

ปญหาการขาดแคลนน้ํามัน ในตนเดือนมีนาคมนี้ สหรัฐฯ รวม

กับพันธมิตรไดนําเอานํ้ามันท่ีสํารองทางยุทธศาสตรออกขาย

จํานวน 60 ลานบารเรล แตก็ไมมีผลใหราคาน้ํามันในตลาด

โลกลดลง โดยราคายังคงสูงอยูที่ระดับกวา 100 เหรียญฯ ตอ

บารเรล อาจเปนเพราะตลาดเช� อวาปริมาณขายจากคลังสํารอง

ดังกลาวไมมากพอที่จะปดชองโหวนั่นเอง

ในสวนที่เปนกาซธรรมชาติจากรัสเซีย ยุโรปตะวันตกยิ่งมี                                                                                   

ทางเลือกท่ีนอยและยากกวากรณีนํ้ามัน เพราะกาซท่ีจะมาทดแทน

ไดน�าจะอยูในรูปของกาซธรรมชาติเหลว (liquefied natural gas 

หรือ LNG) ซึ่งตองอาศัยโครงสรางพื้นฐานการขนสงที่ใชเงินลง 

ทุนสูง และมาจากแหลงผลิตสําคัญไมกี่แหงในโลก ไดแก กาตาร 

สหรัฐอเมริกา และอิหราน เม� อวันที่ 25 มีนาคมนี้ สหรัฐฯ เพิ่ง

ทําขอตกลงที่จะขาย LNG ใหสหภาพยุโรปในจํานวนเพิ่มขึ้นอีก 

15 พันลานลูกบาศกเมตรภายในปลายปนี้ แตนั่นก็เปนปริมาณ

ที่ไมมากนักเม� อเทียบกับขนาดการนําเขากาซจากรัสเซียในแตละ

ป (ซึ่งมากถึงกวา 200 พันลานลูกบาศกเมตร)

บางประเทศในสหภาพยุโรปอาจเลือกหันมาใชเชื้อเพลิง

ชนิดอ� นที่ไมใชน้ํามันและกาซ และที่สามารถผลิตไดเองอยูแลว 

เยอรมนีปรับแผนการมุงเนนพลังงานสะอาด โดยในชวงแรกจะ

ยืดอายุการใชงานของโรงไฟฟาท่ีใชถานหินและโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรออกไปอีก และในขณะเดียวกันก็มีแผนเรงรัดพัฒนาการ

ใชพลังงานหมุนเวียน (เชน แผงโซลารเซลล กังหันลม และ green 

hydrogen) เพ� อใหสามารถลดหรือเลิกการพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิล 

(รวมถึงนํ้ามันและกาซจากรัสเซีย) ไดในระยะยาว

คําถามยอดฮิตขอสุดทายคือ “น้ํามันจะมีราคาแพงอยางนี้

ไปอีกนานไหม?” แตผมหมดพื้นที่ที่จะตอบคําถามนี้ในบทความ

นี้แลว เอาไวตอบในตอนตอไป.

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

เปนอําเภอในจังหวัดยะลา เดิมช� อวาอําเภอบาเจาะ 

ขึ้นกับเมืองรามัน เม� อป พ.ศ.2450 ตอมาไดมีการยกเลิก

หัวเมืองตางๆ จึงไดยายอําเภอมาตั้งที่แหงใหมแลวตั้งช� อวา 

บันนังสตา เปนภาษามลายูปตตานี หมายถึง “นามะปราง” 

(คําวา “บันนัง” หมายถึง นา สวนคําวา “สตา” หมายถึงตน

มะปราง) รวมกันจึงมีความหมายวา “นามะปราง” หรือ “ที่

นาที่มองเห็นตนมะปรางไดแตไกล.

บันนังสตา

การแกปญหาจราจร

ใ

พ.ต.พันธศักดิ์  ศรีเฟ� องฟุง

ดร.พรายพล คุมทรัพย

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล



กล้วันสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา 

นคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ในวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย.65 นี้ มีการเปิดตัว

ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.กันอย่างคึกคัก

ล่าสุด นายวินท์ สุธีรชัย อดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวม

ไทย ยูไนเต็ด และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า คุณจิ๊บ-ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ เป็นอดีต

ผู้บริหารธุรกิจมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และเป็นผู้บริหาร

องค์กรธุรกิจแบบมืออาชีพ ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการ                                                      

ทำางานราชการในกรุงเทพฯ ที่มีปัญหาในปัจจุบันให้เป็น                                                       

องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพได้ เราจึงเห็นตรงกันท่ีจะสนับสนุน 

คุณจิ๊บ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ในนาม “กลุ่มใส่ใจ” 

สำาหรับประวัติ คุณ

จิ๊บ ศศิกานต์ วัฒนะ

จันทร์ ปัจจุบันอายุ 43 

ปี จบการศึกษามัธยมต้น                                    

โ ร ง เ รี ยนบู รณะรำ าลึ ก                        

จ.ตรัง มัธยมปลาย โรง 

เรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี 

ระดับปริญญาตรี จากคณะ                         

วารสารศาสตร์ ม.ธรรม 

ศาสตร์ เอกสาขาวิทยุ-                                      

โทรทัศน์ โดยคว้าเกียรติ 

นิยมอันดับ 2 และศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการตลาดระหว่าง

ประเทศ (MSc International Marketing Management) 

จากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ (University of Surrey) ประเทศ

อังกฤษ 

จิ๊บ-ศศิกานต์ เป็นนักบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่มาก                 

ความสามารถ กับการผันตัวจากนักธุรกิจหญิงเก่งที่ประ 

สบความสำาเร็จทั้งในแวดวงธุรกิจและสื่อสารมวลชน มี

โปรไฟล์การทำางาน เรียกว่าครอบคลุมทุกด้านของการวาง  

แผนการสื่อสารด้านต่างๆ มีประสบการณ์การทำางานใน                  

บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัท เช่น ท่ีบริษัท ปูนซีเมนต์นคร 

หลวง จำากัด, บริษัท Yum Restaurants (KFC & Pizza 

Hut) และองค์กรให้คำาปรึกษาและวิจัยระดับโลกอย่าง 

Frost & Sullivan ก่อนจะเข้ามาทำางานเบื้องหลังทางการ

เมืองกับ วินท์ สุธีรชัย และได้รับการเลือกจาก “กลุ่ม

ใส่ใจ” ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นอกจากนี้ จิ๊บ-ศศิกานต์ ยังเคยเป็นพิธีกรรายการ

โทรทัศน์ รายการ คิดลึกคิดไกล ทางช่อง MCOT และ

รายการ ติดเครื่องชนโกง ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS 

รวมทั้งยังเคยเป็นคอลัมนิสต์บนเว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ 

และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นอีกด้วย

จิ๊บ-ศศิกานต์ ถือเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ลงสนาม

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และอายุน้อยที่สุด โดยจะชูนโยบาย 

กรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย ให้ความสำาคัญ กับผู้สูงอายุ เด็ก 

สตรี ผู้พิการ และ LGBTQ และจะมีการแถลงข่าวเปิดตัว

นโยบายอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

เวลา 13.30 น.

เบื้องบนมีรูปนฤมิต    ให้ศิษย์น้อมมนัสนมัสการ

มีตู้วางตั้งหนังสือ    เป็นสื่อเยี่ยมยลค้นอ่าน

ทุกเล่มครบครันบันดาล  สืบงานประสิทธิ์วิทยา

มีเทปบรรยายสายเสียง  จัดเรียงระลึกศึกษา

แม้ร่างล่วงลับดับลา    เนื้อหาสอนสั่งยังคง

พร้อมภาพชีวประวัติ    เลือกคัดแต่เริ่มเสริมส่ง

เรียงถ้อยร้อยธรรมจำานง  ดำารงชั่วนาตาปี.

รศ.อรอนงค์ (พัดพาดี) ตั้งก่อเกียรติ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.

แนวร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องพุทธศาสนาและป้องกัน

พุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

* สักวา “อธิปไตย” ของไทยนี้

ล้วนน้องพี่รักษามานานแสน

เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้จึงดูแคลน

ถูกแอ่นแอ๊นยี่สิบครั้งยังนอนคู้

เสรีภาพคือหลุดพ้นจากคนชั่ว

ประชาชนตื่นตัวทั่วกันสู้

หนึ่งสมองสองมือสื่อให้รู้

สองเท้าชูสู่อธรรม “ย่ำามัน” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

* สักวา “ฟ้าร้องไห้” ให้กำาสรด

ประชาชนรันทดหมดความหวัง

รัฐบาลบ้าจี้ ไม่จีรัง

เดินตามหลังนายทุนใหญ่ไร้ธรรมะ

สถานการณ์บ้านเมืองเกิดเรื่องเยอะ

นักเลือกตั้งเลอะเทอะเกรอะขยะ

ยินแต่ข่าวฉาวโกงปลงแล้วนะ

โอ้ชาติไทยชาติตะกละ “อมตะ” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

5บทความ

ากันขรม!

พรรคร่วมรัฐบาลกับ ส.ว.รวมหัว สกัดเพื่อไทย 

แลนด์สไลด์

วานนี้ (๓๐ มีนาคม) มีการประชุมคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม 

นูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ไฮไลต์อยู่ที่การลงมติว่า เห็นควรคงความในมาตรา ๔ 

(แก้ไขเพิ่มเติม) ของร่าง พ.ร.ป.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

คือใช้ “บัตรเลือกตั้งคนละเบอร์” เลือก ส.ส.เขตเบอร์

หนึ่ง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีกเบอร์

หรือว่าจะแก้ไขตามร่างที่ “ชลน่าน ศรีแก้ว” จากพรรค

เพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

ใช้บัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวกัน

องค์ประชุมทั้งหมด ๔๗ คน 

เห็นด้วยกับคนละเบอร์ ๓๒ คน 

โหวตใช้เบอร์เดียว ๑๔  คน

ผ่าไปดูเสียงกรรมาธิการที่โหวตให้ฝ่ายรัฐบาล มีสมาชิก

วุฒิสภา ๑๔ เสียง คณะรัฐมนตรี ๗ เสียง พรรคพลังประชา

รัฐ ๕ เสียง พรรคภูมิใจไทย ๓ เสียง พรรคประชาธิปัตย์ ๑ 

เสียง พรรคชาติไทยพัฒนา ๑ เสียง และพรรคเศรษฐกิจไทย 

๑ เสียง

ส่วน ๑๔ เสียงของฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพื่อ

ไทย ๘ เสียง พรรคก้าวไกล ๓ เสียง พรรคเสรีรวมไทย ๑ 

เสียง รวมถึงเสียงที่แตกจากประชาธิปัตย์ ๒ เสียง

กรรมาธิการซีกรัฐบาลให้เหตุผล ต้องเป็น “คนละเบอร์

กัน” เพื่อป้องกันไม่ให้ทำาผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๐ ที่บัญญัติ

ไว้ว่า…

“...พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

ได้

การส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการ                  

เมืองจัดทำาบัญชีรายชื่อพรรคละหน่ึงบัญชี โดยผู้สมัครรับเลือก

ตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ำากัน และไม่ซ้ำากับราย

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีราย

โหยอดีต ‘แลนด์สไลด์’

ชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

การจัดทำาบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิกของพรรค 

การเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องคำานึงถึงผู้สมัคร

รับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชาย

และหญิง...”

ประเด็นอยู่ที่วรรคแรก 

เสียงข้างมากในกรรมาธิการตีความว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 

๙๐ กำาหนดให้การสมัคร ส.ส.เขตแล้วเสร็จ จึงสมัคร ส.ส.บัญชี

รายชื่อตามมาภายหลัง 

ดังนั้นบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขตกับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้เป็น

หมายเลขเดียวกันไม่ได้ เพราะสมัครกันคนละคราว 

ครับ...ฟังขึ้นหรือไม่ แต่ทางพรรคเพื่อไทยฟันธง นี่คือแผน

สกัดการชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายของพรรคเพื่อไทย

ที่จริงต้นตอทั้งหมดเกิดจากการกระเหี้ยนกระหือรือ แก้รัฐ 

ธรรมนูญของรัฐสภาก่อนหน้านี้  ใน ๓ ประเด็นหลักคือ

๑.เปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบ 

๒.ปรับจำานวนผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือก

ตั้ง ๔๐๐ เขต หรือ ๔๐๐ คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน 

๓.การคำานวณจำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งมีอยู่ ๑๐๐ คน

นั้น ให้นับคะแนนบัตรใบที่สองที่ลงคะแนนเลือกพรรค แล้วนำา

มาเทียบสัดส่วนกับผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่มีอยู่จำานวน ๑๐๐ คน 

เช่น ถ้าพรรคไหนได้คะแนนพรรค ๖๐% ก็จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

๖๐ คน เป็นต้น

มีการเตือนต้ังแต่แรกแล้วว่าการแก้ไขท่ีไม่รอบคอบพอ เมื่อ

นำาไปใช้จะเกิดปัญหา นำาไปสู่การส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ 

การแก้เพียงไม่กี่มาตราเพื่อจะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง แต่

รัฐธรรมนูญยึดโยงกันหลายมาตรา แก้มาตราหนึ่งไปกระทบกับ

อีกมาตราหนึ่ง ถ้าไม่แก้มาตราที่กระทบไปถึง ผลที่ตามมาคือ 

เมื่อนำาไปใช้แล้วโอกาสขัดรัฐธรรมนูญมีสูงมาก 

ก็เป็นเหตุให้กรรมาธิการซีกรัฐบาล ยกเว้นพรรคประชาธิ 

ปัตย์ ตัดไฟแต่ต้นลม กลับไปใช้บัตรเลือก ส.ส.เขตและ ส.ส. 

ปาร์ตี้ลิสต์คนละเบอร์ 

ส่วนประเด็นที่พรรคเพื่อไทยโวยวายก็เป็นเรื่องจริง เพราะ

การเลือกตั้งยุคหนึ่ง ระบอบทักษิณ ชนะการเลือกตั้ง แลนด์สไลด์ 

ด้วยระบบเบอร์เดียวสองใบ ในการเลือกตั้งปี ๒๕๔๘ 

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดของการแลนด์สไลด์!

ไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังถล่มทลาย ในปีน้ันได้เก้าอ้ี ส.ส.                                                                                     

มากถึง ๓๗๗ ที่นั่ง จาก ๕๐๐ ที่นั่ง ถือเป็นประวัติศาสตร์การเมือง

ไทย ที่พรรคการเมืองพรรคเดียวชนะการเลือกตั้งได้ ส.ส.มากถึง

ขนาดนั้น 

แต่ปัจจัยหลักการได้ ๓๗๗ ที่นั่ง มาจากการดูด ส.ส. การ

ควบรวมพรรคการเมืองต่างหาก

การเลือกตั้งปี ๒๕๔๔ “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นสินค้าการเมือง

ตัวใหม่ สร้างไทยรักไทยขึ้นมาด้วยการดูดมุ้ง ส.ส.จากหลาย

พรรคการเมือง ทำาให้ไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายครั้ง

แรก ได้ ส.ส.ถึง ๒๔๘ ที่นั่งคิดเป็น ๔๙.๖%

การอยู่ในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ๔ ปีแรกของทักษิณ ได้

วางแผนอยู่ต่ออีก ๔ ปี ด้วยการสร้างฐานการเมืองให้แข็งแกร่ง

ขึ้น

สิ่งที่ทักษิณทำาคือ กลืนพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคที่กั๊ก

ครึ่งๆ กลางๆ

พรรคเสรีธรรม เป็นพรรคขนาดเล็กตัดสินใจยุบตัวเอง รวม

กับไทยรักไทย หลังจากจบเลือกตั้งได้ไม่นาน

“ประจวบ ไชยสาส์น” หัวหน้าพรรคเสรีธรรม ให้เหตุผล

ว่า จะทำาให้รัฐบาลมีอำานาจการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสามารถ

บริหารงานได้เพียงพรรคเดียว 

พรรคเสรีธรรม ไปเติมให้ไทยรักไทยมี ส.ส. ๒๖๑ ที่นั่ง 

กลายเป็นพรรคการเมืองเดียวมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา 

ปีถัดมา พรรคความหวังใหม่ของ “พ่อใหญ่จ๋ิว” มี ส.ส. ๓๖ 

ที่นั่ง ตัดสินใจยุบพรรค พา ส.ส. ๓๓ คนไปรวมกับไทยรักไทย 

ไทยรักไทยมี ส.ส.เพิ่มเป็น ๒๙๔ ที่นั่ง

“พ่อใหญ่จิ๋ว” ให้เหตุผลว่าการเป็นขั้วที่ ๓ เป็นสาเหตุ

สำาคัญที่ทำาให้การเมืองของประเทศไทยไม่มีการพัฒนา และ

ทำาให้การแก้ไขปัญหาของชาติยืดเยื้อ ดังนั้นการรวมพรรคเพื่อ

ทำาให้ขั้วทางการเมืองชัดเจนก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้

ง่ายขึ้น

ปี ๒๕๔๗ พรรคชาติพัฒนามี ส.ส. ๒๙ คน ประกาศยุบ

พรรคไปรวมกับไทยรักไทย

ถึงตอนนี้ ไทยรักไทยมี ส.ส.ในมือถึง ๓๒๕ ที่นั่ง

ฉะนั้นไม่แปลกที่ผลการเลือกตั้งปี ๒๕๔๘ ไทยรักไทยจะ

ได้เก้าอี้ ส.ส.มากถึง ๓๗๗ ที่นั่ง 

แต่สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก 

พรรคเพื่อไทย ไม่อยู่สถานะที่สามารถดูด ส.ส.หรือควบ

รวมพรรคการเมืองอื่นไปอยู่ในชายคาตัวเองได้ 

หนำาซ้ำา “เจ๊หน่อย” แยกตัวออกไป กระเทือนถึงฐาน

เสียงใน กทม.

ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยยังถูกแชร์ ไปให้พรรคก้าว

ไกล การเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่คือตัวอย่างที่สะท้อนประเด็น

นี้ ได้ดีที่สุด 

ฉะนั้นต่อให้เลือกตั้งใช้บัตร ๒ ใบเบอร์เดียว อย่างที่

พรรคเพื่อไทยต้องการ โอกาสชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ก็แทบ

เป็นไปไม่ได้ 

หากพลังประชารัฐไม่แตก ประชาธิปัตย์สามารถยึดที่

มั่นภาคใต้ได้ ภูมิใจไทยแบ่งเค้กภาคกลาง ภาคอีสานได้ 

ก็ยิ่งปิดประตูตาย 

เลือกตั้งคราวที่แล้วเพื่อไทยได้ ส.ส. ๑๓๗ ที่นั่ง 

ครั้งถัดไป ๑๗๐ เสียงก็ถือว่าเก่งมากแล้ว 

ลืมเรื่องแลนด์สไลด์ไปได้เลย.

วัดดี ไม่ดี

วัดใด ไม่ดี บอกด้วย

วัดนั้น พระรวย ทรัพย์สิน

วัดใด ให้หมา เห่าทมิฬ

วัดสร้าง ไม่สิ้น สักที

วัดใด มากหมา กว่าพระ

วัดใด ไม่ละ ลอตเตอรี่

วัดใด มหรสพ ทบทวี

วัดใด สูบบุหรี่ ไม่ดีเลย

แนวร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องพุทธศาสนา

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ในยุคที่วัตถุนิยมกำาลังครองโลก ผู้คนต่างก็ดิ้นรนและ

แก่งแย่งแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดของชีวิต หลายครั้งจึง

รู้สึกเหนื่อยล้า อ้างว้างและเป็นทุกข์ เสมือนมีโรคร้ายมา

เกาะกินชีวิตมิให้มีความสุขได้ จำาเป็นต้องอาศัยโอสถขนาน

วิเศษมาช่วยบรรเทาอาการของโรค ซ่ึงโอสถดังกล่าวน้ีมีเพียง

ชนิดเดียวเท่านั้นคือ “ธรรมะ”

“ธรรมะ” จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ทุกคนควรจะรู้จักและนำา

มาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง แต่การที่จะสื่อสารธรรมให้ทุกคน

เข้าใจตรงกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก จึงต้องเป็นความพยายาม

ของผู้เขียน (รศ.อรอนงค์ (พัดพาดี) ตั้งก่อเกียรติ) ที่จะต้อง

ถ่ายทอดธรรมด้วยภาษาที่เรียบง่าย ประกอบเข้ากับลีลาอัน                                                                

เลื่อนไหลของคำาประพันธ์กลอนหก เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงสาระ

สำาคัญของพุทธธรรม และประการสำาคัญคือ ได้รับศานติรส

อันดื่มด่ำาจากการอ่าน ในขณะเดียวกัน ผู้เขียนได้นำาเสนอ

และงานบางส่วนของเจ้าประคุณพระธรรมโกศาจารย์ หรือ

ที่รู้จักกันทั่วไปในนามท่านพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญ 

โญ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงปฏิปทาอันงดงามของพระ

ภิกษุสำาคัญรูปหน่ึง ซ่ึงจะมีผลให้ผู้อ่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

และมีกำาลังใจที่จะทะนุบำารุงพระพุทธศาสนาต่อไป.

รศ.อรอนงค์ (พัดพาดี) ตั้งก่อเกียรติ

 

ขอบพระคุณถึงปณิธานอันแน่วแน่ในการปกป้องพุทธ

ศาสนาครับ การทำาธรรมะให้เข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนมาก

ขึ้นมีหลายวิธี ปัจจุบันผู้คนเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลกันเยอะ  

มีวิธีหลากหลายที่จะนำาเสนอธรรมะในรูปแบบใหม่ๆ 

งานเขียนส้ันๆ เช่นสักวาถือว่าเหมาะมาก ท่ีจะดัดแปลง

ทำาเป็นตัวหนังสือภาพ ให้มีการแชร์กันในไลน์ ในเฟซบุ๊ก ครับ.

    

‘สวนโมกขพลาราม ณ ศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์ 

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี’

* ชีวิตอาจารย์ท่านนี้  ความดีทำาไว้หลายหน

ผลงานช่วยใครหลายคน ปวงชนนบชูบูชา

จึงมีศาลาแห่งหนึ่ง  เพื่อรำาลึกถึงวันหน้า

ยามท่านดับขันธ์สัญญา ผู้คนได้มาเล่าเรียน

ชื่อ “ธรรมโฆษณ์อนุสรณ์” สังวรคืนวันผันเปลี่ยน

“พุทธทาส” เผยธรรมจำาเนียร หมุนเวียนสู่ยุคทุกทิศ

มีบ่อกลมกว้างสร้างไว้         เตรียมใช้เก็บศพกลบปิด

‘จิ๊บ-ศศิกานต์’ชิงผู้ว่าฯกทม.

* สักวา “หาความใคร่” ให้ชีวิต

วิปริตหรือเปล่าข้างเข้าถู

ชอบย้ำาคิดย้ำาทำา “กามของกู”

รุ่นคราวปู่คราวตาหน้าไร้ยาง

งานรออยู่เต็มเมืองเฟื่องสนาม

เลื่องลือนามทั้งนั้นดันถอยขวาง

ชาวบ้านเห็นเป็นเบ้เทลงทาง

เมื่อไหร่ก้างติดคอ “ขอแช่ง” เอย.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

* สักวา “หมาเถื่อน” เพื่อนหมาสรวง

ชนทั้งปวงรู้ไต๋ไสหัวหลบ

ประพฤติส่อเจตนาไม่น่าคบ

ตะครุบงบประมาณบานบุรี

คิดแต่โกงประเทศชาติขาดสติ

ยิ้มแก้มปริถือมีดรีดภาษี

ประชาชนจนไร้เงินไม่มี

รัฐวันนี้รัฐใคร “ไขความ” เอย.

ประธาน  ฤทธิลี/อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

* สักวา “คนไทย” เลิกใฝ่ฝัน

เงินพนันขันต่อพ่อผีสิง

ทำาให้เราฉิบหายวอดวายจริง

จงปลิดทิ้งจากใจไร้สาระ

ควรมุ่งมั่นขยันกิจเป็นนิสสัย

วันนี้เริ่มต้นใหม่ในสัจจะ

สุจริตทำากินถวิลมานะ

ทรัพย์สินจักอมตะ “สนองคุณ” เอย.

อรอนงค์  พัดพาดี/เขตดอนเมือง กทม.

* สักวา “คนดี” ถูกขยี้ ไล่

อยู่แผ่นดินไม่ได้ไปต่างด้าว

สิทธิ์เสรีมีน้อยมากล้วนซากคาว

อำานาจรัฐร้อนผ่าวราวกองไฟ

เหลือแต่ผู้จำานนทนทุกข์ยาก

ต้องลำาบากหลากเรื่องพวกเขื่องใหญ่

ก้มหน้างุดพูดอ้อแอ้แพ้เรื่อยไป

มันเข่นฆ่าถวายให้ “เทพไท้” เอย.

รศ.อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ/เขตลาดพร้าว กทม.

ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ 
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8 การตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 
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9กีฬา

กปน.มอบ 2 ล้านหนุนทอยแก่นไทยปีที่ 16

กรุงเทพฯ • นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) 

เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่ง

ประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา “โครงการ 

1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” โดยมี นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต 

อุปนายกฝ่ายบริหารและพัฒนาเยาวชน สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่ง                                                                 

ประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ ที่ห้องปิยราษฎร์ สำานักงานใหญ่ การ

ประปานครหลวง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. สำาหรับการสนับสนุน

เงินจำานวน 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งของ

ประเทศไทย จะได้ยกระดับสู่มาตรฐานสากล “โดยนายกวี อารี

กุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ทาง กปน.

สนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งมาเป็นเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี 2549 ใน

ปีนี้ ได้สนับสนุนเป็นจำานวนเงิน 2 ล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุน

นักกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ ท้ังในด้านของการฝึกซ้อม 

การอบรม การจัดหาอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

สมาคม โดยได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการประปานคร 

หลวงแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2565 ซึ่งเป็นเวทีให้นักกีฬาทีม

ชาติชุดซีเกมส์ได้อุ่นเครื่อง สร้างความแข็งแกร่ง สร้างผลงานให้

สมาคมมาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับในกีฬาซีเกมส์ น่าเสียดายที่เจ้า

ภาพตัดการชิงเหรียญทองจากเดิม 10 เหรียญทอง เหลือ 6 เหรียญ

ทอง เป็นชาย 3 เหรียญ และหญิง 3 เหรียญ ทางสมาคมหวังไว้ว่า

นักกีฬาจะสามารถประสบความสำาเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

ชาติตามเป้าหมายที่ทางสมาคมตั้งไว้”

‘ปภังกร’ ป้องกันแชมป์เชฟรอนพร้อม 7 สาวไทย

อเมริกา • การแข่งขันกอล์ฟเชฟรอน แชมเปียนชิพ เมเจอร์

แรกแห่งปีที่มิสชัน ฮิลส์ คันทรี คลับ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา วันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2565 ชิงเงินรางวัล

รวมเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 165 ล้านบาท และแชมป์

จะได้รับมากถึง 750,000 ดอลลาร์ หรือราว 24,759,000 บาท ซึ่ง

จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 51 และจะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายที่ใช้ได

นาห์ ชอร์ ทัวร์นาเมนต์ คอร์ส เป็นสังเวียนในการแข่งขัน โดยใน

ปีหน้าจะย้ายไปแข่งขันสนามแห่งใหม่ที่รัฐเทกซัสต่อไป ปีนี้มีนัก

กอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 คน มี “โปรเหมียว” ปภังกร 

ธวัชธนกิจ แชมป์เมื่อปีที่แล้วจะกลับไปป้องกันแชมป์ของเธอ รวม

ท้ัง “โปรเม” เอรียา-”โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล “โปรจีน” อาฒยา                                                                                     

ฐิติกุล “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ โปรจัสมิน สุวัณณะปุระ 

“โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำา และ “โปรแจน” วิชาณี มีชัย 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด ปภังกร โปรสาววัย 22 ปี มืออันดับ 14 

ของโลก พร้อมอย่างเต็มที่ในการลงป้องกันแชมป์ของเธอ โดยที่

เธอพักการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเตรียมแข่งขันรายการนี้

โดยเฉพาะ ซึ่งเธอแข่งขันรายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่

ประเทศไทย จบลงอันดับ 19 ร่วม ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคมที่

ผ่านมา ส่วนผลงานในการเล่นแอลพีจีเอทัวร์ปีนี้ ปภังกรลงแข่งขัน 

5 รายการติดต่อกัน ดีที่สุดอันดับ 4 ร่วม ในรายการแอลพีจีเอ 

ไดรฟ์ ออน แชมเปียนชิพ ที่รัฐฟลอริดา เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์. 

ไมอามี • นาโอมิ โอซากะ ซูเปอร์สตาร์ชาว

ญี่ปุ่นทะลุสู่รอบรองชนะเลิศรายการระดับ

ดับเบิลยูทีเอ 1000 ไมอามี โอเพ่น กับอีก

หนึ่งผลงานที่น่าประทับใจ ไล่ต้อน แดเนียล 

คอลลินส์ จากสหรัฐอเมริกา ในการแข่งขัน

ท่ีฮาร์ดร็อก สเตเดียม ในไมอามี การ์เดนส์ รัฐ

ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่

ผ่านมา

นาโอมิ โอซากะ ซูเปอร์สตาร์จาก

แดนอาทิตย์อุทัยยังไม่เสียเซตให้กับใครใน

รายการนี้แม้แต่คนเดียว โดยแมตช์ในรอบ

ก่อนรองชนะเลิศเอาชนะ แดเนียล คอล

ลินส์ 2 เซตรวดด้วยสกอร์ 6-2, 6-1 ผ่าน

เข้าไปตัดเชือกกับ เบลินดา เบนซิซ เจ้าของ

เหรียญทองโอลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 

จากสวิตเซอร์แลนด์

คอลลินส์ซ่ึงดูเหมือนต้องด้ินรนกับ

อาการบาดเจ็บท่ีคอและกำาลังทุกข์ทรมาน

จากการติดเช้ือไวรัสท่ีถึงแม้จะแพ้ในแมตช์น้ี 

แต่การประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการ

ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เธอจะกลับขึ้นมาอยู่

ใน 10 อันดับแรกของโลกอีกครั้ง ซึ่งต้อง

ขอบคุณผลงานอันยอดเยี่ยมของเธอในศึก

ออสเตรเลียน โอเพ่น ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ด้วย

แต่โอซากะ เจ้าของแชมป์แกรนด์      

สแลม 4 รายการน้ันกำาลังอยู่ในฟอร์มท่ีดีมาก

ในการแข่งขันรายการระดับดับเบิลยูทีเอ 1000 

ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา และเป็นตัวเต็งท่ี

จะคว้าแชมป์ในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีจะถึงน้ี 

“ฉันหวังว่าสุขภาพของเธอจะโอเค”  

โอซากะกล่าวถึงอาการป่วยของคอลลินส์ คู่

ทรัสต์กอล์ฟ ร่วมกับเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ หรือแอลอีที                                        

และเอเชียนทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รูปแบบผสม

ชาย-หญิง 2 รายการติดต่อกันในประเทศไทย “ทรัสต์กอล์ฟ เอ

เชียน มิกซ์ ซีรีส์” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือ ประมาณ 49 ล้านบาท ที่สยามคันทรีคลับ วอเตอร์ไซด์ 

พัทยา จ.ชลบุรี รายการแรก เอเชียน มิกซ์ คัพ ระหว่างวันที่ 

7-10 เมษายน 2565 และอีกรายการ เอเชียน มิกซ์ สเตเบิล                                

ฟอร์ด ชาลเลนจ์ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2565..••..ทั้ง 

2 รายการที่เป็นส่วนหนึ่งของ ทรัสต์กอล์ฟ เอเชียน มิกซ์ ซีรีส์ 

ดร.ปริญ สิงหนาท ผู้ก่อตั้งทรัสต์กอล์ฟ ยืนยันว่านักกอล์ฟชั้น

นำาเข้าร่วมมากมาย อาทิ  จู-ฮยอง คิม, สดมภ์ แก้วกาญจนา, 

พชร คงวัดใหม่, พรหม มีสวัสด์ิ, ลีแอน เพซ, ซานนา นูทิเนน, 

มายา  สตาร์ค รวม

ถึงนักกีฬารับเชิญจาก

ทรัสต์กอล์ฟทัวร์ อาทิ 

ชเนตตี วรรณแสน และ

นักกีฬาสมัครเล่นที่

ฟอร์มแรงที่สุดในช่วงนี้

อย่าง “ทีเค” รัชชานนท์ 

ฉันทนานุวัฒน์..••..

ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์

ของ สมาคมกีฬากอล์ฟ

อาชีพแห่งประเทศไทย 

เปิดฤดูกาล 2022 ไป

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่าน

มาที่ กบินทร์บุรีสปอร์ต

คลับ หรือเคบีเอสซี 

สนามกอล์ฟที่ยาวที่สุดใน

แข่งของเธอในรอบก่อนรองชนะเลิศ

“นี่เป็นการเล่นแมตช์ ในช่วงค่ำาครั้ง

แรกในรายการนี้ของฉัน ดังนั้นฉันจึงไม่รู้

มาก่อนว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้าง 

แต่ทุกอย่างเยี่ยมไปหมด รวมถึงบรรดา

แฟนๆ ที่ยอดเยี่ยมมาก”  โอซากะกล่าว โดย

แมตช์นี้เธอเสิร์ฟลูกเอซไป 12 ลูก ก่อนคว้า

ชัยชนะไปโดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

ทางด้าน เบลินดา เบนซิซ นักเทนนิส

มืออันดับ 28 ของโลก ที่เอาชนะ ดาเรีย ซา

วิลล์ จากออสเตรเลีย ในรอบก่อนรองชนะ

เลิศ 6-1, 6-2 กล่าวว่า “ฉันเคยเล่นกับโอซา

กะมาก่อน ดังนั้นฉันก็เลยรู้ว่ามันรู้สึกยังไงที่

ได้เล่นกับเธอ”

“ฉันมีความสุขมากที่สามารถทำาผล

งานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสัปดาห์

นี้ที่นี่ และถึงตอนนี้ทุกอย่างถือว่าเป็นโบนัส

สำาหรับฉันแล้ว ฉันจะลงไปสนุกกับมันให้

มากที่สุด และพยายามทำาให้ดีที่สุดเท่าที่จะ

สามารถทำาได้” เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 

โตเกียวเกมส์ 2020 จากสวิตเซอร์แลนด์ 

กล่าวในที่สุด.

ประเทศไทย ต้องขอแสดงความยินดีกับ โคสุเกะ ฮามาโมโต ที่

คว้าแชมป์แรกนับตั้งแต่เทิร์นโปรมาเมื่อปี 2018 แม้ก่อนหน้านี้

จะเคยชนะรายการระดับอาชีพมาแล้วในรายการออลไทยแลนด์ 

ที่ รอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อปี 2015 แต่เจ้า

ตัวบอกฟีลลิ่งต่างกัน พร้อมบอกว่ากว่าจะชนะรายการแรกใน

อาชีพนั้น “เจ็บมาเยอะ”..••..‘กอล์ฟไทม์’ หนังสือพิมพ์กอล์ฟ

หนึ่งเดียวของเมืองไทย รวมทั้งสื่อดิจิตอลครบวงจร และผู้นำา

ด้านการจัดการแข่งขันกอล์ฟอย่างมืออาชีพ ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 

31 อย่างยิ่งใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ในซีรีส์ ‘Golf Time 

One Day Tour 2022’ ตั้งเป้าชิงเงินรางวัลรวมทั้งปีกว่า 2 ล้าน 

ประเดิมรายการแรก ‘Estee Lauder One Day Tour 2022’ ใน

วันพฤหัสท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีสนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ 

คันทรี คลับ ชิงเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์ Estee Lauder โดยแชมป์

รับทันที 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ รองแชมป์ 15,000 บาท 

และอันดับ 3 รับ 10,000 บาท รับสมัครจำานวนจำากัดเพียง 144 

คนเท่าน้ัน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เงื่อนไขต่างๆ หรือสมัคร

เข้าร่วมแข่งขันได้ท่ี www.golftime.co.th..••

                        พัตเตอร์หยก

              utaphao1818@gmail.com

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี • นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย 

เป็นประธานในงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปีสมาคม โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมงาน ที่โพธาลัย 

เลเซอร์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565

ยูเออี • การแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 23 ปี 

“ดูไบคัพ” นัดสุดท้าย ที่สนามดิ เซเวนส์ สเตเดียม                                                

ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรสต์ (ยูเออี) เมื่อวัน

ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย ทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายพบกับ

อิรัก โดย 2 เกมแรกไทยแพ้กาตาร์กับจีนมา ส่วน

อิรักเสมอเวียดนาม และแพ้ซาอุดีอาระเบีย

เกมนี้ วรวุธ ศรีมะฆะ วาง พาดริก กุสตาฟ

สัน เป็นกองหน้า พร้อมมี สกุลชัย แสงโทโพธิ์ 

และชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว สนับสนุน

นาทีที่ 15 อิรักที่มาได้ประตูออกนำา

จากจังหวะที่ อาเหม็ด โอมาร์ ได้ยิงเข้าไปให้

ทีมออกนำาก่อน 1-0 แต่ช่วงทดเจ็บครึ่งแรก 

เมธี สาระคำา ลุยขึ้นมาก่อนแตะให้ วิลเลียม 

ไวเดอร์เฌอ แตะหลบประตูและยิงบอลข้าม

เส้นเข้าไป ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-1

ครึ่งหลังทำาท่าว่าจะไม่มีประตูเพิ่มเติม 

แต่ทดเจ็บวินาทีสุดท้าย วาคา จูมา ได้ซ้ำาจ่อๆ 

เข้าไป จบเกมทีมชาติไทยแพ้กับอิรักไป 1-2 

ส่งท้ายศึกดูไบคัพ

รายชื่อ 11 ตัวจริง ได้แก่ เกียรติพล 

อุดม (GK), นาคิน วิเศษชาติ, ฉัตรมงคล เรือง

ฐณโรจน์, อิรฟาน ดอเลาะ, พาตริก กุสตาฟส์สัน, 

สกุลชัย แสงโทโพธิ์, ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, วิล

เลียม แกเบรียล ไวเดอร์เฌอ, กิตติพงษ์ แสนสนิท, 

ธีรภัทร เลาหบุตร, ธิติ ทุมพร

ทางด้าน “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ยอมรับ

ว่าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มีปัญหาเรื่อง

สภาพร่างกาย และเตรียมนำาข้อผิดพลาดทั้งหมดไป

แก้ไขเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมมากขึ้นสำาหรับทัวร์นา

เมนต์ต่อไป

 “ก่อนอื่นต้องขอโทษ

อีกครั้ง วันนี้ต้องยอมรับเรื่อง

สภาพร่างกายของนักกีฬาจริงๆ 

จะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมที่ 3 

สภาพร่างกายเราดร็อปลงไป

มาก เพราะฉะนั้นแท็กติกที่

เราจะใส่ลงไปให้กับนักเตะ มัน

ไม่สามารถทำาได้ตามที่เราต้องการ ยอมรับว่าทุกคน

มีจิตใจสู้จริงๆ” โค้ชโย่งกล่าว

“ครึ่งแรกเราแก้เกมโดยการเปลี่ยนจากเล่น

หลัง 3 เป็น 5 คน ซึ่งเด็กก็ยังทำาได้ไม่ดี ก็เลย

เปลี่ยนมาเป็นหลัง 4 พอหลัง 4 มันทำาให้เกมดีขึ้น 

ด้วยสภาพร่างกายและเกมที่เล่นติดต่อกัน เราเล่น

ไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ แต่ภาพรวมถือว่าทำาได้ดี ถ้า

ร่างกายเราดีกว่านี้ เกมสวนกลับจะชัดเจน”

“ผมเป็นห่วงอย่างเดียวตอนนี้คือสภาพร่าง 

กายของนักเตะในการเล่นติดต่อกัน 3 เกม เพราะ

ฉะนั้นคนที่เล่นลีกในสโมสรของบ้านเรา จะเห็นได้

ว่าการจับบอลหรือการเคลื่อนที่มันเชื่องช้าไปหมด 

กลับไปต้องไปเสริมตรงนี้ในระยะเวลาที่เหลือ ถ้า

ร่างกายดีเราน่าจะสู้ได้ การเพรสซิ่งหรือการกดดัน

ต่างๆ ถ้าสภาพร่างกายไม่ดีก็จะทำาได้ลำาบาก ข้อผิด

พลาดต่างๆ เราก็จะกลับไปแก้ไข”

“วิธีการเล่นต่างๆ ทุกคนเข้าใจดี เป็นห่วงแค่

ร่างกาย บางจังหวะที่เค้าจะบิวต์เกม หรือกระชาก 

มันทำาไม่ได้ การดูตัวผู้เล่น การมาครั้งนี้ทำาให้เรา

ได้เห็นแล้วว่าใครสามารถเล่นในเกมระดับเอเชียได้ 

หรือว่าจะเป็นตัวหลักได้ มันเห็นได้ชัดขึ้น”

“เรื่องผลงานมันล้มเหลว อย่างน้อยเด็กได้

มีเกมในระดับนานาชาติ ที่สำาคัญเราได้เห็นนักเตะ

หลายๆ คนที่มองเอาไว้ครับ”

สำาหรับทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้

เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 

มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ.

‘โอซากะ’ตัดเชือกเบนซิซที่ไมอามี

‘ช้าง’ลุยจัดฟุตบอลระดับอุดมศึกษา

สู่เส้นทางอาชีพชิงทุนกว่า500,000บ.

กรุงเทพฯ • โครงการ eisa (Education 

Institute Support Activity) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) จับมือกับ 16 สถาบันในระดับอุดม 

ศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U- 

CHAMPION CUP ครั้งที่ 14 ระหว่างเดือนเมษายน-

มิถุนายน 2565 สร้างเส้นทางสู่นักเตะอาชีพ พร้อม

ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท

เมื่อวันพุธท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.                                                           

ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคาเกษมนครา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า อาจารย์

อาคม สมุทรโคจร ประธานฝ่ายการจัดการแข่งขัน 

พร้อมด้วยคุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสาน

งานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

และนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติ นำาโดย “นุ๊ก” จักรพัน 

ไพรสุวรรณ “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธุ์ และ “ไอซ์” 

จักรกฤษณ์ เวชภิรมย์ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน

ฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP 

ครั้งที่ 14

คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงาน

ภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า “ไทยเบฟให้การสนับสนุนกีฬาในหลากหลาย

ประเภทมายาวนานกว่า 30 ปี รวมถึงกีฬาฟุตบอล

ที่เราสร้างและพัฒนาแบบทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับ

เยาวชน อาชีพ ทีมชาติ จนถึงระดับสากล ผ่าน

แนวคิดในการ “สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย 

Sportsmanship” โดยมุ่งเน้นพัฒนานักฟุตบอลไทย                                                                    

ให้มีคุณภาพทั้งในและนอกสนาม สำาหรับการแข่งขัน

ฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP เกิด

ข้ึนจากความร่วมมือระหว่างโครงการ eisa (Education 

Institute Support Activity) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) กับ 16 สถาบันอุดมศึกษาชื่อดังของ

ไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น้องๆ ระดับอุดมศึกษา

จะได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระบบมินิลีก

และน็อกเอาต์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาฝีเท้าสู่การ

เป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ นอกจากนี้เรายังมีราง 

วัล Sportsmanship สำาหรับนักฟุตบอลผู้มีน้ำาใจ

นักกีฬายอดเยี่ยมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ เราเชื่อ

ว่าการแข่งขัน CHANG U-CHAMPION CUP จะ

เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มจำานวนของนักฟุตบอลที่มี

คุณภาพสู่วงการฟุตบอลไทย”

โดยวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์สำาคัญในการพัฒนาประเทศ คือการ

เสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ มีประชากรที่มีพลานามัย

สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นตัวจักร

สำาคัญในการหมุนฟันเฟืองทางสังคมให้สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมยุคโลกาภิ

วัตน์ การส่งเสริมด้านการกีฬาของประเทศจึงถูก

จัดเป็นกลไกสำาคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้าง

สังคมให้เข้มแข็งมีประชากรที่มีพลานามัยสมบูรณ์ 

ไม่ม่ัวสุมในอบายมุขและส่ิงเสพติด จากเหตุผลดัง

กล่าวจึงได้เกิดความร่วมมือจาก 16 สถาบันอุดม 

ศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.มหา                                                                             

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6.มหา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 7.มหา                      

วิทยาลัยศิลปากร 8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9.มหา 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ 10.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

11.มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี 12.มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ 13.มหาวิทยาลัยธนบุรี 14.มหาวิทยา                             

ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ 

16.มหาวิทยาลัยปทุมธานี จึงได้จัดการแข่งขันฟุต 

บอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP เพื่อ

เป็นการยกระดับมาตรฐานฟุตบอลในระดับอุดม 

ศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแลก

เปล่ียนประสบการณ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้า

ร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-

มิถุนายน 2565 โดยสนามแข่งขันของทุกสถาบันที่

มีความพร้อม 11 สนาม การแข่งขันครั้งนี้ ได้เลื่อน

การดำาเนินการแข่งขันมา เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดการแข่งขัน

ครั้งนี้จึงจัดให้มีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย 

โดยกำาหนดให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา 

เจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 

เข็ม และทุกสัปดาห์นักกีฬา เจ้าหน้าที่ จะต้องส่ง

ผลตรวจ ATK ทุกสถาบันก่อนการแข่งขันในสัปดาห์

นั้น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันที่

ใช้เป็นสนามแข่งขันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จัด

ให้มีการ live สดการแข่งขันกว่า 50 คู่ ทั้งระบบ

ลีกและระบบน็อกเอาต์ ซึ่งจะทำาการแข่งขันนัด

เปิดสนาม ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 

15.45 น. ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สนามมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 โดยติดตามได้

ทางเพจ : CHANG U-CHAMPION CUP.

‘โค้ชโย่ง’รับแข้งU23

มีปัญหาเรื่องความฟิต

ขึ้นท็อปเทน • ดาเนียล คอลลินส์ จากสหรัฐอเมริกา รีเทิร์นแบ็กแฮนด์ใส่ นาโอมิ โอซากะ 

จากญี่ปุ่น ก่อนแพ้ไป 2 เซตรวดในรอบก่อนรองชนะเลิศ ไมอามี โอเพ่น ที่ฮาร์ดร็อก สเต

เดียม ในไมอามี การ์เดนส์ แต่การประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่จะถึง

นี้ คอลลินส์จะขึ้นมาอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก.

โค้ชโย่ง “วรวุธ ศรีมะฆะ เฮดโค้ชทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

วิลเลียม แกเบรียล ไวเดอร์เฌอ ยิงประตูให้ไทยตีเสมออิรัก

แบดฯ วีลแชร์ • ฉัตร

ชัย กรภีร์กนก นักหวด

ลูกขนไก่จากเมืองหลวง

กรุงเทพฯ โต้ลูกหน้าเน็ต

ใส่คู่แข่งจาก จ.ยะลา ก่อน

ที่ฉัตรชัยจะเอาชนะไปได้ 

2-0 เซต ในการแข่งขัน

แบดมินตัน วีลแชร์ ชาย

เดี่ยว ในกีฬาคนพิการ

แห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นคร

ลำาดวนเกมส์” จ.ศรีสะเกษ 

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคมที่

ผ่านมา
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘รักบ้านเกิด’ชวน‘เรียนรู้วิธีปลูก...แปรรูปมะนาวโห่’

รักบ้านเกิด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจ

เกษตรสร้างสรรค์สู่ความย่ังยืน ชวนผู้สนใจเข้าร่วม 

กิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “เรียนรู้วิธีการปลูก…สู่

การแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่” โดย ภัทรฤทัย                                                                  

พรมนิล เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด ประจำาปี                                                

2564 เจ้าของสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่วิถีอินทรีย์ 

“นพรัตน์ ฟาร์ม” จังหวัดนครพนม ที่จะมาบอก

เล่าเรื่องราวความเป็นไปถึงการมาเป็นเจ้าของสวน                                                              

มะม่วงหาวมะนาวโห่ และจุดพลิกชีวิตจากครีเอทีฟ

สาวสู่เกษตรกรผู้สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเคล็ด

ลับความสำาเร็จในการปลูกและการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืนแบบเจาะ 

ลึก

ห้ามพลาดกับกิจกรรมที่จะพาทุกท่านไปท่อง                                                          

โลกมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบเสมือนลงพื้นที่จริง                                                                  

พร้อมเปิดรับสมัครแล้วต้ังแต่วันน้ี-3 เมษายน 2565 

จำานวนจำากัดเพียง 50 ท่านแรกเท่านั้น โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย และร่วมลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกใน

กิจกรรมผ่านระบบ ZOOM ได้ในวันที่ 4 เมษายน 

2565 เวลา 15.00–17.00 น. สามารถลงทะเบียน

ผ่าน https://bit.ly/36sIFvm หรือโทร.สอบถาม  

เพิ่มเติมได้ที่ 09-4312-8833 และติดตามข่าวสาร

ของรักบ้านเกิดตามช่องทางต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ 

Youtube:rakbankerdthailand, www.facebook.

com/rakbankerd และ  IG: rakbankerd_offi 

cial หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line@ : @

rakban kerd.

ารวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ระบุว่า ความสมดุล

ของจุลินทรีย์ดีที่มีชีวิตในร่างกาย มีผลต่อสุขภาพ

และการเกิดโรคได้ ในหลายประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุเต็มรูปแบบ จึงเริ่มมีการวิจัยชีวนิเวศจุลชีพในลำาไส้

และภาวะเหนือพันธุศาสตร์ในผู้สูงอายุ เพื่อกำาหนดหาแนว 

ทางดูแลให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี อายุยืนยาว ไม่เป็นภาระ

ด้านสาธารณสุข แต่สำาหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีข้อมูล

และการศึกษาในประเด็นดังกล่าวมาก่อน ด้วยเหตุนี้ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงริเริ่มดำาเนิน

โครงการวิจัย “ระบบชีวนิเวศจุลชีพของผู้สูงวัย” ขึ้น

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ หัวหน้าศูนย์                                                                              

เช่ียวชาญเฉพาะทางนาโนชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ หน่ึงในคณะผู้วิจัย “ระบบชีวนิเวศจุลชีพของผู้สูงวัย” 

เผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่ทำาการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่าง

จริงจังในประเทศไทย และเป็นการตรวจวินิจฉัยสุขภาพ

คนไทยครั้งใหญ่ผ่านกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัคร ซึ่งจะ                                                                            

ทำาให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานสำาคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า คนไทยมีระบบ

นิเวศจุลชีพเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในแต่ละภูมิภาค 

ข้อมูลที่ ได้นี้จะนำาไปใช้ต่อยอดในการศึกษาทางด้านสุข

ภาวะของผู้สูงอายุสุขภาพดี รวมทั้งเรื่องการควบคุมการ

แสดงออกของยีน นอกจากนี้ยังหวังว่าจะได้ตัวชี้วัดระดับ

โมเลกุล ที่เป็นตัวช่วยในการตรวจหรือทำานายความเสี่ยง

ของการก่อโรคและความแข็งแรงของประชากรไทยต่อไป

ด้วย

การศึกษา “ระบบชีวนิเวศจุลชีพของผู้สูงวัย” ได้รับ                                       

การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                         

และมีผู้ร่วมวิจัยคือ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ อดีตคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล                                               

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทย 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

จุลชีพในลำาไส้กับ

สุขภาพคนเรามีความ

เกี่ยวพันกันอย่างไร ผศ. 

ดร.นพ.อมรพันธุ์อธิบาย

ว่า จุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็ก อาทิ แบคทีเรีย 

เชื้อรา และเชื้อไวรัส ที่อยู่

ในธรรมชาติ ทั้งในอากาศ 

ดิน น้ำา และร่างกายของ

มนุษย์ จุลชีพมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี จุลินทรีย์ที่ดีมีส่วนช่วย

ให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว เพราะจุลชีพทำาให้

การทำางานของร่างกายเป็นปกติ สร้างสารควบคุมการเผา

ผลาญพลังงานของร่างกาย ช่วยควบคุมปริมาณและความ

หลากหลายของแบคทีเรียที่มีอยู่ในร่างกาย สร้างสารเคมี

บางอย่างที่ช่วยในการตอบสนองภูมิคุ้มกันได้ ช่วยให้ระบบ

ประสาทและต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์ โมนในร่างกายทำางานได้

ดีขึ้น

แพทย์จุฬาฯวิจัย‘จุลชีพในลำาไส้’

ล้วงลึกสุขภาวะผู้สูงอายุ

“ถ้ามีจุลชีพที่ดีปริมาณมากในลำาไส้ ร่างกาย

ก็จะแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคที่ดีขึ้นด้วย เมื่อ

ได้รับเชื้อที่ก่อโรคเข้าไปในร่างกาย จุลชีพเชื้อดีก็                             

จะช่วยขับเชื้อที่ไม่ดีออกมาได้ โอกาสของการเกิด                                                     

โรคและความรุนแรงของโรคก็จะน้อย แต่ถ้าจุลชีพ               

ดี ใ น ร่ า งก ายมี น้ อ ย 

หรื อ เป็นจุ ลชีพ ไม่ ดี  

ร่ างกายก็จะไม่มีตัว

ต้านทานเชื้อโรค ทำาให้

มี โอกาสป่วยเป็นโรค

ได้ง่าย ป่วยหนัก และ

ป่วยนาน”

จุลชีพในลำาไส้

จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

อายุและช่วงวัยคนใน

วัยหนุ่ มสาวหรือวั ย

ผู้ใหญ่ที่แข็งแรง จะมีเชื้อแบคทีเรียในลำาไส้ที่เป็น

ตัวดีจำานวนมาก แต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะ

มีเชื้อจุลชีพดีที่ช่วยป้องกันการก่อโรคในปริมาณ

น้อยลง ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเกิดโรคก็มากขึ้น

การศึกษาวิจัยชีวนิเวศจุลชีพในผู้สูงวัย

ส่วนงานวิจัย “ระบบชีวนิเวศจุลชีพของผู้                               

สูงวัย” ผศ.ดร.นพ.อมรพันธ์ุกล่าวว่า เป็นการศึกษา                 

ระบบนิเวศจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุใน 2 

ลักษณะ ประการแรกเป็นการศึกษานิเวศจุลชีพ

ที่อยู่ในลำาไส้ของผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดี 

ว่าต่างจากผู้สูงวัยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-

communicable diseases) หรือไม่ เพื่อดูว่าถ้าผู้สูง

วัยมีจุลชีพที่ดีจะทำาให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาวะ

ดีอย่างไร ในทางกลับกัน ถ้าระบบจุลชีพในลำาไส้

ไม่ดีจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำาให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยได้

ง่ายขึ้นหรือไม่ ประการที่ 2 เป็นการศึกษาปัจจัย

ภายนอกที่อาจส่งผลต่อระบบชีวนิเวศของจุลชีพใน

ลำาไส้ของผู้สูงอายุ อาทิ ภูมิลำาเนา ภูมิอากาศ รวม

ถึงอาหารการกินของผู้สูงอายุที่อาศัยตามภูมิภาค

ต่างๆ ทั้งภาคเหนือกลาง ใต้ และอีสาน โดยเน้น

อาหารพื้นถิ่น ไม่ใช้อาหารเสริมและอาหารที่มีเชื้อ

จุลชีพที่ดี (โพรไบโอติก)

“จุลชีพในลำ า ไส้ที่ ได้มาจากอาหารที่ มี                                                                

“โพรไบโอติก” เป็นจุลชีพดีท่ีมีชีวิต พบได้ในอาหาร 

เช่น กิมจิ ถั่วหมัก ข้าวหมาก ผักกาดดอง นม

เปรี้ยว โยเกิร์ต นอกจากนี้ก็มี “พรีไบโอติก” เส้นใย

ธรรมชาติในพืชที่จะช่วยให้จุลชีพที่ดีในลำาไส้เจริญ

เติบโตได้และทำาลายจุลชีพที่ไม่ดี ซึ่งการวิจัยเรา

ต้องการดูว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อ

จุลชีพในลำาไส้ต่างกันหรือไม่ หรือมีผลต่อภาวะ

เหนือพันธุกรรม (epigenetics) ที่ควบคุมการแสดง 

ออกของยีนของมนุษย์เพิ่มเติมด้วยในงานวิจัยนี้”

การวิจัยได้ระดมอาสาสมัครสูงวัยทั่วทุกภาค 

ศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2564-

2566 โดย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์บอกว่า ปัจจุบันอยู่

ในขั้นตอนยื่นขอการพิจารณาทางจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ

ก

ศึกษาธิการ  • ก.ค.ศ.เปิดตัวระบบ HRMS 

สร้างฐานข้อมูลกลาง Big data ของครู 

และนำาระบบ DPA มาใช้ประเมินวิทยฐานะ

ครู เชื่อสร้างความโปร่งใสในการประเมิน 

ลดภาระงานครู จะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการ

พัฒนาการเรียนการสอนในห้องได้มากขึ้น 

ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็น

ประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวระบบสาร                                                              

สนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Management System) 

หรือระบบ HRMS พร้อมด้วยระบบการประเมิน

วิทยฐานะใหม่ (Digital Performance 

Appraisal) หรือระบบ DPA ซึ่งถือเป็นนโย 

บายการพัฒนาระบบราชการและการบริหาร

ภาครัฐยุคดิจิทัล และเป็นหน่ึงในวาระเร่งด่วน 

(Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

โดยนางสาวตรีนุชกล่าวตอนหนึ่งว่า 

ตามที่ ศธ.ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการบูรณา

การฐานข้อมูลกลาง Big data ด้านการศึกษา

ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันได้อย่าง

เป็นระบบ ซึ่งตนเห็นว่า สำานักงาน ก.ค.ศ. 

ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จึงได้มอบหมายให้มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 

บุคคลฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโย                        

บายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงได้กำาหนดหลัก

เกณฑ์และวิธีการประเมินตำาแหน่งและ

วิทยฐานะใหม่โดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย

ในกระบวนการประเมิน เพื่อแก้ปัญหาระบบ

การประเมินแบบเดิม ลดภาระเกี่ยวกับงาน

เอกสารการประเมิน รวมถึงกระชับเวลาใน

การประเมินเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน ซึ่งที่ผ่าน

มา สำานักงาน ก.ค.ศ.ได้สื่อสารสร้างความ

เข้าใจให้กับครูมาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับการ

จัดทำาระบบ HRMS และระบบ DPA ไม่เพียง

เป็นการจัดทำาฐานข้อมูลครูทั่วประเทศเท่านั้น 

แต่ยังนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญใน

การพัฒนาครูมืออาชีพอีกด้วย

“ดิฉันเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงใน

นำ�ระบบดิจิทัลHRMS-DPAประเมินวิทยฐ�นะครู

เพื่อโปร่งใส/ลดภาระงาน/คืนพ่อพิมพ์แม่พิมพ์กลับสู่ห้องเรียนเกิดคุณภาพการศึกษาตามมา
ครั้งนี้ จะช่วยให้ครูลดภาระ ลดขั้นตอน ลด

ค่าใช้จ่าย และสามารถใช้เวลาทุ่มเทให้กับการ

พัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงช่วยกระตุ้น

ให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเกิด                                                         

จากการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างทักษะ

กระบวนการคิดข้ันสูงให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนา

สมรรถนะและความสามารถสำาหรับเป็น

ทรัพยากรที่สำาคัญของประเทศในยุคดิจิทัลได้

เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ระบบดิจิทัลยังช่วยสร้าง                                                                

ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการประ 

เมินวิทยฐานะ ซ่ึงจะสร้างความเชื่อม่ันของสังคม

ที่มีต่อครูและการศึกษาของไทยทั้งระบบ โดย

การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะสามารถ

ตอบสนองความต้องการและจะช่วยให้ครู รวม

ถึงระบบการศึกษาไทยในภาพรวมเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายประวิต เอราวรรณ์ เลขาฯ ก.ค.ศ. 

กล่าวว่า ระบบ HRMS และระบบ DPA น้ัน ถือ

เป็นเคร่ืองมือสำาคัญท่ีจะช่วยยกระดับคุณภาพ

การศึกษา สำานักงาน ก.ค.ศ. พยายามทำาให้ข้อมูล

ต่างๆ ของครู ซ่ึงเป็นข้าราชการกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถ

เชื่อมโยงและดึงข้อมูลไปใช้ ทั้งในเรื่องของการ

พัฒนาครู การประเมินตำาแหน่ง การประเมินเงิน

เดือน โดยเราจะเร่ิมใช้ระบบ HRMS น้ีเข้ามา 

บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติต่างๆ ทำาให้

ครูทุกคนสามารถดูทะเบียนประวัติได้ตลอดเวลา 

ซ่ึงระบบ HRMS ก็จะเชื่อมโยงไปถึงระบบการ

ประเมินวิทยฐานะดิจิทัลโดยอัตโนมัติด้วย ทุกอย่าง

จะถูกอัพเดตอยู่ในระบบน้ี ทำาให้ครูไม่ต้องใช้เวลา

นอกห้องเรียนไปทำาเร่ืองเก่ียวกับทะเบียนประวัติ

อีกต่อไป และจะทำาให้ครูมีเวลาอยู่ในห้องเรียน

มากกว่าเดิม ผู้บริหารเองก็สามารถดูรายงานข้อมูล

ภาพรวมเพื่อนำาไปใช้กับการบริหารงานบุคคลเพื่อ

การจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อีกด้วย

“เรามีการวางระบบรักษาความปลอดภัย

อย่างเป็นมาตรฐาน ดังน้ัน จึงขอให้ครูม่ันใจความ 

ปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างแน่นอน” เลขาฯ 

ก.ค.ศ.กล่าว.

เ มื่ อ ผ่ า น

ขั้ นตอนนี้ ก็ จะ

ลงพ้ืนท่ีเพื่อหาผู้สูงอายุ อายุ 60                                                               

ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีภาระพึ่งพา และ

เป็นผู้สูงวัยอาสาสมัครจาก 4 ภูมิภาคของประเทศ 

ได้แก่ ภาคเหนือทำาการศึกษาที่จังหวัดเชียงราย 

ภาคกลางที่กรุงเทพฯ ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต ส่วน

ภาคอีสานอยู่ในระหว่างการเลือกพื้นที่   

“เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ทีมวิจัย

จะลงพื้นที่ไปให้ความรู้ ตลอดจนตรวจสุขภาพกาย

และใจของผู้สูงอายุแบบครบวงจร ทั้งตรวจเลือด 

เอกซเรย์ ตรวจ DNA ตรวจจุลชีพจากอุจจาระเพื่อ                                                                  

หาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะในผู้สูงอายุ เราคาดว่า   

การเก็บตัวอย่างและการตรวจในเฟสแรกจะแล้ว

เสร็จภายในปีนี้ จากนั้นก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูล

ทั้งหมดที่ได้เพื่อดำาเนินการวิจัยในเฟสที่สอง เพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการควบคุม

การแสดงออกของยีน รวมทั้งระบบนิเวศจุลชีพใน

ลำาไส้ของผู้สูงอายุ”

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์กล่าวอีกว่า งานวิจัยชิ้น

น้ีเป็นงานวิจัยระดับชาติ และได้รับความร่วมมือจาก                                                               

หลายหน่วยงาน อาทิกระทรวงมหาดไทย ช่วยคัด                                                                     

เลือกผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคเพื่อเป็นอาสาสมัคร                                                        

การวิจัย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค 

โนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช่วยตรวจพันธุกรรมของ

ผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ช่วยวิเคราะห์จุลชีพ

ที่อยู่ในลำาไส้ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังร่วมมือในการ                                                                    

ทำาวิจัยกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อีกด้วย

“เมื่องานวิจัยสำาเร็จเราจะได้ข้อมูลที่เป็นตัว 

แทนของผู้สูงอายุไทยสุขภาพดี สามารถนำาข้อมูล

ไปเทียบเคียงกับข้อมูลผู้สูงอายุในเอเชีย เพื่อดูว่า

ผู้สูงอายุในภูมิภาคนี้มีสุขภาวะ ซึ่งวัดจากจุลชีพ

ที่ดีในลำาไส้การควบคุมการแสดงออกของยีนเป็น

อย่างไร ซึ่งจะช่วยพยากรณ์เรื่องความแข็งแรง 

หรือโอกาสของความเสี่ยงการเกิดโรค นอกจากนี้

เรายังหวังว่าจะได้แนวทางการนำาแบคทีเรียที่ดีไป

เพาะเชื้อและคัดแยกออกมาเป็นโพรไบโอติกสาย

พันธุ์เฉพาะของคนไทย ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ                                                                      

ผู้สูงวัยให้แข็งแรงและอายุยืนยาว” ผศ.ดร.นพ. 

อมรพันธุ์กล่าว.

ศึกษาธิการ • สพฐ.แจงเด็กพลาด

ที่นั่งเรียนยื่นความจำานงเขตพื้นที่

วันที่ 2-5 เม.ย.นี้ ด้าน “ตรีนุช” ยัน

องค์การค้าไม่ขึ้นราคาหนังสือเรียน 

แม้เศรษฐกิจจะตึงตัว

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าว

ว่า ตามที่สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มีประ                                           

กาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

และได้ดำาเนินการสอบคัดเลือกนัก 

เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 

4 ในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

และโรงเรียนที่จัดโครงการห้องเรียน

พิเศษ เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 

และในโรงเรียนที่มีการจัดสอบรอบ

ทั่วไป ซึ่งจัดสอบคัดเลือก ม.1 เมื่อ

วันที่ 26 มีนาคม 2565 และ ม.4                           

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่ผ่าน

มานั้น ซึ่งหลังจากการสอบคัดเลือก                                                 

รอบทั่วไปตามวันดังกล่าวแล้ว โรง 

เรียนจะประกาศผลและรับรายงาน

ตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ในวันที่                       

30 มีนาคม 2565 มอบตัววันที่ 2 

เมษายน 2565 และระดับชั้น ม.4                            

จะประกาศผลและรับรายงานตัวนัก                                               

เรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2565 มอบ 

ตัววันที่ 3 เมษายน 2565  

“เพื่อให้นักเรียนได้มีที่เรียน

ครบทุกคน ผู้ปกครองและนักเรียน

สามารถยื่นความจำานงสำาหรับนักเรียน

ที่ยังไม่มีที่เรียน ณ ศูนย์ประสานงาน                  

การรับนักเรียน ของสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาทุกเขต ได้ตั้งแต่วันที่ 

2–5 เมษายน 2565 โดยสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะจัด 

สรรที่ เรียนให้ ในโรงเรียนที่ยังไม่

เต็ม พร้อมทั้งประกาศผลในวันที่ 8 

เมษายน 2565 และมอบตัวในวันที่ 

9 เมษายน 2565” รองเลขาฯ กพฐ.

กล่าว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐ                                                       

มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประ                                                  

ชุมคณะกรรมการองค์การค้าของ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า 

ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดพิมพ์

หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 ซึ่ง                                             

มั่นใจว่าการจัดพิมพ์แบบเรียนจะ                                                  

ทันเปิดเทอมการศึกษานี้ จะไม่ให้                                         

เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านๆ มา ส่วน                                            

การข้ึนราคาหนังสือเรียนตามสภาพ 

คล่องทางเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้ยังไม่                                            

มีการปรับขึ้นราคาหนังสือเรียน ยัง                                                        

เป็นราคาตามแบบเดิม อีกทั้งราคา                                                       

หนังสือเรียนสำานักงานคณะกรรม                                                       

การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จะเป็นผู้กำาหนด และในวิชาคณิต 

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้กำาหนด

ราคา.

ศึกษาธิการ • ศธ.ตั้งทีม 12 ผู้ตรวจ ตามงาน 

5 นโยบายเร่งด่วน พาน้องกลับห้องเรียน หา

เด็กด้อยโอกาส สร้างโรงเรียนคุณภาพ อาชีวะ

เรียนฟรี ความปลอดภัยสถานศึกษา ปัญหา

หนี้ครู โดยผนึกกำาลังส่วนกลาง-ภูมิภาค มุ่งแก้

ปัญหาตรงจุด ตั้งเป้าสรุปผลงานก่อนเปิดเทอม 

1/2565

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลัง

การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล                                       

ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิ 

การ (ศธ.) ว่า ตามท่ีตนได้มอบหมายให้ทุกองค์กร 

หลักและส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด ศธ.ขับ

เคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ได้แก่                                                

1.พาน้องกลับมาเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตก                                     

หล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการ

ศึกษา, กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาสำาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2.โรง 

เรียนคุณภาพ 3.อาชีวะอยู่ประจำา เรียนฟรี มี

อาชีพ 4.ความปลอดภัยในสถานศึกษา และ 

5.หนี้สินครู เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและ                                                             

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้บริบทสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการขับเคลื่อน

ทั้ง 5 เรื่องนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยกันดูแล

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง

เต็มที่ ตนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

และติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่ง

ด่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำานวยการ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมิน

ผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ระดับเขตตรวจราช                                                             

การ และคณะกรรมการประสานงานและบริหาร

จัดการ

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า คณะกรรมการ

อำานวยการมีอำานาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 

กำากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรม 

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็น

นโยบายเร่งด่วน ระดับเขตตรวจราชการท่ี 1–18 

และเขตตรวจราชการส่วนกลาง (กทม.) โดยมี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน, เลขาธิ                                                                     

การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิ 

การคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เลขาธิการ

สภาการศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการข้าราช 

การครูและบุคลากรทางการศึกษา,  เลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เลขาธิ 

การสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ มีหัวหน้า

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรม 

การและเลขานุการ รวมถึงเป็นประธานคณะ

กรรมการประสานงานและบริหารจัดการด้วย

สำาหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนและ

ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน 

ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 12 คน เป็นประธาน

กรรมการ ซึ่งแบ่งตาม 18 เขต มีอำานาจหน้าที่

รับผิดชอบในการลงพ้ืนท่ีติดตาม ประเมินผล และ                                                                    

สื่อสารสร้างความเข้าใจใน 5 นโยบายเร่งด่วน 

โดยมีศึกษาธิการภาค และผู้แทนส่วนราชการที่

รับผิดชอบนโยบายดังกล่าว ร่วมเป็นคณะกรรม                                                                   

การ และมีสำานักตรวจราชการและติดตามประ 

เมินผล สป.ศธ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคนได้

เน้นย้ำาว่าการลงพื้นที่ ต้องมีรูปแบบการติดตาม

ที่หลากหลายที่เน้นสภาพจริง และไม่เป็น

ทางการ และรายงานผล กระชับ ตรงประเด็น 

รวดเร็วเพื่อสะท้อนสภาพปัจจุบันและแก้ปัญหา

ได้ตรงจุด ก่อนนำาเสนอการแก้ปัญหามายัง ศธ.

“ในระยะแรกต้ังแต่เดือนเมษายนน้ี คณะ 

กรรมการจะลงพื้นที่ติดตามประเมินผล 5 ประ 

เด็นนโยบายเร่งด่วน โดยมีการติดตามและราย 

งานผล 2 ครั้ง คือ หลังเทศกาลสงกรานต์ และ

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อ

ให้ทันเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้” นางสาว

ตรีนุชกล่าว.

ศธ.ตั้ง12ทีมผู้ตรวจตามงาน5นโยบายเร่งด่วน

สพฐ.แจ้งเด็กพลาดที่เรียน

รีบยื่นความจำานง2-5เม.ย.นี้    
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าเสียดายครับ!

ผมหมายถึง พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ได้ทำาหนังสือถึงผู้

บัญชาการทหารบก เพื่อขอพ้นจากตำาแหน่งกรรมการผู้อำา 

นวยการใหญ่ ททบ.5 น่ะ

เสียดาย เพราะได้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ช่อง 5 ในยุค พล.อ.รังษี 

เป็นแม่ทัพนั้น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างเด่นชัด..

พูดง่ายๆ ไม่ได้เป็นสถานีโทรทัศน์เช้าชาม-เย็นชามเหมือนแต่

ก่อน!

โดยเฉพาะการจับมือร่วมผลิตข่าวกับท็อปนิวส์ ถือได้ว่าเป็น 

การสร้างมูลค่าให้กับวิกสนามเป้าขึ้นมาได้มากโข แม้เรตติ้งจะยังอยู่

เกือบรั้งบ๊วย แต่เท่าที่สัมผัส-เห็นจริง..

คนต่างจังหวัดจะตามดูข่าว (ท็อปนิวส์) ทางช่อง 5 กันค่อนข้าง

เป็นล่ำาเป็นสัน!

ซึ่งหากมีการเติมรายการปกิณกะที่มีคุณภาพเสริมเข้าไปด้วย

แล้ว ก็เชื่อได้ว่าเรตติ้งช่อง 5 จะทะยานติดท็อปเท็นได้อย่างแน่นอน

แต่เมื่อ พล.อ.รังษีมาตัดช่องน้อยแต่พอตัว เพื่อไม่ให้ผู้บังคับ

บัญชาต้องอึดอัดลำาบากใจกับ “นโยบาย” ที่ตัวเองคิด-ทำา ด้วยการ “ลา

ออก” เสียโดยง่ายอย่างนี้

ช่อง 5 ก็ดูท่าจะกลับคืนสู่แดนสนธยาอีกครั้ง ยิ่งท็อปนิวส์ขอ

ถอนตัวจากการร่วมผลิตข่าวทั้งหมดตั้งแต่ 31 มี.ค.นี้ ไปอีก..วังเวง

ชะมัด!

ไม่รู้สินะ..การด่วนใจร้อน ตัดสินใจถอนตัวของท็อปนิวส์กะทันหัน

ปุ๊บปั๊บด้วยอารมณ์ตามที่เจ๊ปอง-คุณอัญชะลี ไพรีรัก โพสต์..

 “กราบสวัสดีค่ะ หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัยนะคะ 

ท็อปนิวส์ 77 บ้านเราแซ่บกว่า สบายใจกว่า” นั้นจะเป็นผลบวก-ผลลบ

ต่อท็อปนิวส์มากน้อยแค่ไหน-อย่างไร?

รู้แต่จากนี้ ไป ความกินแหนงแคลงใจย่อมเกิดมี และจาก

จุดร้าวเล็กๆ นี้ ก็คอยดูต่อไปว่าจะปล่อยเลยตามเลย หรือจะมีการ

ซ่อมแซมเพื่อรักษาไว้ซึ่งสัมพันธ์!

จะว่าไปแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นก็หาใช่ประเด็นคอขาดบาดตาย

อะไรนักหนา น่าที่จะลงนั่งจับเข่าคุย-อธิบายความและขอโทษ-ขอโพย 

ให้อภัยกันได้!

ที่พูดนี่ก็ไม่ใช่ไร พอดีดูข่าวท็อปนิวส์ทางจอช่อง 5 หมายเลข 5 

แล้วให้รู้สึกสบายตาในความคมชัด ก็ไม่อยากจะกลับไปตามดูทางช่อง

ยูทูบอีก..

ย่ิงช่อง 77 น่ันด้วยแล้ว หมดสิทธ์ิดู ด้วยท่ีบ้านมีแต่จานข้าว ส่วน 

“จานดาวเทียม” ถอดท้ิงไปต้ังแต่ย่ิงลักษณ์หนีออกนอกประเทศโน่นแล้ว!

เหตุนี้..ผมจึงใคร่จะฝากถึงบิ๊กๆ ท็อปนิวส์ ช่วยกรุณาทำาใจร่มๆ 

ลงก่อนได้ไหม ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ตรึกตรอง ปรึกษาหารือกันด้วยเหตุ-

ด้วยผล และด้วยสติปัญญา..

อย่าให้คนเขานินทา “ก้นหม้อไม่ทันดำา” ก็เลิกร้างกันไปเลยนะ!

คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล โพสต์ข้อความว่า.. กราบขอบคุณ 

“พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์” ที่เมตตาและให้ โอกาส

ก็ในเมื่อ พล.อ.รังษีให้ความเมตตา ให้ โอกาส คุณกนกก็น่าที่จะ

ใช้ โอกาสที่ได้ อยู่เล่าข่าวกับช่อง 5 ต่อไป พร้อมกับรายการลายกนก 

ยกสยาม และ ณ ครับ อย่างน้อยก็จนครบสัญญา (1 ปี)

และด้วยเห็นกับความเมตตา เมื่อ พล.อ.รังษีมองว่า.. “ ตอนน้ี

ข่าวสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในแง่ปฏิบัติการทางทหาร มันไม่น่าสนใจแล้ว 

เราไม่ได้สนใจว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะ แต่สนใจผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จึงได้มีการหารือกันว่าเราจะเสนอ

ข่าวในแง่ของผลกระทบเท่านั้น”

คุณกนก-ท็อปนิวส์ก็เพลาๆ ข่าว-ภาพการสงคราม-สู้รบของ

ทหารลงเสีย แล้วหันมาวิเคราะห์-วิจารณ์ด้านผลกระทบที่ตามมา โดย

เฉพาะอเมริกา ช่วยเจาะลึกทีว่า..

จะยังทำาตัวเป็น “ขาใหญ่-นักเลงโต” อยู่อีกไหม?.

ก้นหม้อไม่ทันดำ�?
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• ได้รับความนิยมจากแฟนๆ 

อย่างถล่มทลายทั่วโลก สำาหรับซีรีส์

นิทานพันดาว จาก GMMTV ที่แม้ซี

รีส์จะลาจอไปแล้ว แต่กระแสความ

ฟินยังคงพุ่งแรงต่อเนื่อง ส่งให้คู่จิ้น 

เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และ 

มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์ ที่ปล่อย

สติกเกอร์ EARTH-MIX ออกมาได้รับกระแสตอบรับ

ดีเยี่ยม ล่าสุดในงาน LINE STICKERS AWARDS 

2021 งานมอบรางวัลให้กับเหล่าครีเอเตอร์ ที่ได้ครี

เอตสติกเกอร์ใน Stickers Universe ปี 2021 ก็คว้า

รางวัล BEST COUPLE สติกเกอร์คู่แห่งปีไปครอง  

• บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง เตรียม

เปิดตัว เลย์แมกซ์ เอ็กซ์ตร้า ครันช์ แผ่นหยักลึก 

กรอบอร่อย เข้มข้นและหอมมากๆ พร้อมสามพรี

เซนเตอร์กลุ่มใหม่ นำาทีมโดย  เต ตะวัน, ดิว จิร

วรรตน์ และ กัน อรรถพันธ์ พร้อมไลฟ์เปิดตัว วัน

พฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 18.00–19.30 น. 

ทาง Facebook : LaysThailand ครั้งนี้ ไม่ธรรมดา 

รับรองสะเทือนทุกสัมผัส!

• ช่องเวิร์คพอยท์ และ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ 

จำากัด (มหาชน) บวงสรวงละคร

เรื่องใหม่ แม่สื่อโลโซ ละครเบา

สมองแนว โรแมนติกคอมิดี นำา

ทีมโดย พีค ภัทรศยา ประกบคู่ 

เป้ อารักษ์ ที่คู่นี้โคจรมาเจอกัน

ทีไร แน่นไปด้วยเซอร์ไพรส์จุกๆ 

แน่นอน พร้อมกับทัพนักแสดง

ที่จะมาเรียกเสียงฮาจนขากรรไกรแทบค้างอย่าง มิ้น 

มิณฑิตา, ไต้ฝุ่น กนกฉัตร, ตี๋ AF, แตน ราตรี ฯลฯ 

ณ TVT Green Park สตูดิโอ 

• ใครที่คิดถึงผลงานละครของพระเอกซูเปอร์

สตาร์เบอร์หนึ่ง เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ อีกไม่นาน

เกินรอ จะได้ชมผลงานกันแล้ว กับละครเรื่อง กรงน้ำา

ผึ้ง งานนี้เวียร์ เลยฝากข้อความทักทายชวนติดตาม

ละคร พร้อมเผยข่าวดีให้แฟนๆ ช่อง 7HD ได้รู้กัน

ว่า ล่าสุดได้ต่อสัญญากับทางช่อง 7 ไปเรียบร้อยแล้ว 

ส่วนละครกรงน้ำาผึ้ง ติดตามได้ทุกวันจันทร์-อังคาร 

เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 18 เมษายน

นี้ ทางช่อง 7HD กด 35.

รักชิด

 

ป็นอีกคนที่ติดตาม

ข่าวของการเสียชีวิต 

แตงโม-นิดา พัชรวีระ

พงษ์ ซึ่งล่าสุด กานต์-วิภากร 

ศุขพิมาย ภรรยาของ เสก โล

โซ หรือเสกสรรค์ ศุขพิมาย 

ได้ โพสต์รูปของคุณแม่ภนิดา 

ศิระยุทธโยธิน แม่ของนางเอก

สาวแตงโม นิดา ลงในอิน

สตาแกรม พร้อมเผยว่าคุณ

แม่แปลกประหลาดเกินที่จะ

เข้าใจอะไรได้

“แต่ละคำาตอบคำา

สัมภาษณ์เหี้ยอะไรของคุณแม่

เนี่ย กูยอมจริงๆ กูว่ากูเป็นคน

บ้าบ้าบอบอแปลกสุดแล้วนะ 

เจออีนี่กูแม่งกลายเป็น??? 

คุณแม่แปลกประหลาด

เกินที่จะเข้าใจอะไรเลยได้ 

แต่ละวันแต่ละคำาสัมภาษณ์ ที่

ออกสื่อ เธอคิดได้ยังไง?

สายพันธุ์กูนี่หายาก

ละนะ แม่ง!! เจอสายพันธุ์

คุณแม่แม่ง หายากกว่า

กูเยอะ! เข้าใจนะ พอจบ 

แต่ไม่จบเรื่องทวงความ

ยุติธรรมให้น้องแตงโม

หรอกค่ะ อีคุณแม๊ มนุษย์

กลายพันธุ์!!”.

บวงสรวงละคร • ช่อง 8 เอาฤกษ์เอาชัย  เวลา 10.09 น. จัดพิธีบวงสรวง ศึกเสน่หา 

ไกรทอง-ชาละวัน ละครแนวโรแมนติก แอกชัน แฟนตาซี ที่หยิบยกตำานานความรัก

ของไกรทอง ชาละวัน ที่มีต่อตะเภาแก้ว ตะเภาทอง มาถ่ายทอดเป็นมุมมองใหม่ ที่ชวน

น่าติดตามมากขึ้น นำาทีมบวงสรวงโดย ณณิญา พรหมเงิน ผู้อำานวยการสายงานละคร

โทรทัศน์ช่อง 8 และบุณฑณิก บูลย์สิน ผู้จัดค่ายเอพลัส โปรดักชั่น พร้อมนักแสดง ไอซ์ 

ปรีชญา, โอห์ม ฐิติวัฒน์, กอล์ฟ อนุวัฒน์, เทียน อัจฉรี ฯลฯ.
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กร้อง

และ

นักแต่ง

เพลงคลื่นลูกใหม่

มาแรง “Lauren 

Spencer-Smith” ได้

ปล่อยมิวสิกวิดีโอ

เพลงฮิต “Fingers 

Crossed” กำากับ

โดย Audrey Ellis 

Fox ในมิวสิกวิดีโอ

นี้ “Lauren” ได้

สวมบทบาทเป็นผู้

บรรยายเรื่องราว

ต่างๆ ในเอ็มวีผ่าน

เสียงร้องที่ไพเราะ

ของเธอ “Fingers 

Crossed” ได้เล่า

เรื่องราวความรัก

ของการใช้ชีวิตคู่ 

ผ่านคู่รักหนุ่มสาวคู่

หนึ่งที่ต้องผ่านความ

สัมพันธ์อันโรแมนติกที่มีทั้งขึ้นและลง

ก่อนหน้านี้สาว “Lauren” ได้ โพสต์คลิปร้องเพลง 

“Fingers Crossed” ลง TikTok และมีแฟนๆ กด

เข้าไปชมถึง 25 ล้านครั้ง ก่อนที่เพลงดังกล่าว

จะพุ่งขึ้นสู่ชาร์ต Top 50 อันดับ บน Spotify ใน 

23 ประเทศ รวมถึง 10 อันดับแรกของ Global 

Chart อันดับที่ 2 ในสหรัฐอเมริกา และอันดับ 1 

ในอังกฤษ นอกจากนี้ยังคว้าอันดับ 1 ใน iTunes 

Overall Top Songs US Chart 

และขึ้นถึงอันดับ 1 ใน Apple Music 

Global Chart ซึ่งเป็นเพลงเดี่ยวเพลง

แรกในปี 2022 ที่ทำาได้ ส่งผลให้ปัจจุบัน 

“Fingers Crossed” มียอดสตรีมทั่วโลก

กว่า 170 ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อย

ในขณะที่ “Fingers Crossed” ยังคง

ดึงดูดแฟนเพลงให้เข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆ 

“Lauren” ก็ได้รับปากว่าจะรักษา 

momentum นี้ ไว้ ล่าสุดเธอได้ลงคลิป 

Tease ซิงเกิลต่อไปของเธอที่มีชื่อว่า “Flowers” 

ที่แฟนเพลงสามารถ pre-save ได้แล้ววันนี้ ตอน

นี้สาว “Lauren Spencer-Smith” ใช้เวลาอยู่ใน

สตูดิโอเพื่อเตรียมงานเพลง

        สำาหรับการเปิดตัวอัลบั้มเต็มของเธอในปี 

2022 นี้ แฟนเพลงที่ติดตามผลงานของเธออดใจ

รอกันอีกนิด รับรองได้ฟังเพลงเพราะๆ จากเธอ

แน่นอน.
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สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ป๊อปคลื่นลูกใหม่‘Lauren Spencer-Smith’ 

ปล่อยมิวสิกวิดี โอเพลงฮิต‘Fingers Crossed’

‘กานต์ วิภากร’โพสต์ฟาด‘แม่แตงโม’

แปลกประหลาดเกินจะเข้าใจอะไรได้!

‘กุลธิดา’เข้าสู่สนามข่าว 

กับจุดเริ่มต้นที่ ไม่ธรรมดา
เป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสำานักข่าว

ไทย ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ที่

น่าจับตามอง สำาหรับ เปิ้ล-กุลธิดา พงษ์แจ่ม 

กับความสามารถรอบด้าน กับจุดเริ่มต้นของ

งานข่าว ที่ความเป็นผู้หญิงไม่ได้สร้าง

อุปสรรค

“ความเป็นผู้หญิงไม่เป็น

ปัญหาเลยค่ะ ยิ่งเปิ้ลทำาสกู๊ป

ข่าวด้านสิ่งแวดล้อม เจอ

มาทุกรูปแบบ ชีวิตลำาบาก

ผ่านมาหมดแล้ว จึงมอง

ว่าความเป็นผู้หญิงไม่ใช่

อุปสรรคเลย การเป็นผู้

หญิงจึงไม่ใช่ปัญหาของ

อาชีพนี้ ถ้าถามความยาก

ในการเริ่มต้นของอาชีพผู้

ประกาศ คือเราไม่เคยทำางาน

ด้านงานข่าวแบบจริงๆ จังๆ มาก่อน 

และไม่ได้เรียนจบด้านสื่อสารมวลชนมา

โดยตรง ทุกสิ่งต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด 

โดยจะแบ่งความยากเป็น 3 ด้าน ด้านแรกคือ

การทำาสกู๊ปข่าว โดยจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ 

กับการทำางานจริง และลงพื้นที่จริง ซึ่งการ

ทำาสกู๊ปข่าวต้องพิมพ์บทเองทั้งหมด นั่งเลือก

ภาพ นั่งเลือกเสียงเองทั้งหมด 

ด้านที่สอง คือการรายงานสดนอก

สถานที่ ก็คือต้องไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเอง 

เพื่อนำามาทำาบท และส่งให้ตัดต่อใน

ทีมเพื่อตัดภาพ ทุกสิ่งทุกอย่าง

ทำางานในเวลาที่จำากัดเพื่อให้

ทันออกอากาศ ทำาให้เราต้อง

บังคับตัวเอง จับประเด็น

ให้ถูกต้อง หาแหล่งข่าวให้

ไว และทำางานให้ละเอียด

รอบคอบ เพื่อให้การ

รายงานสดออกมาสมบูรณ์

มากที่สุด และด้านที่สาม 

การอ่านข่าวในสตูดิโอ ใน

ด้านนี้พอจะมีสกิลจากช่อง 

11 ที่เชียงใหม่มาอยู่แล้ว แต่

การทำางานจริงในส่วนกลางคือต้อง

แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเยอะมาก 

และสำาคัญคือการฝึกสติแยกประสาทกับบทที่

ต้องอ่าน และการฟังคำาสั่งของบรรณาธิการ

ในหูฟังด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะ

เข้าที่เข้าทางค่ะ”.

ระดับเซนดายา ใครก็ต้องคิดว่า สำาหรับ

การมาร่วมงานมอบรางวัลใหญ่อย่างออสการ์ 

เธอต้องจัดเต็มนอกจากเสื้อผ้าแล้ว ก็ต้องมีทีม

งานมืออาชีพมาดูแลเรื่องการแต่งหน้าแต่งตา

เป็นพิเศษ แต่หลังงานนักแสดงดัง 25 แฟน

สาวของสไปเดอร์แมนคนล่าสุดบอกเองว่า 

เป็นฝีมือการแต่งหน้าของตัวเองต่างหาก

ดารานำาจาก Euphoria โชว์ฝีมือการ

แต่งหน้าของเธอขณะที่เธอโพสต์รูปถ่ายของ

เธอระหว่างการเดินพรมแดง ลงอินสตา    

แกรม สตอรี เมื่อวันอังคาร จัดเองหมดทั้ง   

สโมกกีอายแชโดว์, บลัชออนเปล่งประกาย 

และลิปกลอสสีสด

เว้นแต่ผมที่จัดแต่งทรงมาโดยมืออาชีพ 

และคนที่จัดแต่งทรงผมให้กับเธอสำาหรับ     

อคาเดมี อวอร์ดส ค่ำา

วันนั้น เป็นฝีมือของ

แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง 

อองตัวแน็ตต์ ฮิลล์ ที่

บอกว่าเธอต้องการ

แบบซอฟต์ๆ ให้ความ

รู้สึกหรูหรา และเป็น

ฮอลลีวูดสไตล์

 เซนดายายัง

แต่งหน้าตัวเองอีกรอบสำาหรับงานอาฟเตอร์

ปาร์ตี้ จากภาพของเธอในลุคส์ที่เปลี่ยนไปอีก

สำาหรับงานวานิตี แฟร์ ออสการ์ ปาร์ตี้

Dune ภาพยนตร์ที่เซนดายาร่วมแสดง 

ได้รับรางวัลถึง 6 จาก 10 ออสการ์ ที่ได้รับ

การเสนอชื่อเข้าชิง ซึ่งรวมถึง Best Original 

Score และ Best Sound.

 

interthaipost69@gmail.com

‘เซนดายา’แต่งหน้าเองร่วมงานออสการ์

และอาฟเตอร์ปาร์ตี้หลังDuneได้ไป6รางวัล 



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.

เกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังลงพ้ืนท่ี

ติดตามการทํางานของดานตรวจพืชทาเรือ

แหลมฉบัง พรอมดวยนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร(กวก.) และ นาย

ภัสชญภณ หม� นแจง รองอธิบดีกวก. วา 

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

เปนหวงผลไมที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกมา 

ประกอบกับเริ่มมีขาวบิดเบือนวาผลไมไทย

สงออกไมได ซึ่งในเร� องนี้รัฐบาลยืนยันวา

ไมเปนความจริงเพราะผลไมไทยโดยเฉพาะ

ทุเรียนตลาดตองการมาก   และที่ผานมา

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร 

ไดมีการทําแผนเชิงรุกรวมกับทางการจีน 

เพ� อกําหนดแนวปฏิบัติปองกันโควิดเปนศูนย

เพ� อการสงออกโดยเฉพาะกับประเทศจีน 

"เปนการติดตามความพรอมการสง

ออกผลไมไทย เพ� อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ

เพื่อป้องกันไวรัสโควิดของประเทศคู่ค้า 

เนื่องจากขณะนี้การส่งออกทางเรือจะเป็น

หัวใจหลักในการสงออก ในระหวางที่ทาง

บกยังมีปัญหาเรื่องการขนถ่ายสินค้าข้าม

พรมแดนจากสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 และในป 2565 พบวาปริมาณ

ผลไมเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ทานนายกฯ เปนหวง

กําชับใหชวยดูแลใกลชิดและตองชวยกัน

ปดไฟ 1 ชั่วโมง เพ� อลดโลกรอน     ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานมิราเคิล กรุป ใหการตอนรับ 

สมบัติ กนกทิพยวรรณ ผูอํานวยการเขตหลักสี่ ในโอกาสนําผูบริหารเขต และเจาหนาที่ 

รณรงคเชิญชวนสถานประกอบการและหน�วยงานในพื้นที่ รวมกิจกรรม “ปดไฟ 1 ชั่วโมง เพ� อ

ลดโลกรอน (60+ Earth Hour 2022)” ในวันเสารท่ี 26 มีนาคม  ต้ังแตเวลา 20.30 – 21.30 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี เทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย รองผูจัดการทั่วไป 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น, ณีรพา วงคนิกรณ ผูจัดการฝายอาหารและเคร� องด� ม 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น รวมตอนรับ

ลงนามเซ็น MOU จับคูธุรกิจ      สุกัญญา อมรนุรัตนกุล ผูจัดการฝายบริหารโครงการอาวุโส 

อินฟอรมา มารเก็ตส ลงนามเซ็น MOU รวมกับทาง ชินจิ โคกุเระ กรรมการผูจัดการ บ.เอ็น ซี 

เน็ตเวิรค เอเชีย ในการจัดงาน “FBC ASEAN” จะจัดขึ้นในงาน Maintenance, Industrial 

Robotics, and Automation (MIRA) และ Subcon Thailand EEC วันที่ 24-26 สิงหาคมนี้  

ท่ีสวนนงนุชพัทยา ซ่ึงงานน้ีเปนการจับคูธุรกิจ พรอมสนับสนุนบริษัทผูผลิตและบริษัทท่ีเก่ียวของ

ในการจัดหาวัสดุ  ชิ้นสวน และขยายชองทางการขายผลิตภัณฑไปยังประเทศญี่ปุน ไทย และ

เวียดนาม โดยมีระบบการจับคูธุรกิจที่ชวยใหผูเขารวมของเราไดคนหาบริษัทที่เหมาะสม และ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการจับคูธุรกิจที่จะเกิดขึ้น โดยมีนายอรรจนสิทธิ สรอยทอง 

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ และนายสรรชาย นุมบุญนํา รวมงาน ณ สวนนงนุชพัทยา

รมช.มนัญญา เผยนายกฯ หวงสงออกผลไม 

เดินหนาตรวจความพรอมดานฯ แหลมฉบังรุกตลาดสงออก

พัฒนาดานใหมีความพรอมดานเคร� องไมเคร� องมือ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า  

ดังนั้นวันนี้ขอฝากใหดานตรวจทําหนาที่ให

เต็มกําลัง ดูแลการสงออกใหตรงมาตรฐาน

ลูกคา ขณะเดียวกันเม� อสินคานําเขาไทยก็ให

ตรวจเขมเพ� อคุมครองคนไทยเชนกัน และ

อยาใหเกิดการสวมสิทธิทุเรียนไทยไปสงออก

อยางเด็ดขาด เพ� อรักษาช� อเสียงทุเรียนไทย 

ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อต้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาเจอ

สวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปประเทศ

ที่สาม และพบวาเปนทุเรียนดอยคุณภาพ 

หากผานดานไปไดความเสียหายจะเกิดกับ

ทุเรียนไทยทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นขอให

ทําการตรวจเต็มท่ีอยาอลุมอลวยกับสินคา

เกษตร" นางสาวมนัญญากลาว

นายระพีภัทร กลาววา กรมไดชวย

อํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการเพ� อ

ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phyto certificate) 

โดยกรมวิชาการเกษตรไดนําระบบขอใบรับ

รองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส (e Phyto 

Certificate) มาใช ตั้งแต วันที่ 1 ก.พ. 65  

เบื้องตนนํารองระบบใชกับผลไม 22 ชนิด

ไปจีน เพ� อรองรับฤดูกาลสงออกผลไมภาค

ตะวันออกเปนการสรางความมั่นใจในการ

ผลิตสินคาคุณภาพที่มาจากแปลงเกษตรที่

ไดรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี  สามารถ

ตรวจสอบยอนกลับ และสรางความน�าเช� อถือ

ใหประเทศผูนําเขาได  รวมทั้งยังเปนการ

อํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ 

นายภัสชญภณ กลาววา ตั้งแต ก.พ.65 

เปนตนมา มีการสงออกผลไมจากไทยไปจีน

แลว 6,238 ชิปเมนท ปริมาณ 177,522.78 ตัน 

มูลคา 3,390 ลานบาท โดยเปนการสงออก

ทางเรือ  62 % ทางบก 26%  และทางอากาศ 

12 % สําหรับการดําเนินการของดานฯ 

ดังกลาวจะปฏิบัติงานตามกฎหมาย 4 ฉบับ

ของกรมฯประกอบดวย พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 

พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ.2518 พ.ร.บ.ปุย พ.ศ. 

2518 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พัฒนาเยาวชน    จุติ ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย (พม.) พรอมดวย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) รวมงานแถลงขาวความรวมมือ 5 องคกร ปนสราง โครงการ “Life 

Director ผูกํากับชีวิต (มืออาชีพ)”  พัฒนาเยาวชนใหมีพื้นฐานที่แข็งแรงภายในจิตใจและมอง

เห็นคุณคาของตนเอง โดยมี ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผูรวมกอตั้งธนาคารจิตอาสา, พจนารถ 

ซีบังเกิด ผูกอตั้งบริษัท สงสุข วิสาหกิจเพ� อสังคม และยศวดี ดิสสระ รองประธานสภาเด็ก

และเยาวชนแหงประเทศไทย รวมเปน 5 พันธมิตรขับเคล� อนโครงการฯ ณ หองประชุมปกรณ 

อังศุสิงห กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม) 

กระทรวง อว. ตรวจความคืบหนาโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ผลความคืบหนาไปกวา 90 เปอรเซ็นต ภายใตกลุมการพัฒนา Global and Frontier Research

พันธเพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหนากลุมภารกิจบริหารยุทธศาสตร สป.อว. กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสาตร วิจัยและนวัตกรรม ลงตรวจเยี่ยมความคืบหนาโครงการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

ในการจัดกลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) โดยเขารับ

ฟงแผนการดําเนินงานที่สําเร็จไปกวา 90 เปอรเซ็นต ซึ่งมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน พรอม

เดินหนาผลักดันผลงานสูระดับนานาชาติ โดยมี ศ.ดร.สุจิตรา วงศเกษมจิตต รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดนําเสนอแผนการพัฒนาพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

ภายใตผลงานที่ ไดรับการสนับสนุนจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing 

University พรอมเยี่ยมชมศูนยวิจัยชั้นแนวหนาของประเทศ 2 แหง คือ ศูนยนวัตกรรม

สมุนไพรครบวงจร ศูนยความเปนเลิศทางดานการวิจัยเชื้อรา ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ในโอกาสครบรอบ 50 ป บริษัท กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หรือ BDMS 

รวมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ 

จัดการฝกอบรมการปฐมพยาบาลและชวย

ชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชน ภายใต

โครงการ “BDMS อบรมการชวยชีวิต” เพ� อ

สรางผู มีความสามารถในการชวยชีวิต 

รณรงค ใหประชาชนเห็นความสําคัญของ

การช วย เหลือชี วิ ตขั้ นพื้ นฐานไดอย าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวัง

ตอการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตรา

พิการของผูปวยฉุกเฉิน พรอมกระตุนให

ประชาชนสรางเครือขายอาสาภายในชุมชน

ของตัวเอง ในการใหความชวยเหลือเบื้องตน

แกผูปวยฉุกเฉิน และผูประสบเหตุกอนถึงมือ

แพทยไดอยางทันทวงที   

โครงการ “BDMS อบรมการชวยชีวิต” 

จะเริ่มตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 

2565 โดยมีเปาหมายท่ีจะสรางผูมีความสามารถ

ในการชวยชีวิตตลอดโครงการในป 2565 

อยางนอย 5,000 คน การอบรมจะแยก

กลุมตั้งแตระดับนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป ตั้งแตอายุ 12 - 65 ป 

โดยมีวิทยากรการกูชีพระดับพื้นฐาน (BLS 

Instructor) มาบรรยายและใหความรูเร� อง

การปฐมพยาบาล และชวยชีวิตขั้นเบื้องตน 

ไมวาจะเปนการฝกกับหุนและในสถานการณ

จําลอง 

นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการสาธิตเร� อง

ระบบการแพทยฉุกเฉิน ขั้นตอนการแจงเหตุ

ฉุกเฉิน การประเมินอาการผูปวย การชวย

ปฐมพยาบาลเบื้องตน และการชวยเหลือ

ผูปวยที่กําลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกําลัง

จะหยุดเตน (CPR) รวมถึงการใชเคร� อง

กระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED) ฯลฯ 

โดยการอบรมจะจัดขึ้นภายใตมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

อยางเครงครัด   

BDMS มุงมั่นในการเปนผูนําบริการ

ด้านสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีของ

50 ป BDMS เคียงขางทุกชีวิต จัดอบรมการปฐมพยาบาลและชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ภายใต โครงการ “BDMS อบรมการชวยชีวิต” 

ประเด็นการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสง

เสริมความรอบรูดานสุขภาพแกชุมชนและ

สังคมเพ� อยกระดับความเปนอยูที่ดี  

ตลอด 50 ปที่ผานมา BDMS ไม

หยุดนิ่งที่จะสงเสริมศักยภาพของบุคลากร 

พัฒนาเคร� องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งยก

ระดับประสิทธิภาพการใหบริการทางการ

แพทยตามคุณภาพมาตรฐานสากล จนกาว

สูความเปนศูนยการแพทยแหงความเปนเลิศ 

(Center of Excellence หรือ COE) โดยได

พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือใหมี

ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางท่ี

มีความซับซอน ครอบคลุมการรักษาทุกมิติ 

ในหลากหลายสาขา ไมวาจะเปน ศัลยศาสตร

ออร โธปดิกสและกระดูกสันหลัง โรคมะเร็ง 

โรคทางสมองและระบบประสาท โรคหัวใจ

และหลอดเลือด รวมท้ังดานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โดยรวมมือทางดานการแพทยกับสถาบัน

ชั้นนําของโลก ในการยกระดับมาตรฐานจน

ทัดเทียมกับตางประเทศ 

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison Berger 

Paris) ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการขอบคุณ

เหลาบุคลากรทางการแพทย ท่ีไดอุทิศตนเอง

มาตลอดชวงสถานการณ โรคระบาดระดับ

โลก จัดทําคอลเลกชั่นพิเศษ Maison Berger 

Paris x Medecins Sans Frontieres โดย

รายไดสวนหนึ่งจากการจําหน�ายนําไปบริจาค

เพื่ อช่ วยเหลือการดํ า เนิน

งานขององคการแพทย ไร

พรมแดน หรือ เอ็มเอสเอฟ 

(MSF - Medecins Sans 

Frontieres) ท้ังน้ีสินคามีจํานวน

จํากัดเพียง 36 ชิ ้น ใน

ประเทศไทย จําหน�ายในราคา 

2,570 บาท ท่ี www.maison-

bergerthailand.com เทาน้ัน

Maison Berger Paris 

x Medecins Sans Frontieres 

1 ชุด ประกอบดวย ตะเกียง

นํ้าหอม ออกแบบโดยใชลายเสน

ที่เรียบงายสูภาพใบหนาหญิง

สาวที่สวยงาม เปนการวาด

ต่อเน่ืองเพียงเส้นเดียวใน

ลักษณะมินิมัลลิซึม เปนการ

กลับสูแกนแทท่ีเรียบงายดวย

ลายเสนน้ําหนักเบา สวยงาม 

เมซอง แบรเช ปารีส ชวนคุณเปนเจาของคอลเลกชั่นสุดเอ็กซคลูซีฟอุทิศแกบุคลากรทางการแพทย

Maison Berger Paris x Medecins Sans Frontieres เพียง 36 ชุดในประเทศไทย

น�าดึงดูด ไดแรงบันดาลใจจากภาพวาดแบบ 

Abstract ของ Cocteau และ Picasso 

ซึ่งภาพใบหนาหญิงสาวภาพนี้ อุทิศใหแก

บุคลากรทางการแพทย มาพรอม น้ําหอม 

กล่ิน Cotton Caress มีกล่ินท่ีนุมนวล บางเบา 

รูสึกสบายและผอนคลาย ดวยกลิ่นหอม

แบบดอกไมผสมแปงหอม เผยไปสูกลิ่นหลัก 

ไดแก กลิ่นชอดอกกุหลาบและดอกสม โอบ

ลอมดวยกลิ่นหวานแบบน้ําผึ้งที่แฝงไปดวย

ความหอมจากวานิลลาและไวทมัสก และยัง

คงครบคุณสมบัติเฉพาะเมซอง แบรเช ปารีส 

หัวตะเกียงน้ําหอมทํางานดวยปฏิกิริยา Dual 

Action ระบบ Catalytic Burner เปนสิทธิบัตร

เฉพาะของแบรนดฯ ซึ่งใหความสําคัญดาน

ความปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูใช ทุกผลิตภัณฑผานมาตรฐาน

การผลิตระดับ ISO 9001 ป 

2015 รวมทั้งตราสัญลักษณ EPV 

ของประเทศฝรั่งเศส

ค้นพบผลิตภัณฑ์เครื่อง

หอมสําหรับบานเมซอง แบรเช 

ปารีส ในรูปแบบ OMNI Channel 

อยางเปนทางการ สะดวกสบาย 

ใชงานงาย เขาถึงทุกขอมูลผลิตภัณฑ 

สัมผัสประสบการณเสมือนไดบิน

ไปชอบที่ปารีส ฝรั่งเศส ไดทั้ง 

Facebook: MaisonBergerThai-

land LINE: @maisonbergerthai 

IG: maisonbergerthailand และ

ที่ เว็บไซต www.maisonberger-

thailand.com 

ความยั่งยืน พรอมสงคืนคุณคาสูสังคมดวย

การยกระดับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

ผานการสงมอบความรอบรูดานสุขภาพใน
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แปลงท่ 1 ที่ดินติดแมน้ โขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ กวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะท บานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่ก ลังจะถึง.

แปลงท่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ล ธาร อยูระหวางพัฒนา

ท เปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมท ตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 09  9 5229 ดวนครับ

ประกาศขายท่ดินลดราคาสุด  2แปลง
 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางไกสอน ลาดเสนา (Mrs.KAISONE LATSENA) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา 

 วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  พฤษภาคม  เวลา .  นา กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน มีนาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน มีนาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท) 

หมายเหตุ

เงินสด - นางไกสอน 

ลาดเสนา

, ,  บาท - 

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ , ,  บาท สองลานบาท

ถวน  พรอมดอกผล 

บัญชรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางไกสอน ลาดเสนา rs. I  L  กับพวก

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ถวน  พรอมดอกผล 

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ) (นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจัดการใหญ 

พรอมดวยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือ TIP รวมแถลงผลการ

ดําเนินงาน ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานระบบออนไลน (E-AGM) ณ หอง

ประชุม บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงานใหญ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ

การจายเงินปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 2.00 บาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล 

ไปแลวเม� อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท และจะจายเงินปนผลสวนที่

เหลือของป 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่

ปรากฏรายช� อ ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ� อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 10 มีนาคม 2565

และเน� องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ยังคง

มีความรุนแรงมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเน� องเปนจํานวนมาก ทําใหในปนี้บริษัทฯ จึงยังคง

จัดการประชุมสามัญผูถือหุน ผานระบบออนไลน (E-AGM) เพ� อความสะดวกและดวยความ

หวงใยกับผูเขารวมการประชุมในครั้งนี้อีกดวย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด และ เซ็นทรัล พระราม 9 

จับมือพันธมิตรชั้นนํา ธนาคารไทยพาณิชย 

จัดแคมเปญพิเศษ “กินขาวกันมั้ย” กับบัตร

เครดิต SCB ในชวงซัมเมอรนี้ เปนอีกหนึ่ง

แคมเปญที่ชวยสนับสนุนผูประกอบการราน

อาหารที่อยู ในศูนยการคาของเซ็นทรัลท้ัง 

2 สาขา ดวยการชวยเหลือรานคาผานการ

ทําโปรโมชั่นพิเศษในครั้งนี้ พรอมทั้งยังได

มอบความสุข สงตอโปรโมชั่นใหกับลูกคา

บัตรเครดิต SCB ตั้งแตตนปที่ผานมาจนถึง

ซัมเมอรที่กําลังจะมาถึงนี้ ดวยการมอบโปรฯ

สุดคุม 2 ตอ ทั้งลด และ รับคืน คุมที่ 1 รับ

สวนลดสูงสุด 40 % หรือรับสิทธิพิเศษตาม

ที่รานกําหนด อาทิเชน สวนลดเมนูพิเศษ 

หรือรับฟรีเมนูพิเศษ หรือสิทธิ์แลกซื้อ คุม

ที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท เพียง

ใชจายผานบัตรเครดิต SCB ตั้งแต 1,500 

บาทขึ้นไปตอเซลลสลิป รับเครดิตเงินคืน 

150 บาท (จํากัดเครดิตเงินคืน 150 บาท/

ทาน/วัน และจํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 

บาท/ทาน รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะ

เวลาสงเสริมการขาย รวมทั้ง 2 สาขา) ที่

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด และ เซ็นทรัล 

ซัมเมอรนี้ “กินขาวกันมั้ย” เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกําลังบัตรเครดิต SCB

เดินหนาหนุนผูประกอบการรานอาหารในศูนยการคา พรอมมอบสิทธิพิเศษ ขยายความสุข อิ่ม คุม 2 ตอ รับซัมเมอรป 65

พระราม 9 ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม – 31 

พฤษภาคม กินขาวกันมั้ย ที่รานดังกวา 100 

รานอาหารช� อดัง ที่อยูในเซ็นทรัลเวิลด และ 

เซ็นทรัล พระราม 9

อาทิ VICTORIA BY COCOTTE, 

TSUTA, Four Seasons, Grand Sanyod , 

Kam’s Roast, เอี่ยวไถ สุกี้โบราณ1960, ฮั่ว 

เซง ฮง, LT Fish, ขมิ้น, Greyhound Café, 
ลาเมียว, แหลมเจริญ ซีฟูด, Sushiro, Unagi 

Toku, Boon Tong Kee, Honmono Sushi, 

IPPUDO และอีกมากมาย ซ่ึงทุกรานไดปฏิบัติ

ตามมาตรการคุมเขม “เซ็นทรัล สะอาด ม่ันใจ” 

รวมกับทั่วทั้ งศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

และ เซ็นทรัล พระราม 9 เพ� อใหลูกคามั่นใจ

มาใชบริการพรอมอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษรับ

ซัมเมอรนี้

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาด 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กลาววา ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด และ เซ็นทรัล พระราม 9 

ในฐานะการเปน Food Destination ที่รวบรวม

รานอาหารอรอยจากทั่วทุกมุมโลกมาไว ใน

ท่ีเดียว ตอบโจทยทุกความตองการท่ีหลากหลาย 

ที่มีตั้งแต Fast food, Family dining ไปจนถึง 

Fine dining และ Cafe ช� อดังมากมาย ดังนั้น 

เราจึงไดนําจุดแข็งตรงนี้ จับมือกับพันธมิตร

ธนาคารไทยพาณิชย มอบโปรโมชั่นสุดคุมตอ

เน� องมาหลายป กับแคมเปญ “กินขาวกันมั้ย” 

ตอนรับซัมเมอรที่กําลังจะมาถึง ใหลูกคา

ทุกทานไดอ่ิม อรอย สุดคุม 2 ตอ กับม้ือพิเศษ

และคนพิเศษ ดวยสิทธิพิเศษสวนลดสูงสุด 

40 % หรือรับสิทธิพิเศษอ� นๆ จากรานดัง 

และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท เม� อ

ใชจายผานบัตรเครดิต SCB ณ รานอาหาร

ในศูนยการคาเซ็นทรัลทั้ง 2 สาขา อีกทั้ง

การรวมมือกันในครั้งนี้ยังไดเปนการชวย

เพิ่มโอกาสการขาย หนุนผูประกอบการราน

อาหารกวา 100 ราน ที่อยูภายในศูนยการคา 

ทั้ง 2 สาขานี้ โดยแคมเปญเริ่มตั้งแตวันที่ 

29 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 

ที่ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด และ เซ็นทรัล 

พระราม 9

และเรายังคงสนับสนุนใหทุกคนรักษา

วินัยตามวิถี Social Distancing ดวยมาตรา

การคุมเขม ขั้นสูงสุด ภายในศูนยการคา

และรานคาตางๆ ของเรา แคมเปญที่เราจัด

ขึ้นนี้ จึงตั้งใจชวนทุกคนใหไดมารับประทาน

อาหารในชวงเทศกาลพิเศษนี้กับคนที่เรารัก 

อยางคุมคา ในรานอาหารที่เรามั่นใจได ในการคุมเขม

มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยตามมาตรการ

แผนแมบท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” อยางตอเน� อง 

ดร.ณัฐกิตติ์ กลาว

นางสาวกัญฒภิอร สุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส 

Credit Card Usage, Loyalty, & Installment Plan 

ธนาคารไทยพาณิชย กลาววา “บัตรเครดิต SCB เดินหนา

สรางประสบการณความอรอยที่ ไมธรรมดาใหกับผูถือบัตร

เครดิต SCB อยางตอเน� อง ผานแคมเปญ “กินขาวกันมั้ย” 

โดยมอบสิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท 

รวมเฉลิมฉลองรับซัมเมอรนี้กับคนพิเศษ ที่รานอาหารช� อดัง

กวา 100 ราน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด และเซ็นทรัล 

พระราม 9 กับความคุม 2 ตอ คุมที่ 1 รับสวนลดสูงสุด 40 

% หรือรับสิทธิพิเศษตามที่รานกําหนด อาทิเชน สวนลดเมนู

พิเศษ หรือรับฟรีเมนูพิเศษ หรือสิทธิ์แลกซื้อ คุมที่ 2 รับ

เครดิตเงินคืนสูงสุด 600 ใหแกลูกคาผูถือบัตรเครดิต SCB 

ทุกทาน เม� อใชจายผานบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท โดย

ความรวมมือในครั้งนี้ เรามุงหวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถ

ชวยเพิ่มโอกาสในการสรางยอดขายแกผูประกอบการราน

อาหาร รวมถึงกระตุนใหเกิดการใชจายเพ� อใหมีเม็ดเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ พรอมสรางรอยยิ้มใหกับคนไทย

อีกคร้ัง ซ่ึงเราต้ังใจมอบเปนของขวัญใหลูกคาผูถือบัตรเครดิต 

SCB ไดมีความสุขตอนรับซัมเมอรนี้

เดอะมอลล บางแค ยกเมืองเหนือมา

ใหแลว ชวนสัมผัสมนตเสน�หเมืองเหนือ การ

แสดงมวนแต แอวกาดมวนใจ ในงาน “THE 

MALL AMAZING JOURNEY 2022”  ตอน 

ฮักเมืองเหนือ เต็มอิ่มไปกับการบรรยากาศ

การจําลองกําแพงเมืองเชียงใหม รมบอสราง 

รถแดง กระซิบรักบันลือโลก "ปูมานยามาน" 

มงคลลานนา ณ วัดภูมินทรเพลิดเพลินไป

กับการแสดงพื้นบานโดยศิลปนชาวเหนือ 

และชมการสาธิตสินคาหัตถศิลปเอกลักษณ

ภาคเหนือ เลือกซื้อสินคาภูมิปญญาทองถิ่น 

งานจัดขึ้นตั้งแตวันนี้ – 6 เมษายน ที่ ชั้น G 

GRAND HALL เดอะมอลล  บางแค

บลูไดมอนด โกรเวอรส จัดโปรโมช่ัน

ลดแรงรับซัมเมอร ในราคาสบายกระเปา 

พรอมเสริมคุณประโยชนอยางเต็มที่ ใหกับ

รางกายดวยเคร� องด� มน้ํานมอัลมอนด 5 

รสชาติยอดฮิต ไดแก รสออริจินอล สูตรไม

เติมน้ําตาล รสวานิลลา รสช็อกโกแลต และ

รสลาเต ในขนาด 180 มิลลิลิตร (บรรจุ 

3กลอง/แพ็ค) ราคาพิเศษเพียง 55 บาท จาก

ปกติราคา 59 บาท โปรโมชั่นเริ่มตั้งแตวันที่ 

24 มีนาคม – 20 เมษายน เฉพาะที่ท็อปส 

มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอรสโตร และเซ็นทรัล 

ฟูด ฮอลลทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตาม

ขาวสารและกิจกรรมตางๆไดที่ www.face-

book.com/Bluediamondthailand และ IG: 

Bluediamondthailand

สมาคมการคานวัตกรรมเพ� อการเกษตร

ไทย รวมกับ กรมขาวและพันธมิตร ขอ

เรียนเชิญชาวนา เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

เขารวมงานเสวนา “ชาวนาลดโลกรอน” เปด

เวทีแลกเปลี่ยนความรูจากชาวนา เปาหมาย

เพ� อการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ดวยการปลูกขาวลดโลกรอน พรอมฟงทิศทาง

และนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และแอพพลิเคชั่นมากมายสําหรับการจัดการ

แปลงขาว เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เขารวมเสวนาฟรี ไมมีคาใชจาย รวมเสวนา

พรอมกันวันที่ 4 - 5 เมษายน ณ โรงแรม

โนโวเทล กรุงเทพฯ ฟวเจอรพารค รังสิต 

หรือรับชมออนไลน ผานเฟซบุก Live เคห

การเกษตร หรือสมาคมการคาเพ� อการเกษตรไทย 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.08-1255-5994 

nongnuch.yokyongsakul@outlook.com

วิทูร ศิลาออน นายกสมาคมศิษยเกา 

มหาวิ ทยาลั ยบอสตัน ในประ เทศไทย 

(BUAATH) และ ดร.อุษณีย มหากิจศิริ ลีโอณี

โอ ประธานฝายประชาสัมพันธ ขอเชิญชวน

ศิษยเกาฯ พรอมครอบครัว และพนักงานใน

สังกัด พรอมใจกันบริจาคโลหิตในงาน Glo-

bal Day of Service 2022 “BU Thai Fam-

ily & Friends – April Blood Drive” วันพุธ

ที่ 6 เมษายน ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย เวลา 08.00 น. เปนตนไป 

แตหากทานใดไมสะดวก สามารถลงทะเบียน

รวมกิจกรรมผาน Google Form และไปรวม

บริจาคในวันและสถานที่ที่สะดวกไดตลอด

เดือนเมษายนนี้

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผูถือหุน 2565

วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับ บริษัท สปาพลัส 

จํากัด และชมรมผูดําเนินการสปา&เวลเนสไทย 

จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“ผูดําเนินการสปาเพ� อสุขภาพ 100 ชั่วโมง” 

รุน 2 (ทฤษฎี 70 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 30 

ช่ัวโมง) ระหวางวันท่ี 4-28 เมษายน 2565 

รวม 20 วัน (หยุดการฝกอบรม ชวงสงกรานต) 

เพื่อพัฒนาผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพให้

มีความรูความสามารถ ศักยภาพ คุณภาพ 

มาตรฐานเทียบเทาสากล รองรับความตองการ

บุคลากรดานธุรกิจบริการสุขภาพ สอดคลอง

กับความตองการของตลาดทั้งในประเทศ

ว.การแพทยแผนตะวันออก ม.รังสิต จับมือ สปาพลัส 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผูดําเนินการสปาเพ� อสุขภาพ 100 ชั่วโมง” รุน 2

และตางประเทศ สามารถสอบเพ� อขอใบ

อนุญาตเปนผูดําเนินการสปาเพ� อสุขภาพได

ท้ังน้ี เปดรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม 

จํานวน 40 คน คาใชจายในการลงทะเบียน

คนละ 13,000 บาท จัดการเรียนการสอน

ผานระบบ On-line และ On-site ณ วิทยาลัย

การแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 

และศึกษาดูงานในสถานประกอบการสปา

เพ� อสุขภาพ

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ คณบดี นพ.วิชาญ 09-4693-6924 

ผศ.ยุพา 08-9770-5862 และ ม.ล.วิภาวดี 

08-5553-6533

การเร็ต ปอปคอรน ขอแนะนํารสชาติ

ใหมใหแฟน ๆ คนไทยไดลิ้มลอง Matcha 

CaramelCrisp พิเศษเฉพาะชวงเทศกาล

สงกรานตน้ี Matcha CaramelCrisp พรอมเปน

เพ� อนรวมเดินทางทั่วประเทศไทย เพ� อใช

เวลาปใหมไทยกับครอบครัวและเพ� อนฝูง ใน

ชวงเทศกาลวันหยุดยาวเดือนเมษายนนี้ 

Matcha CaramelCrisp มีรสชาติ

ที่ละมุน มีความสมดุลระหวางรสของมัทฉะ

และคาราเมล ดวยความหวานพื้นฐานของ 

CaramelCrisp เสริมดวยกลิ่นขมออน ๆ ขอ

งมัทฉะที่เขากันไดอยางลงตัว วางจําหน�าย

แลวตั้งแตวันนี้ - 17 เมษายนนี้

Garrett Popcorn Shops® เปดตัว Matcha CaramelCrisp™ รสชาติพิเศษรับเทศกาลสงกรานต

“การนํา Garrett Popcorn กลับบาน

เปนของขวัญสุดพิเศษสําหรับการเฉลิมฉลอง

เทศกาลสงกรานตกับคนที่คุณรัก ยิ่งเปน

กระปองสีฟาซิกเนเจอรของเราที่เต็มไปดวย 

Matcha CaramelCrisp อยูขางในยิ่งเพิ่ม

ความพิเศษใหกับเทศกาลนี้

“คุณพฒิพันธ บูรณะกุลรัตน ผูจัดการ

ฝายปฏิบัติการ Garrett Popcorn Shops 

ประจําประเทศไทยกลาว “นี่คือชวงเวลา

ที่เหมาะที่สุดที่จะแสดงใหเห็นวา คุณรัก

ครอบครัวและเพ� อน ๆ ของคุณมากแคไหน

ดวยการแบงปน Matcha CaramelCrisp 

อันแสนอรอยนี้”

อยาลืมวา รสชาติแสนอรอย สวนผสม

ดี ๆ และกระปองดีไซนสวย มีวางจําหน�าย

แลววันน้ี รีบซ้ือกอนของจะหมด! เพ� อเปนการ

เริ่มตนปใหมที่ดีของคุณ! 

Garrett Popcorn Shops® เปดให

บริการที่ สยามพารากอน ณ ศูนยการคา

สยามพารากอน ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซา ลาดพราว ชั้น 2 ทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง เทอรมินอล 2 ชั้น 3 

(Landside) ศูนยการคาเอ็มควอเทียร ชั้น G 

โซน take home ศูนยการคาสีลม คอมเพล็กซ 

ชั้น G หอง 112 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ชั้น 3 หอง K312/2 

ดูข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่ https://gar-

rettpopcornshops.co.th/, Facebook (@

GarrettPopcornTH) and Instagram (@

GarrettPopcorn_Thailand)
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อิสราเอลเตือน ปชช.ระวังเหตุกราดยิงซ้ำา

เทลอาวีฟ • นายกรัฐมนตรีนาฟตาลี เบนเน็ตต์ ของอิสราเอล 

ออกมาเตือนประชาชนเมื่อวันพุธให้ระวังการก่อการร้ายท่ีอาจ

ตามมาอีกของชาวอาหรับ ก่อนหน้างานศพเมื่อวันพุธของ 

2 ใน 5 รายของผู้เสียชีวิตจากเหตุชาวปาเลสไตน์กราดยิงใน                                                               

เมืองตอนกลางของอิสราเอลเมื่อวันอังคาร เหตุกราดยิงท่ีมีผู้เสีย

ชีวิตเป็นพลเรือน 4 ราย และตำารวจ 1 นาย ในเบเนย์บราค 

ซึ่งเป็นเมืองที่เคร่งศาสนาใกล้กรุงเทลอาวีฟ นับเป็นเหตุโจมตี

ครั้งร้ายแรงครั้งที่ 3 ในรัฐยิวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำารวจ

อิสราเอลเผยว่า ดีอา อาร์มาชาห์ ชาวปาเลสไตน์ วัย 27 ปี 

จากหมู่บ้านยาบัดของเวสต์แบงก์ มาถึงที่ถนนจาโบตินสกีใน

เมืองบเนย์บราคพร้อมปืนเอ็ม-16 เขายิงชาวยูเครน 2 คน 

อายุ 32 ปี และ 23 ปี เสียชีวิต จากนั้นสังหารชาวอิสราเอล

อีก 2 คน ก่อนยิงต่อสู้กับตำารวจ ทำาให้ตำารวจเสียชีวิต 1 นาย 

และตำารวจวิสามัญฆาตกรรมคนร้าย อิสราเอลกำาลังเผชิญกับ

คลื่นการก่อการร้ายของฆาตกรอาหรับ

ศรีลังกาเริ่มปิดไฟฟ้า 10 ชม.ต่อวัน

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธว่า ศรีลังกาเร่ิมมาตร 

การปิดไฟฟ้าท่ัวประเทศเป็นเวลาถึง 10 ช่ัวโมงต่อวัน จากเดิม 

7 ช่ัวโมงต่อวันก่อนหน้าน้ี เนื่องจากประสบวิกฤตด้านพลังงาน 

ศรีลังกา ประเทศในเอเชียใต้ซึ่งมีประชากร 22 ล้านคน เจอ

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายท่ีสุดนับต้ังแต่ได้รับเอกราชในปี 2491 

เนื่องจากขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำาระค่าการนำาเข้า

น้ำามัน หน่วยงานรัฐท่ีผูกขาดการผลิตไฟฟ้าของศรีลังกากล่าวว่า 

ตอนน้ีต้องมีมาตรการปิดไฟฟ้าต่อวันเพ่ิมเป็น 10 ช่ัวโมง จาก

เดิมปิด 7 ช่ัวโมงมาต้ังแต่ต้นเดือนมีนาคม เนื่องจากไม่มีน้ำามัน

สำาหรับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า แม้ 40% ของไฟฟ้าท่ีศรีลังกาผลิต

ได้จะมาจากพลังน้ำา แต่เขื่อนเก็บน้ำาส่วนใหญ่มีระดับน้ำาต่ำามาก 

เนื่องจากฝนไม่ตก การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ตอนน้ีต้องพ่ึงพลังงาน

จากถ่านหินและน้ำามัน ซ่ึงท้ัง 2 อย่างน้ีก็ต้องนำาเข้ามาจากต่าง

ประเทศ แต่ศรีลังกาก็ไม่ได้มีเงินตราต่างประเทศมากเพียงพอ 

บ.เวียดสร้าง รง.รถยนต์ ไฟฟ้าในสหรัฐ

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า VinFast บริษัทผลิตรถยนต์

สัญชาติเวียดนามประกาศเมื่อวันอังคารว่า จะสร้างโรงงาน

รถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในรัฐนอร์ท

แคโรไลนาของสหรัฐ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ 

กล่าวแสดงความยินดีกับการประกาศสร้างโรงงานขนาด 800 

เฮกตาร์ (8 ล้านตารางเมตร) ในชาแธมเคาน์ตี ที่นอกเหนือ

จากรถยนต์อีวีแล้วยังจะพลิกรถบัสไฟฟ้าและแบตเตอร่ีอีวีอีก                                                                                

ด้วย “ความพยายามของเราในการสร้างเศรษฐกิจด้วยพลังงาน

สะอาดกำาลังผลักดันให้บริษัทต่างๆ ทำาเงินได้มากข้ึนในอเมริกา 

สร้างห่วงโซ่อุปทานของเราข้ึนใหม่ในบ้านของเรา และทำาให้

ต้นทุนของคนอเมริกันลดลงในท่ีสุด” ไบเดนกล่าว Vinfast เผย

ว่าการก่อสร้างโรงงานพร้อมผลิตรถยนต์ได้ 150,000 คันต่อ

ปี จะเริ่มขึ้นในปีนี้ทันทีที่ได้รับใบอนุญาต ตั้งเป้าผลิตรถยนต์

ไฟฟ้าได้สำาเร็จภายในปี 2024.

งสงครามยูเครนลากยาวเท่าไหร่ ก็ย่ิงเห็นภาพของ

การแบ่งขั้วอำานาจในโลกชัดขึ้นเท่านั้น

เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป 

(ICBM) ล่าสุดเท่ากับตอกย้ำาถึงท่าทีของ คิม จองอึน ที่

ประกาศความพร้อมจะเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ อีกรอบ

อีกทั้งเป็นการส่งสัญญาณว่าเปียงยางยืนเคียงข้าง

รัสเซียในศึกสงครามที่มีศัตรูร่วมคือสหรัฐฯ และโลกตะวัน

ตก

ยิ่งเมื่อข่าวกรองเกาหลีใต้ย้ำาว่าเกาหลีเหนือกำาลังจะ

ทดลองนิวเคลียร์ด้วยแล้ว ยิ่งทำาให้ โยงเห็นถึงความเกี่ยว

ดองระหว่าง “นิวเคลียร์” ของรัสเซียกับ “นิวเคลียร์” ของ

เกาหลีเหนือ

และต้องไม่ลืมว่า สี จิ้นผิง ของจีนก็มีนโยบายยืน

เคียงข้างรัสเซียและเกาหลีเหนืออยู่แล้ว

จีนก็มีอาวุธนิวเคลียร์เช่นกัน

ดังนั้นเมื่อจับพันธมิตรจีน, รัสเซียกับเกาหลีเหนือรวม

เข้าด้วยกันก็จะเห็นการแบ่งค่ายกับฝั่งตะวันตกที่นำาโดย

สหรัฐฯ อย่างชัดแจ้ง

ฝั่งตะวันตกมีสหรัฐฯ, ยุโรปตะวันตก...ข้ามมาเอเชียก็

มีญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

อินเดียพยายามวางตัวเป็นกลาง และคบหาทั้ง 2 

ค่ายใหญ่ด้วยความระแวดระวังอย่างยิ่ง

ทำาให้อาเซียนที่ไทยเราเป็นสมาชิกอยู่ด้วยต้องคิด

หนัก เพราะทั้ง 10 ประเทศสมาชิกมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะ

แบ่งแยกกันอยู่พอสมควร

ความตึงเครียดของสงครามยูเครนจึงถูกขยายวงมา

ในเอเชียอย่างปฏิเสธไม่ได้

ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ไม่มีช่วงไหน

จะมีความตึงเครียดที่น่ากลัวเท่ากับความร้อนแรงของการ

เผชิญหน้าระหว่าง 2 ขั้วใหญ่นี้อีกแล้ว

ที่เคย

คิดว่าสงคราม

นิวเคลียร์คงจะ

ไม่เกิดขึ้นอีก

แล้ว เพราะ

ความน่ากลัว

ของระเบิดปร 

มาณูที่สหรัฐฯ 

ไปทิ้งใส่ญี่ปุ่นจน

ยุติสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เมื่อปี 

1945 นั้นกลับมี

ภาพหลอนเกิด

ขึ้นในวันนี้จนได้

การที่

เกาหลีเหนือ

ทดสอบยิง

ขีปนาวุธวิถีโค้ง

ข้ามทวีป หรือ 

ICBM (Inter 

continental 

ballistic missile) 

ฮวาซอง-17 

(Hwasong-17) 

ถือเป็นการ

ทดสอบขีปนาวุธ

พิสัยไกลครั้ง

แรกตั้งแต่ปี 

ค.ศ.2017

เห็นได้

ชัดว่า คิม จอง

อึน ได้กลับ

มาสู่แนวทาง

ความกร้าวอีก

ครั้งหนึ่งด้วย

การปัดฝุ่นโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ที่ชัดเจนว่าพุ่งเป้า

เพื่อกดดันสหรัฐฯ ด้านหนึ่ง และแสดงความเป็นพวกเดียวกับ

รัสเซียอีกด้านหนึ่ง

คิมต้องการให้ โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ยอมรับเกาหลีเหนือ

ในฐานะประเทศมหาอำานาจด้านนิวเคลียร์ที่มีสถานภาพเท่า

เทียมกัน

และเพื่อให้สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการลงโทษทาง

เศรษฐกิจต่อเปียงยางเสียด้วย

รายละเอียดของอาวุธร้ายแรงล่าสุดของเกาหลีเหนือ

ทำาให้ฝั่งสหรัฐฯ ต้องคิดหนัก

ขีปนาวุธฮวาซอง-17 เป็นขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีป 

หรือ ICBM มีความยาว 25 เมตร 

เป็นระบบขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่ยิงจากระบบเคลื่อนที่

ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าระบบนี้เคยปรากฏโฉมในขบวน

สวนสนามเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2020 

แต่ครั้งนี้เป็นการยิงทดสอบอย่างเต็มรูปแบบครั้ง 

แรก 

จุดที่ยิงอยู่จุดที่ใกล้กรุงเปียงยางเสียด้วย

เมื่อปี 2017 เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ ICBM ฮ

วาซอง-15 ทำาให้มีการแลกเปลี่ยนวิวาทะอย่างดุเดือดระ

หว่างคิมกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ 

ในขณะนั้น

เป็นที่มาของวลี “Fire and Fury” หรือ “เพลิงและ

โทสะ” ที่ผู้นำาสหรัฐฯ บอกว่าจะเป็นการสั่งสอนอย่างที่โลก

ไม่เคยเห็นมาก่อน

แต่ครั้งนี้ขีปนาวุธชุดใหม่ของเกาหลีเหนือมีศักยภาพ

ทำาลายสูงกว่าด้วยซ้ำา

ขีปนาวุธฮวาซอง-17 ยิงออกไปในมุมสูงเพื่อหลีก

เลี่ยงน่านน้ำาของเพื่อนบ้าน แตะระดับที่ความสูง 6,248 

กิโลเมตร และไกลถึง 1,090 กิโลเมตร ก่อนจะตกบริเวณ

น่านน้ำาระหว่างเกาหลีเหนือและญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้และญี่ปุ่นบอกว่าขีปนาวุธพิสัยไกลนี้

สามารถเดินทางได้ไกลกว่า 15,000 กิโลเมตร 

นั่นแปลว่ามันสามารถโจมตีได้ถึงทวีปอเมริกาได้

อย่างนี้จะทำาให้สหรัฐฯ อยู่เฉยๆ ต่อไปไม่ได้แน่นอน

เมื่อรัสเซียยิงขีปนาวุธ Hypersonic missiles 

ความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าในยูเครนก็ทำาให้หวนคิดไปถึง

ขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือระดมทดสอบเมื่อเร็วๆ นี้ โดยอ้าง

ว่าเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและที่พุ่งโจมตีเป้าใน

เกาหลีใต้ได้ด้วย

โลกผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 มา 77 ปี 

ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นที่จะ

ต้องใช้อาวุธทำาลายล้างสูงที่หนักหน่วงกว่าระเบิดปรมาณูที่

สหรัฐฯ หย่อนในญี่ปุ่นเมื่อปี 1945 อีก

แต่อะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่

ประมาทไม่ได้

ฝรั่งใช้วลีที่ว่า Thinking the Unthinkable

หมายความว่าที่เรียกว่า “การล่มสลายของ

มนุษยชาติ” ที่เคยเป็นเพียงคำาเปรียบเปรยนั้น วันนี้กำาลัง

ทำาท่าจะอยู่ใน “กรอบแห่งความเป็นไปได้” ขึ้นมา

คิดแล้วขนลุก, น่าสยดสยองยิ่งนัก.

ยิ่

UNชี้รัสเซียต้นตอวิกฤตอาหารโลก
เจนีวา • ท่ีประชุมคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกล่าว

หาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเป็นผู้ก่อ “วิกฤตอาหาร

โลก” เนื่องจากทำาให้ผู้คนเสี่ยงต่อความ “กันดารทางอาหาร” โดย

การก่อสงครามในยูเครน และรัสเซียจะถูกสอบสวนในข้อกล่าวหา

สังหารพลเรือนในยูเครน

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                                  

งานจากการประชุมของคณะ

มนตรีความม่ันคงแห่งสหประ 

ชาชาติ เมื่อวันอังคารท่ี 29 มี 

นาคม 2565 ระบุว่า ประธานา 

ธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัส                                       

เซีย นอกจากจะเคยโดนประธา                                           

นาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ                         

อเมริกากล่าวหาว่าเป็น “อาชญา 

กรสงคราม” แล้ว ล่าสุดยังถูก

คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสห 

ประชาชาติกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อ 

“วิกฤตอาหารโลก”  

เวนดี เชอร์แมน รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประ                                                 

เทศสหรัฐ และนิโคลัส เดอ ริ

วิแยร์ เอกอัครราชทูตฝร่ังเศส

ประจำาสหประชาชาติ ต่างข้ึน

กล่าวสุนทรพจน์พร้อมอ้างอิง

ประเด็นดังกล่าวระหว่างการประ 

ชุมคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง

สหประชาชาติท่ีมุ่งเน้นประเด็น

ด้านมนุษยธรรมในยูเครน

เชอร์แมนกล่าวว่า “การ

รุกรานของรัสเซียต่อยูเครนกำาลัง

เพ่ิมความเส่ียงต่อความอดอยาก

ท่ัวโลก ผลกระทบของสงคราม

ต่อความไม่สมดุลในสถานการณ์

ความม่ันคงด้านอาหาร และประ 

ชากรในประเทศกำาลังพัฒนาจะ

เป็นคนแรกๆ ท่ีได้รับผลกระทบ

และคนท่ีต้องรับผิดชอบคือปูติน” 

ยูเครนและรัสเซียต่างเป็น

ผู้ผลิตธัญพืชรายใหญ่ คิดเป็นสัด 

ส่วน 30% ของการส่งออกข้าว

สาลีท่ัวโลก ขณะท่ีสัดส่วนของ

ข้าวโพดอยู่ท่ี 20% และน้ำามัน

ดอกทานตะวันที่ 75%

ในท่ีประชุมเดียวกัน องค์ 

การสหประชาชาติได้เสนอช่ือผู้

เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 3 

คน เพื่อสอบสวนอาชญากรรม

สงครามที่อาจเกิดขึ้นในยูเครน 

จากกรณีที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่า

ทิ้งระเบิดใส่พลเรือนตามอำาเภอ

ใจ

คณะมนตรีสิทธิมนุษย

ชนแห่งสหประชาชาติได้จัดต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนอิสระ

เป็นเวลา 1 ปี ตามคำาร้องขอ

ของยูเครนและพันธมิตร รวมท้ัง

สหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร

และสหรัฐ โดยคณะกรรมการ

สอบสวนอิสระจะสอบสวนข้อ

กล่าวหาท้ังหมดเก่ียวกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎ                          

หมายมนุษยธรรมระหว่างประ 

เทศ “ในบริบทของการรุกราน

ยูเครนโดยสหพันธรัฐรัสเซีย” 

แถลงการณ์ระบุ

ยูเครนและผู้สนับสนุนจาก

ชาติตะวันตกกล่าวหาว่า กอง

กำาลังติดอาวุธของรัสเซียสังหาร

และทรมานประชาชนด้วยการ

ระดมยิงและปิดล้อมเมืองต่างๆ 

โดยเฉพาะเมืองท่ามาริอูโปลทาง

ตอนใต้ แม้รัสเซียจะปฏิเสธข้อ

กล่าวหาน้ันอย่างแข็งขันก็ตาม 

ส่วนความคืบหน้าด้านการเจรจา

สงบศึกล่าสุดในวันพุธ รัสเซีย

แถลงว่ายินดีจะรับพิจารณาข้อ

เรียกร้องเพ่ือยุติความขัดแย้ง

จากยูเครนในรูปแบบลายลักษณ์

อักษร แต่กระน้ันยังคงไม่มีสัญ 

ญาณความชัดเจนจากฝ่ังยูเครน 

ด้านสำานักงานข้าหลวงใหญ่

ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติแถลง

อย่างเป็นทางการว่า มีผู้ล้ีภัยออก                                                 

จากยูเครนแล้วราว 4 ล้านคน  

ต้ังแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครน

ในเดือนกุมภาพันธ์ นับเป็นวิกฤต

ผู้ล้ีภัยในยุโรปคร้ังใหญ่ท่ีสุดหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยัง

ต้องหาหนทางเพ่ิมการช่วยเหลือ

ผู้ ได้รับผลกระทบและพลัดถิ่น

เพราะสงครามในครั้งนี้. 

เอเชียติดโควิด-19สะสมทะลุ100ล้านราย

ลอนดอน • ผู้ติดเช้ือโควิด-19 

สะสมในทวีปเอเชียทะลุหลัก 100                                                  

ล้านรายเมื่อวันพุธ จากการรวบ                                                

รวมของสำานักข่าวรอยเตอร์ ทวีป

เอเชียกำาลังเผชิญการระบาดของ

ไวรัสโคโรนาเป็นประวัติการณ์ ส่วน                                                        

ใหญ่เป็นการระบาดของสายพันธ์ุ

โอมิครอน บีเอ 2 ท่ีเป็นสายพันธ์ุย่อย

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พุธที่ 30 มีนาคม 2565 จากการ

รวบรวบข้อมูลพบว่าผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 สะสมในทวีปเอเชียทะลุ

หลัก 100 ล้านรายแล้ว ทวีป

เอเชียมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-

19 รายใหม่มากกว่า 1 ล้าน

รายในทุกๆ 2 วัน ทวีปเอเชียมี

รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 คิด

เป็น 21% ของผู้ติดเชื้อทั่วโลก

เช้ือโอมิครอนสายพันธ์ุย่อย                            

บีเอ 2 ที่ติดเชื้อกันได้ง่าย แต่

เมื่อติดเช้ือแล้วไม่อันตรายถึงชีวิต 

ทำาให้ตัวเลขผู้ติดเช้ือพุ่งสูงข้ึนใน

ช่วง 2-3 สัปดาห์ท่ีผ่านมาในหลาย                                      

ประเทศของเอเชีย เช่น เกา หลี

ใต้, จีนและเวียดนาม จากการ

วิเคราะห์ขององค์การอนามัยโรค

ระบุว่า สายพันธุ์ย่อยบีเอ 2 คิด

เป็นเกือบ 86% ของสายพันธุ์ โค

วิด-19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์ของรอย 

เตอร์ เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเช้ือ                                                     

โควิด-19 รายวันเฉล่ียสูงท่ีสุดใน                                                   

โลก มีรายงานผู้ติดเช้ือในเกาหลีใต้

เท่ากับทุกๆ 1 ใน 4 ของผู้ติดเช้ือ

โควิดจากท่ัวโลก แม้เกาหลีใต้ เร่ิม

มีผู้ติดเช้ือเข้าสู่ระดับคงท่ีต้ังแต่

ต้นเดือนมีนาคม แต่ยังมีผู้ป่วย

จากการติดเช้ือโควิดท่ีเสียชีวิต

เฉล่ียแต่ละวันมากกว่า 300 ราย 

เช้ือโอมิครอนสายพันธ์ุ

ย่อยบีเอ 2 ทำาให้นครเซ่ียงไฮ้ต้อง                                                         

ประกาศล็อกดาวน์ไปต้ังแต่เม่ือ                                                           

วันจันทร์ท่ีผ่านมาในปีน้ีจีนมีราย     

งาน ผู้ติดเช้ือโควิด-19 มากกว่า 

45,000 ราย เป็นจำานวนผู้ติดเช้ือ

ท่ีสูงกว่าผู้ติดเช้ือตลอดปี 2564 ของ                                                     

จีน แม้ประชากรจีนจะฉีดวัคซีน

โควิด-19 ไปแล้วถึง 90% แต่ประ 

สบปัญหาผู้สูงวัยไม่มาฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้น 

อินเดียมีรายงานผู้ติดเชื้อ                                               

โควิด-19 สะสม 43 ล้านราย 

มากกว่าผู้ติดเช้ือในเกาหลีใต้, ญ่ีปุ่น                                                  

และเวียดนามรวมกัน แต่อิน 

เดียมีรายงานผู้ติดเชื้อรายวันไม่

ถึง 2,000 ราย ในช่วง 11 วันท่ี

ผ่านมา หลังผ่านช่วงพีกของการ

ติดเชื้อมาแล้วในเดือนมกราคม

ที่ผ่านมา โดยมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย

วันละกว่า 300,000 ราย

จากการศึกษาพบว่า วัคซีน                                                           

โควิด-19 มีประสิทธิภาพที่ลด

ลงกับสายพันธุ์ย่อยบีเอ 2 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไวรัสสายพันธ์ุอื่น

ก่อนหน้านี้ สายพันธุ์ โอมิครอน

ทำาให้ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสกลาย

พันธุ์สายพันธุ์อื่นกลับมาติดเชื้อ

ซ้ำาได้อีก.

เฝ้าโป๊ป • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถ่ายภาพกับผู้ลี้ภัยจากยูเครน ระหว่างการเข้าเฝ้าประจำาสัปดาห์ ที่ห้องโถงสมเด็จพระสันตะปา

ปาปอลที่ 6 ที่วาติกัน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 

ปูติน, สี จิ้นผิง, คิม จองอึน : พันธมิตรยิ่ง

แนบแน่นเพราะสงครามยูเครน
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อดีตแข้งชลบุรี อะคาเดมี่ ชนท้ายสิบล้อดับ

สงขลา • ช่วงเย็นวันท่ี 29 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าท่ีตำารวจ 

สภ.เมืองสงขลารับแจ้งมีอุบัติเหตุถนนสายสงขลา-จะนะ หลัง 

มรภ.สงขลา จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย

สว่างสงขลาร่วมใจ ท่ีเกิดเหตุพบรถสิบล้อ ทะเบียน 82-6915 

สงขลา จอดอยู่ริมถนน ฝ่ังขาออกจากตัวเมืองสงขลา ใกล้กัน

พบศพนายกษิดิศพัฒน์ วงบุญมี อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 269 

หมู่ 9 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองฯ จ.สงขลา นอนจมกองเลือด เสียชีวิต

อยู่บริเวณท้ายรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมรถมอเตอร์ไซค์ Suzuki สี

แดง ทะเบียน 1 กพ 9526 สงขลา จอดอยู่ในสภาพท่ีพังยับ 

โดยผู้ท่ีเห็นเหตุการณ์เผยว่า รถสิบล้อได้จอดอยู่บริเวณข้างทาง

พร้อมกับเปิดไฟฉุกเฉิน ก่อนที่คนขับรถสิบล้อจะเปิดประตูลง

มาจากรถ ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกับท่ีผู้ตายได้ข่ีรถมอเตอร์ไซค์มา

ตามถนนท่ีมีสภาพเป็นทางโค้งพอดี จึงทำาให้รถมอเตอร์ไซค์ชน                                                                       

เข้าบริเวณท้ายรถสิบล้อท่ีจอดอยู่ริมถนนเข้า ส่งผลให้ผู้ขับข่ีมอ 

เตอร์ไซค์เสียชีวิตทันที อย่างไรก็ตาม ภายหลังทราบว่านาย                                                                                   

กษิดิศพัฒน์ วงบุญมี ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้เป็นอดีตนัก

ฟุตบอลจากชลบุรี เอฟซี อะคาเดม่ี รุ่นเดียวกับ “ยิม” วรชิต 

กนิตศรีบำาเพ็ญ อีกท้ังเคยผ่านการค้าแข้งกับหลายสโมสร อาทิ 

ลำาพูน วอริเออร์, จันทบุรี เอฟซี และอัศวิน เกาะขวาง ยูไนเต็ด

ตำารวจบุกรวบหนุ่มไลฟ์สดเสพยาบ้า

หนองคาย • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำารวจ สภ.ศรีเชียงใหม่ 

จ.หนองคาย โดย พ.ต.อ.สันติ บุญชู ผกก.สภ.ศรีเชียงใหม่, 

พ.ต.ท.เหรียญชัย ศรีเชียงสา สว.สส. ได้นำาเจ้าหน้าที่ชุดสืบ 

สวนบุกจับหนุ่มไลฟ์สดเสพยาบ้า เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.                                                                                  

วันที่ 29 มี.ค.65 ทราบชื่อภายหลัง นายศักดิ์ณรงค์ อินธิ

แสง อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1 ต.ตองโขบ อ.โคก

ศรีสุพรรณ จ.สกลนคร จับกุมได้ขณะมีอาการมึนเมา ตรวจ

ค้นเจอยาบ้า 2 เม็ด และกัญชาแห้ง 1.9 กรัม พร้อมอุปกรณ์

การเสพ ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับแจ้งว่า

มีการไลฟ์สดเสพยาบ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ ขณะ

เดียวกันทางรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.ศรีเชียงใหม่ แจ้งว่ามี

บุคคลต้องสงสัยเปิดห้องพักเป็นเวลา 3 วัน ไม่ยอมออกจาก

ห้อง ไม่อนุญาตให้แม่บ้านเข้าไปทำาความสะอาดในห้องพัก 

จึงขอให้ไปตรวจสอบ และทางผู้จัดการรีสอร์ตได้ใช้กุญแจ

สำารองเปิดห้องพัก พบนายศักดิ์ณรงค์ อินธิแสง อยู่ในอาการ

มึนเมา ให้การว่า ตนเพิ่งเสพยาบ้าและกัญชาไป กำาลังเมา

ได้ที่ โดยก่อนหน้านี้ ได้ซื้อยาบ้า 200 เม็ด ในราคา 2,000 

บาท พอเสพแล้วนึกคะนองไลฟ์สดขณะเสพยาบ้าให้เพื่อน

ในโซเชียลได้เห็น ส่วนกัญชาหาซื้อมาเสพเพื่อเสพติด ไม่ใช่

ทางการแพทย์แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้ควบคุมตัว

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีเชียงใหม่ ดำาเนินคดีในข้อหา มี

ไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า), มีไว้

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้ โทษประเภท 5 (กัญชา) เพื่อ

เสพ และเสพยาเสพติดให้ โทษโดยผิดกฎหมาย.

ภูเก็ต • ตำารวจภูธรภาค 8 ปู

พรมลุยตรวจค้น 13 เป้าหมาย

ใน 7 จังหวัด เครือข่ายบริษัท

เอเยนต์มังกรฟ้า จำาหน่ายสลาก 

กนิแบง่รฐับาลเกนิราคากำาหนด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565 

ตำารวจภูธรภาค 8 ภายใต้การ

อำานวยการของ พล.ต.ท.อำาพล 

บัวรับพร ผบช.ภ.8 กล่าวว่า 

ตำารวจภูธรภาค 8 ได้รับข้อสั่ง

การจาก พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์

สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรอง

ประธานคณะทำางานเฉพาะกิจ

ตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่า

ที่กำาหนด ให้ดำาเนินการตรวจ

สอบการจำาหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลบนแพลตฟอร์มของ

บริษัทมังกรฟ้า ในพื้นที่จังหวัด

ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ

ตำารวจภูธรภาค 8

และได้ดำ า เนินการขอ                                                

หมายค้นจากศาลเข้าค้นพร้อม                                      

กันในวันที่ 30 มี.ค.65 จำานวน 

13 เป้าหมาย ประกอบด้วย                                           

จ.ภูเก็ต 3 เป้าหมาย จ.สุราษฎร์                                           

ธานี 2 เป้าหมาย จ.นครศรีธรรม 

ราช 1 เป้าหมาย จ.กระบี่  4 

เป้าหมาย จ.ชุมพร 1 เป้าหมาย 

ตรวจค้น7จว.ใต้เอเยนต์มังกรฟ้า

จ.พังงา 1 เป้าหมาย จ.ระนอง 

1 เป้าหมาย

วัตถุประสงค์การตรวจ

ค้นเพื่อตรวจยึดสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่จำาหน่ายเกินราคา ซึ่ง

ชุดสืบสวนได้ทำาการซื้อในราคา

เกินกว่ากฎหมายกำาหนดไว้แล้ว

ในราคา 100 บาท และตรวจ

ยึดพยานวัตถุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจำาหน่ายสลากเกินราคา 

เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือ

ถือ สมุดบัญชีธนาคาร

“การตรวจค้นเป้าหมาย

ต้องการตรวจสอบสลากกินแบ่ง

รัฐบาลฉบับที่เราได้ซื้อแพงว่า

อยู่ที่นี่จริงหรือไม่ หรืออยู่ที่ไหน 

เพราะจะเกี่ยวพันกับข้อหาที่ ได้

ตั้งไว้ เช่น ข้อหาจำาหน่ายสลาก

แพง ถ้าพบผู้ขายหรือตัวแทน

แต่ละจังหวัดที่ตรวจค้นมีสลาก

จริงอาจจะโดนข้อหาจำาหน่าย

สลากเกินราคา แต่ถ้าไม่มีสลาก     

เป็นการเอามาหลอกขายประชา 

ชน อาจจะโดนข้อหาฉ้อโกงหรือ

ฉ้อโกงประชาชน หรืออาจจะ

ลามไปถึงข้อหาตาม พ.ร.บ.การ

พนัน คือหลอกให้คนซื้อเพื่อเล่น

การพนัน เป็นต้น”

ผลการตรวจที่มีรายงาน

เข้ามา ส่วนใหญ่ในภูเก็ตสมัคร

เป็นตัวแทนของมังกรฟ้า และ

ขายสลากให้ตัวแทนใบละ 90-

97 บาท เป็นเหตุผลให้ตัวแทน

ต้องขายในราคา 100 บาท หรือ

สูงกว่านั้น

ภาพรวมมังกรฟ้าสำานัก 

งานใหญ่เกี่ยวข้องแน่นอนใน

การจำาหน่ายสลากแพงให้กับ

ประชาชน และจำาหน่ายสลาก

แพงให้กับเอเยนต์ของตัวเอง 

จะต้องควบคุมตัวสอบสวนคดี

นี้ ซึ่งได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ 

สภ.ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต พร้อม

จะสรุปผลการดำาเนินการและ

ส่งพยานหลักฐานทั้งหมด อาทิ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทร 

ศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร 

ส่งเข้าสำานวนการสอบสวน

และจะพิจารณาว่าจะ

ดำาเนินคดีกับใครบ้าง ในข้อหา

ใดบ้าง และรายงานไปยังคณะ

อนุกรรมการแก้ไขปัญหาสลาก

แพง ซึ่งมีนายเสกสกล อัต

ถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็น

ประธาน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์

สุข ผช.ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ 

หักพาล ผช.ผบ.ตร. เป็นคณะ

ทำางานร่วมกันของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ดำาเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลที่พยายาม

ผลักดันราคาสลากลงมา 80 

บาทให้ได้

ทั้งนี้ การจำาหน่ายสลาก

เกินราคา อัตราโทษไม่เกิน 

10,000 บาท มีโทษปรับสถาน

เดียว.

มุกดาหาร • ศาลพิพากษา

จำาคุกนายไชย์พล หรือลุงพล 

4 เดือน ปรับ 6,666.66 บาท 

ครอบครองไม้หวงห้าม ไม้ตะ 

เคียนเจ้าแม่ โสรภีที่เอามาวาง

ให้คนกราบไหว้ โดยให้ริบไม้

ของกลาง โทษจำาให้รอลงอาญา 

1 ปี 

วันที่ 30 มี.ค.65 เวลา 

09.00 น. ศาลชั้นต้นจังหวัดมุก 

ดาหารได้อ่านคำาพิพากษาคดีที่                                         

นายไชย์พล วิภา หรือ “ลุงพล”                                     

และนางสาวสมพร หลาบโพธิ์ 

หรือป้าแต๋น พร้อมด้วยนายชาญ 

หลาบโพธิ์ ในคดีครอบครองไม้

หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ไม้มะค่าแต้) โดยศาลจังหวัด

มุกดาหารอ่านคำาพิพากษา โทษ 

จำาคุก 4 เดือน ปรับ 6,666.66 

บาท ส่วนโทษจำาคุกให้รอลง  

อาญา 1 ปี และให้ริบของกลาง

ไม้มะค่าแต้ หรือเจ้าแม่ตะเคียน

โสรภี

โดยคดีน้ีสืบเน่ืองจากป่า                                                  

ไม้จังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจ

สอบท่อนไม้ท่ีระบุว่าเป็นตะเคียน 

ทอง ซึ่งตั้งเป็นศาลเจ้าแม่โสรภี 

ที่บ้านของนายไชย์พล บ้านกก

กอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง แต่

ผลตรวจสอบพบว่าเป็นมะค่า

แต้ ไม่ใช่ตะเคียนทอง ซึ่งมะค่า

แต้เป็นไม้หวงห้าม หากครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พ.ศ.2484 ตามมาตรา 69 

มีโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่

เกิน 50,000 บาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วย

ป้องกันป่าไม้ที่ มห.2 (ดงหลวง) 

จังหวัดมุกดาหาร ได้นำาคำาสั่ง

ฟ้องของศาลจังหวัดมุกดาหาร 

ที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดา 

หารเป็นโจทก์สั่งฟ้องนายไชย์

พล ฐานความผิด ทำาไม้หวง

ห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

โดยไม่ได้รับอนุญาต, รับไว้ซ่อน

เร้น จำาหน่าย หรือช่วยพาเอา

ไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่

ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของ

ป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำาผิด

กฎหมาย และมีไม้ท่อนหวงห้าม

อันยังมิได้แปรรูปไว้ ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยก่อนหน้านี้ นายไชย์

พลระบุว่า ไม้ท่อนนี้ ไหลตามน้ำา                         

จากบนภูเขามาติดที่คลองข้าง

บ้านตนเอง สังเกตเห็นเนื้อไม้

เป็นสีเหลือง เข้าใจว่าเป็นไม้

ตะเคียนจึงไม่กล้านำาไปใช้ ส่วน

ที่มีการกราบไหว้ก็เป็นความ

เชื่อส่วนบุคคล มีชาวบ้านมา                      

กราบไหว้ขอพรแล้วประสบความ

สำาเร็จ บ้างก็มารำาแก้บน บ้าง

ก็เอารถแห่มาเปิดถวาย ตั้งเป็น

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนโสรภี.

จำาคุก‘ลุงพล’4ด.ครอบครองไม้หวงห้าม

ขอนแก่น • วันที่ 30 มี.ค.2565 

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำารวจราคา

มะนาวที่ ตลาดสดขอนแก่น 

ถ.ชีท่าขอน เขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น หลังพบว่ามีการปรับ

ราคาจำาหน่ายขึ้นอีกรอบ จาก

ที่มีการปรับขึ้นราคามาแล้ว

เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา 

ล่าสุดพบว่ามีการปรับข้ึนราคา

กระสอบละ 500 บาท

นางวงเดือน พรมวิเชียร 

อายุ 46 ปี แม่ค้าขายมะนาว 

จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ยอมรับว่า

ช่วงนี้ราคามะนาวแพงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและไม่มีทีท่าจะหยุด 

ราคาจำาหน่ายวันนี้ เบอร์ใหญ่

อยู่ที่กระสอบละ 2,100-2,200 

บาท โดย 1 กระสอบจะมี 300 

ลูก, เบอร์เล็กกระสอบละ 1,900 

บาท ซึ่งในช่วงต้นเดือน มี.ค. 

ราคามะนาวอยู่ที่กระสอบละ 

1,700 บาท แต่มาจนถึงขณะนี้

ราคามีการปรับขึ้นกระสอบละ 

400-500 บาท 

“ส่วนตัวคาดว่าราคาจะ

สูงขึ้นไปถึงกระสอบละ 2,500 

บาทในเดือน เม.ย. ทำาให้ตอน

นี้ที่ร้านซึ่งจำาหน่ายมะนาวเบอร์ 

4 ได้ปรับแผนนำามาขายปลีก 3 

ลูก 20 บาท ขณะที่เบอร์ 3 ของ

ยังขาดตลาด และที่สำาคัญทราบ

มาว่าราคาสูงถึงลูกละ 10 บาท

แล้ว ทางร้านไม่สามารถรับมา

ขายได้เพราะว่าขายออกยาก”

นางวงเดือนกล่าวต่ออีก

ว่า ขณะน้ีลูกค้ามีกำาลังซ้ือน้อยลง                          

ส่วนมากคนจะซ้ือ 3 ลูก 20 บาท 

หรือเลือกซ้ือลูกละ 5 บาท ซ่ึงหาก                                 

ขายแพงกว่าน้ีทางร้านจะขายออก                                 

ยาก และถ้าขายไม่หมดเก็บไว้ข้าม                                 

คืนมะนาวจะเป็นสีเหลือง ลูกค้าก็                                        

จะไม่ซื้อ อย่างไรก็ดี จากราคา

มะนาวที่ปรับแพงขึ้น ทำาให้น้ำา                                    

มะนาวค้ันขนาดขวดละ 1.5 ลิตร                                      

เดิมขายขวดละ 300 บาท จำาเป็น                                                                 

ต้องปรับราคาจำาหน่ายเป็นขวดละ 

350 บาทอีกด้วย. 

มะนาวขึ้นราคา

คาดเมษาทะลุ

ลูกละ10บาท

จากสถานการณ โควิด-19 ที่ยังคงตอ

เน� องอยูจนถึงทุกวันนี้ งานหาย รายไดลด 

คาใชจายเพิ่ม จึงเปนสถานะทางการเงินที่

หลายคนตองเผชิญ บางคนกระทบหนักถึงข้ัน 

แบก “หนี้” หลายกอน ไมวาจะเปนหนี้บัตร

เครดิต บัตรกดเงินสด สินเช� อบุคคล ที่ตอง

จายทุกเดือน เม� อนํามารวมกันทําใหเปนหนี้

ดอกเบี้ยสูง แตไมวาความเครียดจะสะสม

อยางไร ก็อยากใหตั้งสติไวกอน แลวมองหา

วิธีจัดการหนี้ เพ� อใหมีเงินในกระเปาใชจาย

อยางเพียงพอ และสามารถทยอยปลดหน้ีได 

fintips by ttb มีเคล็ดลับ 3 ขั้นตอนดวนๆ  

ชวยจัดการหนี้มาแนะนํา ดังนี้

1. ลิสตรายการท่ีเปนหน้ีออกมาท้ังหมด 

กอนที่จะรูวาปญหาหนี้ของเรามีมาก

แคไหน ตองรูกอนวามีหนี้เทาไร จายตอ

เดือนมากนอยแคไหน การทําลิสตรายการที่

เปนหนี้ทั้งหมดเปนสิ่งจําเปน เพราะจะชวย

ใหเรารูวาหนี้แตละกอน มียอดจายชําระ

จริงเทาไหร และดอกเบี้ยที่จายตอเดือนเทา

ไหร ก็จะชวยใหวางแผนไดงายขึ้น 

2. เช็กกระแสเงินสดที่มีตอนนี้วาจะ

จายไหวแคไหน?

สิ่งที่ตองรูหลังจากเห็นจํานวนหนี้

ท้ังหมด คือ สถานะการเงินของเรา วารายรับ

มีเทาไร และมีรายจายแคไหน เหลือเงิน

เพียงพอที่จะจายหนี้ตามลิสต ในขอแรกได

หรือไม หากเช็กแลวพบวา กระแสเงินสด

เปนบวกก็พอที่จะสบายใจได แตถาเกิดติดลบ 

ก็จะตองวางแผนแกปญหาตอไป ซ่ึงนอกจาก

ดูจํานวนเงินแลว ตองพิจารณาถึงจํานวน

ดอกเบ้ียของการผอนชําระคาใชจายตางๆ 

ดวย การลดดอกเบ้ียจะชวยลดรายจาย และ

ยังเพิ่มเงินในกระเปาไดอีกดวย 

3. มองหาหนทางในการลดรายจาย

และดอกเบี้ย

ทางเลือกท่ีงายและทําไดเร็ว คือ การ

รวมหนี้เปนกอนเดียว หรือเรียกงายๆ วา 

การรวบหนี้ วิธีการคือ ขอสินเช� อมาใหม 1 

กอน เพ� อเอาไปเคลียรหนี้เดิมใหหมดเพ� อจะ

ไดเหลือภาระผอนแคทางเดียว

เลือกใชสินเช� อยังไงดี? หากมีบาน หรือ 

รถที่เปนช� อตัวเอง สามารถนําไปค้ําประกัน

เพื่อขอสินเชื่อจะช่วยให้ดอกเบี้ยต่ําลงได้

มากเม� อเทียบกับบัตรเครดิต หรือ สินเช� อ

บุคคลที่ดอกเบี้ยประมาณ 16-25% ตอป ถา

วงเงินไมสูงมาก อาจเลือกสินเช� อแบบไมมี

หลักประกันดอกเบี้ยต่ํา ซึ่งเปนทางเลือกใน

การจัดการหนี้ที ่สะดวกเชนกัน  ขอดีของ

วิธีนี้คือ อัตราดอกเบี้ยต่ําลง ขณะเดียวกันก็

ชวยใหสามารถชําระคางวดตอเดือนนอยลง 

และทําใหมีเงินสดมากขึ้นเพ� อนําไปใชจาย

กับเร� องที่จําเปนอ� นๆ ได   

ขั้นตอนตอไป คือ รายไดที่ไดรับและ

คาใชจายในแตละเดือนเปนเทาไหร และยัง

มีเงินเหลือพอที่จะจายหนี้หรือไม รวมถึง

ดอกเบี้ยที่จายอยูตรงนี้มากเกินไปไหม 

หากตองการมีสภาพคลองมากข้ึน หรืออยาก

ลดดอกเบี้ยอาจตองมองหาแนวทางการรวบ

หน้ีเขามาเปนทางเลือก โดยวิธีการรวบหนี้

fintips by ttb แนะ 3 เทคนิคจัดการหนี้ชวงโควิด-19 ใหดอกเบี้ยถูกลง

คือ การรวมเปนหนี้กอนเดียว ดวยสินเช� อ

ประเภทตางๆ ซึ่งมีทั้งสินเช� อสวนบุคคล

ที่ ไมมีหลักประกัน หรือ สินเช� อสวนบุคคล

ที่มีหลักประกัน เชน สินเช� อบานแลกเงิน 

หรือรถแลกเงิน ซึ่งขึ้นอยูกับสถานะ และ

ความพรอมวาจะเลือกสินเช� อประเภทไหนที่

เหมาะสมกับตัวเอง และประหยัดสูงสุด

หลายคนมักเขาใจผิดคิดวาสินเช� อที่

มีหลักประกัน เชน บาน หรือรถ หากย� นกู

แลวจะทําใหเสียความเปนเจาของไป หรือ

ถาเปนหนี้แลวเราจะใชสินทรัพยเหลานี้

ไมได ในความเปนจริงยังสามารถอยูบาน

หรือขับรถไดเหมือนเดิม เพียงแตเรานําไป

ค้ําประกันเพ� อสรางสภาพคลองเพิ่มเติมใน

ชวงที่ตองการเงินสด และสิ่งที่สําคัญที่สุด 

คือ วินัยในการจายหนี้ตรงตามเวลา และ

ไมสรางหนี้เพิ่มก็จะชวยใหปลดหนี้ ไดตาม

แผนที่ตั้งใจไว เพียงเขาใจในสินเช� อ และ

มีความรอบรู้เรื่องกู้ยืมก็จะช่วยให้แก้ ไข

ปญหาดานการเงิน และนําไปสูการมีชีวิต

ทางการเงินที่ดีขึ้นได

สนใจศึกษาความรู และเคล็ดลับทาง

การเงินดีๆ เพ่ิมเติมได เพ� อกําหนดเปาหมาย 

และสรางชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้

และอนาคต ไดที่ “fintips by ttb” เร� องเงิน

ที่รูจริงแบบเพ� อนที่รู ใจ 

คลิก  https://www.ttbbank.com/th/

fintips-017

หรืออานบทความฉบับเต็มไดท่ี https://

www.ttbbank.com/th/fintips-cleardebt-pr

คลังการันตีจีดีพีสุดแกร่ง

แท็กทีมเพิ่มประสิทธิภาพดันส่งออก65โตแตะ10%

โออาร์เปิดร้านมัลติแบรนด์ ‘Your Space’

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 

(มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยภายหลังเปิดตัว “Your Space” Multi-

Brand Store (ยัวร์ สเปซ มัลติ-แบรนด์ สโตร์) ว่า เป็นร้านจำาหน่าย

สินค้ามัลติแบรนด์ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของร้านค้าออนไลน์เช่าพื้นที่เพื่อ

จัดแสดงสินค้าให้ผู้ซื้อได้สัมผัสสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ โดยคิดค่า

เช่าแบบ Fixed Rate ตอบโจทย์ผู้ขายเรื่องความคุ้มค่าเช่า เน้นโชว์

สินค้าจริงเพื่อเพิ่มการรับรู้และยอดขายให้กับแบรนด์ พร้อมบริการ

สั่งซื้อสินค้าผ่าน QR code และช่องทางออนไลน์ นำาร่องสาขาแรก 

ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าฯ)

‘อพท.’ ชู 3 พื้นที่จ่อเข้าคิวประกาศพื้นที่พิเศษ

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การบริหารการ

ราชประสงค์ • “คลัง” การันตีจีดีพีปีนี้ โต 3.5-4.5% พร้อมแท็กทีม                     

ทุกส่วนชวนเบ่งส่งออกโตเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์ท่ี 10% ฟุ้งต่างชาติ

ยังเชื่อม่ันศักยภาพเศรษฐกิจไทย ด้านเอกชนวาด 3 ยุทธศาสตร์ อ้อน 

พาณิชย์-คลัง ช่วยหาตลาดใหม่ เพิ่มการค้าชายแดน สนับสนุนสภาพ 

คล่อง หนุนส่งออกโตทะลุทะลวง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “นโยบายการเงินการคลัง

กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใน

ปี 2565” ในงานประชุมสามัญ

ประจำาปี คร้ังท่ี 27 ของสภาผู้ส่ง

สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

(สรท.) ว่า กระทรวงการคลังยัง

คาดการณ์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจ

ไทย (จีดีพี) ในปี 2565 จะขยาย

ตัวได้ท่ีระดับ 3.5-4.5% ขณะท่ี

ภาคการส่งออกขยายตัวท่ีระดับ 

5% แต่เชื่อว่าหากทุกหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมีการประสานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพ (เบ่ง) การทำางาน

ในทุกส่วน ก็จะช่วยสนับสนุนการ

เติบโตของภาคการส่งออกของ

ไทยในปีน้ีให้ขยายตัวได้มากกว่า

เป้าหมาย

ในขณะท่ีการส่งออกของ

ไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 

2565 (ม.ค.-ก.พ.) ขยายตัวได้ท่ี

ระดับ 12% ตนได้สอบถามว่าทิศ   

ทางแบบน้ีท้ังปีมีโอกาสท่ีส่งออก

จะขยายตัวถึง 10% หรือไม่ หลาย

ฝ่ายบอกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะ

ปีท่ีผ่านมาส่งออกโตสูงท่ีระดับ 

17-18% แต่ผมก็มองว่าหากช่วย

กันเบ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

เอาเครื่องไม้เครื่องมือท่ีมี โดย

เฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ การเพ่ิมทักษะการ

ทำางาน การสนับสนุนเรื่องโลจิสติกส์ 

การสนับสนุนเรื่องสภาพคล่อง ก็

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ                                                                                             

อพท. เปิดเผยว่า ในปี 2565 เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ 3 พื้นที่ 

ได้แก่ พื้นที่ลุ่มนำ้าทะเลสาบสงขลา (จังหวัดสงขลา พัทลุง และนคร 

ศรีธรรมราช) พื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัด

สมุทรปราการ และยังมีพ้ืนท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับการประกาศเป็น 

พื้นที่พิเศษฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ จำานวน 7 พื้นที่ ประกอบ

ด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา พระ

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดราชบุรี จังหวัดตรัง และอำาเภอ

คลองท่อม จังหวัดกระบี่ คาดว่าในปี 2565 จะสร้างรายได้ให้ 143 

ชุมชน เป็นเงินจำานวน 53 ล้านบาท

สศอ.เผย MPI เดือน ก.พ.ขยายตัว 2.75%          

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(อก.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยขยายตัวใกล้เคียง

กับช่วงก่อนหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ.2565 อยู่ที่ 102.00 ขยาย

ตัว 2.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็น

เดือนที่ 6 นับตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 ด้านอัตราการใช้กำาลังการผลิต

อยู่ที่ 64.80% นอกจากนี้ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้

ประมาณการ MPI ปี 2565 ขยายตัว 3.5-4.5% และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (GDP) ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.2-3.2%.

อาจจะช่วยให้ส่งออกขยายตัวเพ่ิม                                                  

ข้ึนได้ ซ่ึงตรงน้ีก็จะส่งผลดีกับตัว 

เลขจีดีพีให้เพ่ิมสูงข้ึนด้วย กำาไร

ของภาคธุรกิจก็ปรับเพ่ิมข้ึนด้วย 

ดังน้ันภาครัฐและทุกฝ่ายต้องร่วม

มือกัน

นายชัยชาญ เจริญสุข ประ                                                       

ธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง

ประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า 

โอกาสที่ส่งออกจะขยายตัวได้ 

10% ต้องได้รับการสนับสนุนจาก                                                 

กระทรวงพาณิชย์และคลังที่จะ                                                

ช่วยการขยายตลาดใหม่ๆ และ                                                       

แหล่งเงินทุน มีสภาพคล่องใน                                                

การดำาเนินธุรกิจได้มากขึ้น รวม                                                               

ถึงต้องดำาเนินการภายใต้ 3                                                         

ยุทธศาสตร์ คือ 1.การหาตลาด 

ใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง ทั้ง

ซาอุดีอาระเบียที่มีความสัมพันธ์

ที่ดีกลับมา และสหรัฐอาหรับ                                                                     

เอมิเรตส์ 2.การเพิ่มการค้าชาย 

แดน ด่านต่างๆ การขยายตลาด

ในประเทศอาเซียน 3.การขยาย 

ตลาดในกลุ่มความตกลงหุ้นส่วน     

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 

จะช่วยได้เหมือนตลาด FTA ที่

ผ่านมา รวมถึงในอนาคตรัฐบาล

ต้องช่วยขยายตลาดของไทยและ

ยุโรปอีกด้านหนึ่ง ที่จะเป็นอีกตัว

สำาคัญที่ช่วยสนับสนุนการส่งออก

ให้เติบโตได้มากขึ้น.



เคาะ 2 ใบ

แม้แต่ในประเทศไทยเราไม่เคยเจอสถาน 

การณ์เช่นนี้ในยุคสมัยใหม่ขณะนี้ 

“ผมเองไม่เคยน่ิงดูดายในทุกๆ งาน 

แล้วจะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนอีกในโอกาสที่

เหมาะสม ในหลายๆ พื้นท่ีผมก็อยากไปคุย

กับพวกเขา ให้กำาลังใจกับพวกเขา แม้ใครจะ

ชอบหรือไม่ชอบ ผมก็ไม่สนใจตรงนั้นอยู่แล้ว 

ผมต้องการจะไปเพ่ือเห็นหน้าเห็นตาพวก

เขา เพราะได้เห็นจากสื่อและสังคมโซเชียล

ต่างๆ มามากพอสมควรแล้ว ซึ่งก็มีท้ังคนท่ี

พอใจและไม่พอใจ ผมถือเป็นเรื่องธรรมดา 

จะให้ใครรักเราทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ แต่ขอ

ให้เขาเข้าใจว่าความตั้งใจของผมคืออะไร ผม

พยายามทำาอย่างดีที่สุด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ถามว่า มีการมองการลงพื้นที่ของนา

ยกฯ เป็นการไปช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือ

ใครหรือไม่ นายกฯ ตอบด้วยน้ำาเสียงมี

อารมณ์ว่า “ทำาไมต้องมองไปในเรื่องการหา

เสียงด้วย ผมไปหาเสียงให้ใครหรือ มันช่วง

หาเสียงหรือเปล่า ไปหาเสียงให้ใคร  หาเสียง

อะไร”  

เมื่อผู้สื่อข่าวระบุว่า ในช่วงน้ีเป็นฤดูการ                                                                     

หาเสียงท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหา 

นครแล้ว นายกฯ สวนทันทีว่า “เลือกตั้งอะไร 

เลือกตั้ง กทม. แล้วผมไปเลือกให้ใคร ผมพูด

กับใคร ผมให้เครดิตใครหรือ ถ้ามองกันอย่าง

นี้ก็ไม่ต้องทำาอะไร พอไม่ไปก็ว่าผม พอไปก็

ว่าผมอีก ช่วงไหนไปได้ก็ไป ถามว่าความขัด

แย้งมันได้อะไรขึ้นมา อยากจะรู้ตรงน้ีเท่าน้ัน

เอง มีบางคนก็หวังแต่จะชนะ ถามว่าถ้าชนะ

แล้วมีความขัดแย้งแล้วจะได้ประโยชน์อะไร

ขอถามหน่อย 

“ผมพยายามทำาหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด

นั่นแหละ ถึงแม้ว่าจะมีคนโจมตีว่าอะไรต่างๆ 

ผมไม่โกรธ โกรธไม่ได้หรอก เพราะผมทำาให้

เขาถูกใจไม่ได้ทั้งหมด แต่ผมจำาเป็นต้องทำา

เพื่อคนส่วนใหญ่ให้มากที่สุด ก็ถ้ามีโอกาสก็

ทำาต่อไป ไม่มีโอกาสก็กลับบ้านนอน เท่านั้น

เอง” นายกฯ กล่าว

ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวใน

อนาคต พล.อ.ประยุทธ์อาจไปน่ังในตำาแหน่ง

สำาคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติว่า ไม่รู้ นา

ยกฯ จะไปไหนล่ะ ก็อยู่กับตนนี่แหละ

ถามว่า พรรครวมไทยสร้างชาติจะ

แย่งคะแนนกับ พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตร 

กล่าวว่า ไม่มี พปชร. ไม่มีให้ใครแย่ง ของ

เรามีตัวอยู่แล้ว เมื่อซักว่ามีแนวโน้มนายกฯ 

จะสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร. หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มา จะมาทำาไมมี

ตนอยู่แล้ว พอถามว่านายกฯ ไม่อยู่ พปชร. 

แต่จะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำาถามแต่ร้อง “โอ้ โห”

มั่นใจ ‘บิ๊กตู่’ อยู่ครบเทอม

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ออกมาตอบโต้

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  เลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย ที่ระบุ พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ไม่

ครบเทอม และหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

จะอยู่ยากแน่นอนว่า   เชื่อว่าถ้าฝ่ายค้านมี

ข้อมูลเด็ดจริงอย่างที่ โม้รายวัน คงจะเก็บไว้

เป็นหมัดเด็ดมากกว่า คงไม่ออกมาโหมโรง

พร่ำาเพรื่อ เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถ

อยู่บริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง

ประชาชนจนครบเทอมอย่างแน่นอน 

ที่รัฐสภา เวลา 09.30 น. นายสาธิต ปิตุ

เตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวก่อนการประชุม

สภาถึงกรณี กมธ.ซีกรัฐบาลไม่ต้องการบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ หมายเลขเดียวกัน เพราะ

กังวลพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนแลนด์สไลด์

ว่า ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มี

มติให้แก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นหมายเลข

เดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้

พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง 

ถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ ไม่หว่ันท่ี

พรรคเพ่ือไทยจะแลนด์สไลด์ใช่หรือไม่ นาย

สาธิตกล่าวว่า หลักการในการแก้รัฐธรรมนูญ

มี 2 อย่างคือ 1.ทำาให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง 

และ 2.ให้ความสะดวกกับประชาชน ถ้าวัน

น้ีแก้กฎหมายเพ่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงและเป็น

ประโยชน์กับอีกฝ่ายหน่ึง กติกาจะไม่ได้รับ

ความเชื่อม่ันและความน่าเชื่อถือ ดังน้ันหาก

ใครแพ้ใครชนะก็จะหยิบยกส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมาจน

อาจทำาให้การเลือกต้ังเป็นปัญหา และเกิดเป็น

ความขัดแย้งในบ้านเมือง พรรคการเมืองใด

จะมาเป็นเพียงสมมติฐานท้ังส้ิน แต่สุดท้ายวัน

เลือกต้ังก็จะเป็นอีกเรื่องหน่ึง ถ้าแก้กฎหมาย

เพื่อตัวเองหรือเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ก็อย่าหวัง

ว่าจะได้รับความเชื่อม่ันกับประชาชน 

ต่อมาเวลา 11.30 น. ในการประชุม

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มีนายสาธิต ในฐานะ

ประธาน กมธ. เป็นประธานการประชุม เพื่อ

พิจารณาเรื่องสำาคัญต่อจากการประชุมครั้ง

ที่ผ่านมา คือ การกำาหนดหมายเลขประจำา

ตัวผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และหมายเลข

ประจำาตัว ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมี กมธ.ขาด

ประชุม 2 คน คือ นายอนันต์ ผลอำานวย 

ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ใน

ฐานะรองประธาน กมธ. เนื่องอยู่ระหว่าง

การรักษาตัวเพราะติดโควิด และนายวันมูหะ

มัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ใน

ฐานะ กมธ. เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ

เคาะใช้บัตร 2 ใบต่างเบอร์

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีต ส.ส.และ 

กมธ.สัดส่วนพรรคเพื่อไทย กล่าวสนับสนุนให้

ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งหมด  โดยระบุว่า ไม่

ทราบว่าทาง กมธ.จะทำาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่อง

ยากทำาไม การใช้หมายเลขเดียวกันไม่ใช่เพื่อ

ผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เป็น

ประโยชน์สำาหรับทุกพรรค รวมถึงประชาชน

ท่ีจะได้ง่ายต่อการโหวต และสะดวกในการ

ทำางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. 

และ กมธ.สัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย กล่าว

ว่า มีบางฝ่ายกังวลว่าหากเห็นด้วยให้ ใช้

หมายเลขเดียวกันจะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 

90 ตนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยได้แก้ปัญหาเรื่อง

นี้ ไว้แล้ว โดยให้วันแรกรับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต

ไปก่อน จากน้ันวันที่สองรับสมัคร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ แล้วก็ค่อยนำาหมายเลขของ ส.ส.บัญชี

รายชื่อไปใช้กับ ส.ส.แบ่งเขต วันนี้สังคมกำาลัง

จับตาว่าคณะ กมธ.สร้างความลำาบากหรือ

ความง่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ขณะที่ กมธ.ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์

เสียงแตก โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช นายเทอดพงษ์ ไชย

นันทน์ เห็นด้วยให้ใช้หมายเลขเดียวกัน แต่

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ ส.ส.ราชบุรี 

สนับสนุนให้ใช้คนละหมายเลข โดยระบุว่า 

จะทำาให้การซื้อเสียงยากขึ้น และเป็นการ

สร้างความยุ่งยากให้กับคนทุจริตซื้อเสียงด้วย

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอตั้งข้อ

สังเกตว่าการใช้หมายเลขเดียวกันจะมีการซื้อ

เสียงมากกว่าใช้คนละหมายเลข จริงหรือไม่ 

และเห็นว่าการใช้คนละหมายเลขนั้น ผู้สมัคร 

ส.ส.จะซื้อเสียงให้เฉพาะกับตัวเอง และจะไม่

ยอมหาเสียงให้พรรคแน่นอน

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า 

ในแง่การบริหารจัดการการเลือกตั้งของ กกต. 

ทำาได้ทั้ง 2 แบบ แต่ถ้ามองในแง่การโหวต 

แบบเบอร์เดียวเป็นประโยชน์ทั้งกับประชาชน

และผู้สมัคร ส.ส. เพราะง่ายและสะดวก 

แต่เมื่อกฤษฎีกาเห็นว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญ

มาตรา 90 กกต.ก็ต้องเห็นตามกฤษฎีกา

นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ตัวแทน

กฤษฎีกา ชี้แจงว่า มาตรา 90 เพียงแต่

กำาหนดว่าต้องสมัคร ส.ส.แบ่งเขตเสียก่อน จึง

จะสามารถสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ และ

เมื่ออ่านใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับปัจจุบัน จะพบ

ว่าในมาตรา 48 ได้กำาหนดไว้ว่าเม่ือยื่นใบ

สมัคร ส.ส.แล้วจะมีการตรวจสอบและออก

เป็นหลักฐานการรับสมัครพร้อมกับหมายเลข 

ดังนั้นกฤษฎีกาจึงต้องพิจารณาให้ตรงตามที่

กฎหมายกำาหนด โดยยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 

90 และกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 46, 

48, 47 และมาตรา 49

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ กมธ.

ถกเถียงแสดงความเห็นครบทุกคนแล้ว 

กระทั่งเวลา 13.00 น. ที่ประชุมจึงลงมติ

ชี้ขาดในประเด็นดังกล่าว ผลปรากฏว่า กมธ.

ลงมติเสียงข้างมากด้วยคะแนน 32 ให้ใช้บัตร

เลือกตั้ง ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็น

คนละเบอร์กัน ตามร่างหลัก และ 14 เสียง 

ให้ใช้บัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวกัน และงดออก

เสียง 1 เสียง คือนายสาธิต โดยเสียง กมธ.

ฝ่ายรัฐบาลรวมกันอย่างเหนียวแน่น 32 เสียง 

จาก ส.ว. 14 เสียง, ครม. 7 เสียง, พรรค พปชร.                                                                    

5 เสียง, พรรค ภท. 3 เสียง, พรรค ปชป. 1 

เสียง, พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 1 เสียง 

และพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 1 เสียง ส่วน 

กมธ.ฝ่ายค้าน 14 เสียง ประกอบด้วย พรรค 

พท. 8 เสียง, พรรค ก.ก. 3 เสียง, พรรค สร. 

1 เสียง รวมถึงเสียง กมธ.จากพรรค ปชป.ที่

แบ่งมาให้ 2 เสียง

หยัน รบ.กลัวแลนด์สไลด์

จากนั้น นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ

เลขานุการ กมธ. แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่ 31 

มี.ค. จะมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ประเด็น

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ก่อ

ตั้งพรรค ซึ่งเรื่องนี้มีนายอนันต์ ผลอำานวย 

ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ และ 

กมธ.เสนอไว้ด้วย แต่เนื่องจากเจ้าตัวพัก

รักษาอยู่ เนื่องจากติดโควิด จึงเห็นว่าควร

เลื่อนประเด็นดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อให้

นายอำานวยได้มี โอกาสอภิปรายชี้แจง ซึ่ง

นายสาธิตก็ได้รับทราบเรื่องนี้ และสั่งปิดการ

ประชุมเวลา 13.20 น. โดยประมาณ

นพ.ชลน่านกล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการ

ประชุมว่า การเสนอให้ ใช้บัตรสองใบเบอร์

เดียวกัน เพื่อความสะดวกกับผู้ใช้สิทธิ์ ไม่

สร้างความสับสนกับประชาชน แต่การใช้บัตร

คนละเบอร์ยิ่งทำาให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง

ไม่ยอมหาเสียงให้พรรคการเมือง และจะยิง

ลูกโดด การลงมติครั้งนี้เสียงออกมาเป็นกลุ่ม

เป็นก้อน เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับข้อกังวลจะ

ขัดรัฐธรรมนูญ แต่น่าจะกลัวแลนด์สไลด์จาก

พรรค พท. มากกว่า 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรค พท. กล่าวว่า ดูผลลงมติที่ออกมา 32 

เสียงของฝ่ายรัฐบาลแล้ว เชื่อว่ามีการสั่งการ

จากผู้มีอำานาจในรัฐบาลให้ลงมติออกมาใน

ทิศทางเดียวกัน เพราะคะแนนออกมาเป็น 

กลุ่มก้อนเนื้อเดียวกัน ดูแล้วเป็นไปได้ยาก 

หากไม่มีการสั่งการมา อย่างไรก็ตาม พรรค 

พท.และพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยังสู้ต่อไป จะ

ไปอภิปรายเพื่อคัดค้านในการประชุมรัฐสภา

วาระ 2

วันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็น

เอกฉันท์ไม่รับคำาร้องกรณีนายวิรัช รัตนเศรษฐ 

ส.ส.บัญชีรายช่ือ, นางทัศนียา รัตนเศรษฐ  

ส.ส.นครราชสีมา, นางทัศนาพร เกษเมธีกา

รุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ 

ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 213 ว่าการท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองประทับรับ

ฟ้องในคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 

เป็นเหตุให้ผู้ร้องท้ัง 3 ต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

เป็นการกระทำาท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

มาตรา 188 หรือไม่ โดยศาลเห็นว่ากรณีเป็น

เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดี

ของศาลอื่นตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 47 (4) ซ่ึงมาตรา 46 

วรรคสามบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญส่ังไม่รับคำา

ร้องไว้พิจารณาผู้ร้องท้ัง 3 ไม่อาจยื่นคำาร้องดัง

กล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ได้.

ตรึงดอกเบี้ย

ปรับลดลงเหลือ 4.4% จากเดิม 4.7% โดย

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิ                                            

ครอน -0.1% เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวจาก

สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน -0.2% และผล 

กระทบจากราคาน้ำามัน -0.3%

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 

2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 4.9% และ 1.7% ตาม

ลำาดับ โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม

สูงขึ้นกว่า 5% ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ใน

ปี 2565 จากราคาพลังงานและการส่งผ่าน

ต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก ก่อนที่จะ

ปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% ใน

ปี 2566 ส่วนหนึ่งจากราคาพลังงานที่คาด

ว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย กนง.เตรียม

ทำาหนังสือเปิดผนึกถึงกระทรวงการคลังเพื่อ

ชี้แจงกรณีอัตราเงินเฟ้อเกินกรอบเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อยังมีความ

เสี่ยงจากราคาน้ำามันที่มี โอกาสสูงกว่าที่                                                           

ประเมินไว้ และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประ 

กอบการที่อาจมากกว่าคาด ซ่ึงอัตราเงินเฟ้อ

ที่สูงขึ้นเป็นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้าน

อุปทาน ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้าน

อุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำาจากรายได้ที่เพิ่งเริ่ม

ฟื้นตัว รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ ใน

ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้า

หมาย

“การปรับดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดแรง

กดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้น มองว่ามีผลกระทบที่

กว้าง ที่จำาเป็นต้องชั่งน้ำาหนักให้ดีในการขยับ 

การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อ หากขึ้นแรง

ก็ลดเงินเฟ้อได้ แต่จะฉุดอุปสงค์ ให้ถดถอย 

และเม่ือมองไปข้างหน้าเงินเฟ้อก็ไม่ ได้ขึ้น

ร้อนแรงและต่อเนื่อง จึงไม่อยากใช้เครื่องมือ

ที่มีผลกระทบค่อนข้างมากในขณะนี้กับปัจจัย

ที่มีลักษณะชั่วคราว เพราะดอกเบี้ยมีผลพอ

สมควร” นายปิติ ระบุ

ทั้งนี้ กนง.ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยไม่                   

ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยและเงินเฟ้อปรับตัวสูง

ขึ้น หรือ STAGFLATION เพราะภาวะดัง

กล่าว เศรษฐกิจจะต้องตกต่ำา ไม่ขยายตัว 

ขยายตัวช้าเป็นเวลายาวนาน ส่วนเงินเฟ้อ

ก็อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง แต่เมื่อมองไปข้าง

หน้าเศรษฐกิจไทยอยู่ในลักษณะกำาลังทะยาน

ขึ้น ในปี 2566 ก็โตเร็วกว่าศักยภาพ และ

คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ช่วงก่อน

เกิดโควิด-19 ได้ในช่วงปลายปี 2565 หรือ

ต้นปี 2566 

ขณะท่ีการปรับข้ึนดอกเบ้ียของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) จากการติดตามตลาด

ตราสารพันธบัตร ยังไม่เห็นสัญญาณเคลื่อน

ย้ายเงินทุนที่มีลักษณะหวือหวา แม้ว่ า

ตลาดจะมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้น

ดอกเบี้ย 5-6 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2% แต่

ถ้าดูผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี สหรัฐอยู่ที่

ประมาณ 2% ส่วนของไทยอยู่ที่ 0.7-0.8% 

มองไปข้างหน้าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะไม่

กระทบต่อค่าเงินบาท และความเสี่ยงเงินทุน

ไหลออกยังอยู่ในขอบเขตที่ดูแลได้ เพราะ

นักลงทุนจะให้ความสำาคัญต่อการขยายตัว

เศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งเศรษฐกิจไทยกำาลัง

จะทะยานขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐมีการ

คาดการณ์ว่าใกล้จะชะลอตัวแล้ว.
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